
 ๑๐๑
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                  จงถนอม ๔๖/๓ 
 
ชาวนาเรงขายขาว จุดยืนขณะนี้ทานไมเปลี่ยนทานพูดอยางนี้นะครับ ยืนยันชาวนาตองได
ราคาเกวียนละ ๑๒,๐๐๐ บาท ถึง ๑๔,๐๐๐ บาทตอเกวียน แลวก็พูดหลายครั้งครับ บอกวา
โปรดฟงอีกครั้งหนึ่ง บอกวาหากยังไมฟงหมายถึงโรงสี พอคาคนกลาง รัฐบาลจะซื้อ
ขาวเปลือกสงออกเอง ทีนี้ใหทานรัฐมนตรีไดดูครับวา การสงสัญญาณของทานรัฐมนตรี  
ผมเรียนตรง ๆ นะครับ ทานตองนึกถึงชาวนา นึกถึงผูประกอบการอยูในชนบท เขาจะ
ตีความของทานรัฐมนตรีวาอยางไร ทานบอกวาทานคิดดูเวลานี้ตลาดเปนของผูขาย  
หลักเศรษฐศาสตรทั้งโลกขาดขาว ผูผลิตขาวแขงกับไทยมีภัยธรรมชาติ ผูสงออกขาว
คูแขงกับไทยก็หามการสงออก มีประเทศไทยเปนผูสงออกขาวเสรีเพียงประเทศเดียว  
แลวหลังจากนั้นไมนานเขาพูดวาอยางไรครับ เตือนวาเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม
จะมีขาวนาปรังออกสูตลาด ๖.๕ ลานตัน ก็เลยทําใหคนสับสนกันไปทั้งบานทั้งเมืองวา 
เกิดอะไรขึ้นใชไหมครับ ลมปากทานรัฐมนตรีทําใหชาวนารวยได จนได ทําใหพอคารวยได  
จนไดอีกเชนกัน แตผมก็ม่ันใจวาทานรัฐมนตรีบอกวาหัวใจทานหวงเกษตรกรกับผูบริโภค 
ผมจะบอกทานรัฐมนตรีวา นายกสมาคมชาวนาไทยฝากบอกรัฐบาลวาราคาขาวเปลือก
ตกต่ําขณะนี้เปนผลจากความไมชัดเจนของคําพูดของทานรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยวาไมมีผูประกอบการใดอยากซื้อขาวแพงไปขายถูก ----- 
 

                       - ๔๗/๑ 
 
 
 



 ๑๐๒
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        สิริพร ๔๗/๑ 
 
ซึ่งผลจากการประกาศทําขาวถุงธงฟาราคาต่ํากวาตลาด ๒๐ เปอรเซ็นต ทําใหผูสงออก
ชะลอซื้อขาว โรงสีก็ขายขาวไมไดจนกระทบชาวนา ทีนี้อาทิตยที่ผานมาตองบอกวาราคา
ขาวขึ้นเพราะทานสามารถขายขาวใหกับมาเลเซียได ทานพูดในสภาอาทิตยที่แลว  
ทานพูดเลยบอกวามีรัฐมนตรีฮองกงมาคอยเจรจาอยู รัฐมนตรีมาเลเซียมาคอยเจรจาอยู 
แลวทานก็ขายขาวไดจริง ๆ แลวทานก็บอกเมื่ออาทิตยที่แลว ทานบอกวาอาทิตยนี้ 
ทานจะเปดเผยคําสั่งซื้อขาวจากโลกทั้งหมด ผมฟงมาจนถึงวันนี้ก็ยังไมไดยินทานเฉลย
คําตอบอันนี้ ฉะนั้นวันนี้คําถามแรกของผมก็คือวา ที่บอกวาคําสั่งซื้อจากตางประเทศ 
รออยู ๖ ลาน ๗ แสนตัน อยากทราบวาเปนการคาดการณหรือของจริง เปนขาวปน 
หรือขาวจริง เพราะขาวที่แพลมมาก็คือ มาเลเซียขาว ๕ เปอรเซ็นต ๕ แสนตัน ฮองกง 
ซื้อขาวหอมมะลิ ๓ แสนตัน ติมอรใชขาว ๑๕ เปอรเซ็นต ขาว ๒๕ เปอรเซ็นต ๔๕,๐๐๐ ตัน  
ศรีลังกาขาวนึ่ง ๕๐,๐๐๐ ตัน ไนจีเรียวันนี้ซื้อขาวนึ่งเพราะรวยแลว ๕ แสนตัน ไลบีเรีย
กับเบนินซื้ออีกนิดเดียว แตผมบวกอยางไรมันยังไมถึง ๖ ลาน ๗ แสนตัน จะขอความกรุณา 
ทานรัฐมนตรีชวยบอกสภาไดไหมครับ บอกชาวนาดวยนะครับเพื่อความมั่นใจวาจะขายขาว  
๖ ลาน ๗ แสนตันใหกับประเทศใด จํานวนเทาใด ราคาใด ขาวประเภทใด สําคัญที่สุด 
ก็คือราคาใด กําหนดสงมอบเม่ือใด เซ็นสัญญาแลวหรือยัง เพื่อชาวนาจะไดกักขาวขาย 
ใหถูกครับ นี่คือคําถามอันแรกในสวนแรก  
  สวนที่สอง  ทานก็พูดอีกบอกวาถาไมมีใครรับซื้อกระทรวงพาณิชย 
จะไปซื้อเอง แตถาจําเปนมันมีขาวออกสูตลาด ขาวออกสูตลาดคือ ๖ ลาน ๕ แสนตัน  
ถาทานรับซื้อราคา ๑๔,๐๐๐ บาทอยางที่บอกซื้อไมอ้ัน ผมเอาแคซื้อ ๕๐ เปอรเซ็นตเทานั้น  
๓ ลาน ๒ แสนตัน ทานตองใชเงิน ๔๔,๘๐๐ ลานบาท คําถามที่ ๒ ของผมในรอบแรก 
ก็คือวาเงิน ๔๔,๘๐๐ ลานบาทนั้นจะมาจากไหน แลวก็จะทําไดภายในเมื่อใดครับ 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
เชิญทานรัฐมนตรีครับ 
 
 



 ๑๐๓
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        สิริพร ๔๗/๒ 
 
  นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
พาณิชย) : กราบเรียนทานประธานครับ ผม นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ เปนรองนายกรัฐมนตรี 
แลวก็ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ตองกราบเรียนทานประธาน ปกติผมเปน 
คนอารมณดี ผมจะบอกวาพักนี้ถาผมเปนดาราก็ยอดนิยมเหลือเกินครับ ทุกสัปดาหเลย
ผมก็ตองมาเตรียมตอบคําถามเรื่องนี้ แลวผมก็ตอบดวยความอารมณดีวา บางทีการใหขาว
หรือสิ่งตาง ๆ ผมเขาใจวาสื่อมวลชนเวลาเขาจับประเด็นไปเขาจะมีวิธีเขียน แลวบางขอความ 
ก็ดูตื่นเตน แตวาเนื้อหาในขาวบางทีมันก็อาจจะไมใชตื่นเตนแบบเทากับพาดหัวขาว  
ผมอยากย้ําอีกครั้งหนึ่งวาสถานการณที่ผานมา ถาผมพูดใหเห็นเปนประเด็นก็คือชวงแรก
ผมบอกวาราคาขาวมันยังตกประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาทเศษ ๆ หมายถึงราคาสงออกเอฟโอบ ี
(FOB) ชาวนาอยาเพิ่งขายขาวเลยเก็บไวกอน ก็จะมีขาว ๒ สวน ขาวนาปกับขาวนาปรัง 
ขาวนาปสวนใหญมันหมดไปแลว แลวคราวนี้ก็มาเหลือเร่ืองขาวนาปรัง ตอนนั้นมันก็มี
ประเด็นขึ้นมาวาตกลงขาวนาปรัง คือเวลาขาวออกมาขาวก็จะบอกวาขาวไมไดอยูในมือ
ชาวนาแลว ขาวไปอยูในมือโรงสีกับพอคาคนกลางหมดแลวถามวาจริงหรือเปลา ถาเปน
ขาวนาปก็จริง แตถาขาวนาปรังก็คงยังไมใช เพราะฉะนั้นวันนี้จะเห็นวาขาวนาปรังยังอยู
ในมือชาวนาอยู คราวนี้มาเร่ืองราคา ผมก็บอกวาถาเกิดราคาสงออกถึง ๓๐,๐๐๐ บาทตอตัน 
ซึ่งแนนอนคําวาสูงถึง ๓๐,๐๐๐ บาทตอตัน ก็คือราคาตัวทอป (Top) เมื่อวานขึ้นไปถึงนั่นคือ
ขาวหอมมะลิวันนั้น ซึ่งผมก็มาสงสัญญาณบอกอีกวาชาวนาตอนนี้ราคามันขึ้นมาสูงอยางนี้
แลวก็นาจะขายเถอะ แลวมีคําถามตอมาวาควรจะขายที่เทาไร ราคาที่เปนคําแนะนํา
เบื้องตนหรือราคาไกดไลน (Guideline) ผมก็บอกวาขึ้นอยูกับความพอใจของชาวนาเอง  
ทานตองตัดสินใจเองวาตนทุนแตละเจาอาจจะไมเหมือนกัน ผมจะขอพูดตัวประเด็นเดียว
เลยนะครับ ขาวที่คนบริโภคเยอะที่สุด ๗๐-๘๐ เปอรเซ็นตก็คือ ------------------------------------- 
 
                  - ๔๘/๑ 

 
   



 ๑๐๔
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               พรภิมล ๔๘/๑ 
 
ขาวเจาก็แลวแต ๗๐ เปอรเซ็นต ๗๕ เปอรเซ็นต  ๘๐ เปอรเซ็นตของผูบริโภคคนไทย 
ก็จะกินอยางนั้น แลวขาวเจาก็เปนขาวที่ตลาดโลกนิยมซื้อจากประเทศไทยดวย  
แลวประเทศไทยก็ดํารงตําแหนงเปนหมายเลข ๑ ในการสงออก ผมก็บอกวา ราคาแนะนํา
ตั้งแต ๑๐,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ บาท แลวแตชาวนาพอใจจะขายก็แลวกัน เพราะบางคนเขาไป
ซื้อขาว ซื้อปุย ซื้ออะไรกันก็ตกลงกันพอมาตอนหลังอีกผมก็ทําใหวงราคาขายแคบลง  
ผมก็บอกชาวนาไปอีกวาราคาตลาดโลกมันดีขายเถอะราคาจะอยูที่ ๑๒,๐๐๐-๑๔,๐๐๐ บาท 
วันนี้ผมขอประกาศใหไดยินอีกชัด ๆ นะครับ เพราะเปนมติ ครม. เมื่อวันอังคารที่ผานมา 
เราคุยกันแลว แลวเมื่อกี้นี้กอนที่ผมจะออกมาก็มีการประชุม กขช. คณะกรรมการนโยบาย
ขาวแหงชาติ ราคาขาวเปลือกขาวเจา ๑๔,๐๐๐ บาท ไมตอง ๑๒,๐๐๐-๑๔,๐๐๐ บาท 
๑๔,๐๐๐ บาทนะครับ ราคาขาวเหนียวถา ๑๕ เปอรเซ็นตความชื้น ๙,๐๐๐ บาท 
ตอเกวียนหรือตอตัน ถาเกิดความชื้นเกิน ๒๕ เปอรเซ็นตก็จะอยูที่ ๗,๐๐๐ บาทตอเกวียน
ตอตัน ผมประกาศชัดเจน อันนี้ผมย้ํานะครับนี่เปนการรับทราบในมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันอังคาร แลวก็เปนการประชุมคณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติดวย คราวนี้ 
ผมตองกราบขออภัย ฝากเรียนผานทานประธานไปยังสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทาน 
การที่ระยะเวลาเดือนนี้มาเดือนนี้สิ่งหนึ่งที่ตองขออภัยที่ทานอาจจะรูสึกวาทําไมราคา 
มันขึ้นลง ๆ อันนี้มันตองเปนไปตามกลไกราคาตลาดโลก ผมใหขอมูลทานอันหนึ่งครับ  
นี่ราคาลาสุด ณ วันนี้ ราคาขาวขาว ๕ เปอรเซ็นต อยูที่ ๑,๐๒๕ ดอลลารตอตัน  
พูดงาย ๆ ก็ ๑,๐๒๕ ดอลลารตอเกวียน ถาคูณดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนี้ ถาไมผิด 
๓๒.๕๒๕๙ บาท วันนี้ราคาขาวขาวในตลาดโลก ๕ เปอรเซ็นตอยูที่ ๓๓,๓๔๐ บาท 
เพราะฉะนั้นถาจะยอนกลับมาวาราคา ๑๔,๐๐๐ บาทคืออะไร เปนราคาขาวเปลือก  
ผมพูดชา ๆ ชัด ๆ นะครับ กราบเรียนผานทานประธานไปอีกครั้งหนึ่ง เพราะผมเขาใจวา
ชาวนาอาจจะตองการความเขาใจ และเดี๋ยวถาพูดเปนภาษาศัพทเทคนิคก็ไมเขาใจ
ชัดเจน ถาชาวนาจะขายขาวเปลือกขาวเจาเกวียนละหรือตันละ ๑๔,๐๐๐ บาท แลวถาเปน
ขาวเหนียวก็ ๙,๐๐๐ บาท กับ ๗,๐๐๐ บาทตามความชื้นที่บอกไปเมื่อกี้ สวนราคา 
สุดทายที่ผมบอก ๑,๐๒๕ ดอลลารตอ ๑ ตันเปนราคาลาสุด ถาจะบอกวาชั่วโมงที่แลว 
 



 ๑๐๕
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               พรภิมล ๔๘/๒ 
 
ของราคาตลาดโลกก็วาได คราวนี้ที่ผมบอกอยางนี้มันมีความจําเปนอะไรตองเอาราคา
ตลาดโลกมาบอก วันที่ผมคุยตอนโนนที่ราคาทะลุ ๓๐,๐๐๐ บาท มันเปนราคาขาวหอมมะลิ  
แตวันนี้ผมกําลังพูดถึงราคาขาวขาว เดี๋ยวกราบเรียนขออนุญาตทานประธานอธิบาย 
ตรงนี้ก็ไมเขาใจอีก ปกติขาวหอมมะลิราคาจะสูงกวา เพราะฉะนั้นขาวหอมมะลิราคา 
จะไปอยูที่ประมาณแถว ๆ ที่ ๔๐,๐๐๐ บาท ผมย้ําอีกครั้งหนึ่ง ราคาตลาดโลกถาผมพูด
ภาษางาย ๆ ผมไมตองพูดใหเปนศัพทเทคนิค ขาวหอมมะลิตกอยูประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท
ตอเกวียน ขาวขาวอยูที่ประมาณ ๓๒,๐๐๐ บาท ถาราคาวันนี้ ๓๓,๐๐๐ บาทตอเกวียน 
ชาวนาขายไดเทาไร ก็ ๑๔,๐๐๐ บาทตอเกวียน อันนี้ก็เปนลักษณะอยางนั้น นี่มาเรื่อง 
ออรเดอร (Order) เร่ืองการสั่งซื้อ ทําไมเจาโนนซื้ออยางนี้เจานี้ซื้ออยางนั้น ตัวเลขคราว ๆ ที่ผม 
บอกวาไมตองกังวลใจเรื่องราคาขาวจะตก -------------------------------------------------------- 
 
                  - ๔๙/๑ 

 



 ๑๐๖
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               ยุพเยาว ๔๙/๑ 
 
บางทีมันสับสน อยางมีเร่ืองชาวนาบางจังหวัดเขาพากันเกี่ยวขาวเหนียวอยู เขาเกี่ยว 
ขาวเหนียวตอนนี้ ทานก็ทราบพายุนารกีสเขาที่พมาฝนก็มาตกที่เมืองไทย ทีนี้พอฝนมาตก 
เมืองไทยบางภาคน้ําฝนก็ไปทําใหขาวชุมน้ํา ตอนนั้นราคาก็จะไปอยู ๗,๐๐๐ บาทบาง 
แลวแต  ๘,๐๐๐ บาทบาง อันนี้ก็เกิดการสับสนวาเอาราคาขาวเปลือกขาวเหนียวไปปนกับ 
ราคาขาวเปลือกขาวเจา ซึ่งเมื่อสักครูนี้ผมก็ย้ําไปแลว ผมอยากใหแยกเทอม (Term) ออกมา
ชัด ๆ ตอนนี้ขาวมีแค ๓ อยาง ขาวหอมมะลิ ขาวเจา ขาวเหนียวแคนั้นเอง ๓ อยาง ทีนี้ 
เร่ืองปริมาณการสั่งซื้อหรือทยอยคําสั่งซื้อมาจากที่ตาง ๆ ผมขออนุญาตจะกราบเรียนวา
อยางนี้ ผมขออนุญาตวาขอมูลบางอยางเวลาผมเปดออกไป ผมกราบเรียนผาน 
ทานประธานนะครับ เกิดการไดเปรียบเสียเปรียบในองคการคา แลวเรียนเลยนะครับ 
เปนผลเสียอยางเรื่องขาวถุงเปนตน พอบอกวาไมทําขาวถุงขาวถุงก็หายไปจากทองตลาด 
ราคาขึ้นทุกวัน พอบอกวาจะทําขาวถุงขาวถุงก็โผลมาเต็มตลาดไปหมด ราคาลดลงทุกวัน  
อันนี้ก็เปนลักษณะอยางนี้ ผมอยากจะตอบสั้น ๆ วาขอใหสบายใจเรื่องนี้เราจะดูแลอยางดี  
ผมขอพูดแคนี้ครับ กราบขอบพระคุณทานประธานครับ 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
เชิญทานจุติครับ 
  นายจุติ  ไกรฤกษ (พิษณุโลก)  : กราบเรียนทานประธานที่เคารพครับ  
ทานรัฐมนตรีครับ ผมตองเรียนทานรัฐมนตรีดวยความจริงใจวาผมถามทานตรงไปตรงมา 
และผมก็อยากใหทานตอบผมอยางตรงไปตรงมา คําถามที่ ๒ นี้ผมยังไมไดถาม แตผม
อยากจะทวงคําถามรอบแรกของผมครับวา สรุปแลว ๖ ลาน ๗ แสนตันตามที่ทานพูดมันมี 
คําสั่งซื้อจริงหรือเปลา เพราะทานเปนคนพูดเองวาทานจะเปดเผยอาทิตยนี้ ผมก็อยากจะให 
ชาวนามั่นใจวาปนี้ขาวไมพอขาย ขายไดแน ๆ เดือนนั้นเดือนนี้ขาวชนิดนี้มา โรงสี พอคา 
คนกลางกดราคาชาวนาไมไดครับ เพราะเขารูวามีออรเดอรมา ฉะนั้นวันนี้ที่ทานรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงพาณิชยบอกวาขาวมีแน ๖ ลาน ๗ แสนตัน ชวยบอกเถอะครับวา 
ไปประเทศใดบาง ทานไมตอบผมก็ถือวาทานลักไกสภา  
 
 



 ๑๐๗
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              ยุพเยาว ๔๙/๒ 
 
  อันที่ ๒ ที่ผมทวงรอบแรกทานยังไมไดบอกผมเลยครับวา ชาวนาจะมั่นใจ
ไดอยางไรวาที่ทานจะไปรับซื้อ ๑๔,๐๐๐ บาทตอเกวียนซื้อไมอ้ัน แลวผมบอกวาเอาแค 
ครึ่งเดียวคือ ๓ ลาน ๒ แสนตัน เปนเงิน ๔๔,๘๐๐ ลานบาทนี่ ถามวาทานจะเอาเงิน 
มาจากไหน นี่คือคําถามขอแรกครับ ทานยังไมตอบผม ทีนี้ในรอบที่ ๒ ผมก็ขอใชสิทธิ 
รอบที่ ๒ วานอกจาก ๒ คําถามแรกแลวที่กรุณาตอบดวยก็คือวา ทานพูดจริง ๆ แลวผม 
ก็ไมประสงคจะไปหักหนาหักตา แตจะบอกทานวาที่ผมเอาขอมูลทานพูดมานี้ผมจด 
มาจากที่ทานพูดในสภาครับ  เปนสัมภาษณขางนอกนอยมากครับทานประธาน  
ผมอยากใหชาวนาขายขาวไดจริง ๆ เหมือนกับทานประธาน ทานรัฐมนตรีพูดจริง ๆ  
บอกวาตลาดสงออกยังมีความตองการขาวสูง นาปรังและนาปราคาขาวจะดีขึ้นกวาอดีต 
๕ เทาตัว นั่นก็คือถาเผื่อ ๖,๐๐๐ บาทปที่แลว ปนี้ก็ตอง ๓๐,๐๐๐ บาท แตเอาละถือวา
เขาใจผิดกันไมวากันตรงนี้  แตทานกําลังจะบอกวาปนี้ขายขาวสงออกไดตันละ  
๑,๐๐๐ เหรียญ ๑,๐๐๐ เหรียญนี่ถาเผื่อแปลมาเปนกระสอบ ขาวสารกระสอบละ
ประมาณ ๓,๐๐๐ บาท แลวก็ผนวกกับสิ่งที่ทานบอกวาเวลานี้ตลาดเปนของผูขาย  
หลักเศรษฐศาสตรทั้งโลกขาดขาว ผูผลิตขาวแขงกับไทยมีภัยธรรมชาติ คูแขงสงออก 
ขาวไทยหามสงออก ไทยเปนผูสงออกขาวเสรีรายเดียวของโลกขณะนี้ จริง ๆ ราคาขาว
ไมใชขาวหอมมะลินะครับ ขาว ๕ เปอรเซ็นตควรจะอยูที่ ๑๘,๐๐๐-๑๙,๐๐๐ บาท 
ดวยซ้ําไป แตถาเราเอาความเปนธรรมวาเขาขายได ๑,๐๐๐ เหรียญ แปลมาเปนขาวเปลือก
นาจะไดประมาณ ๑๖,๐๐๐–๑๗,๐๐๐ บาทตอเกวียน ไมใช ๑๒,๐๐๐–๑๔,๐๐๐ บาท  
เมื่อราคาเปนอยางนี้มันก็มีชองวางอยูประมาณเกวียนละ ๓,๐๐๐ บาท ผมก็ไมทราบวา
สิ่งที่คํานวณนี้ตกไปอยูที่ใคร แตคําถามของผมในรอบที่ ๒ ที่ถามก็คือวา ทานประกาศวา
มีนโยบายขายขาว ๒ ตลาดคือตลาดสงออกกับตลาดขาวสาร แลวทานก็บอกวา
คณะรัฐมนตรีไฟเขียวนําขาว ๕ เปอรเซ็นตบรรจุถุงขายใหประชาชนในราคาทุน ------------ 
 

 - ๕๐/๑ 
                   



 ๑๐๘
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               ณัฐชนก ๕๐/๑ 
 
แลวทานก็พูดเลยวาทานจะนําขาวสต็อก (Stock) รัฐบาล ๒ ลาน ๑ แสนตันมาทําขาวถุง
โดยไมเอากําไรและขายในราคาทุน โดยคิดจากตนทุนขาวป ๒๕๔๙ ป ๒๕๕๐ นี่คือสิ่งที่
ทานพูด แลวทีนี้ผมไปตามดูก็ดีใจแทนคนจน คนรายไดนอยวาไมไดปลูกขาวไมเปนไร 
กระทรวงพาณิชยใจดีจะทําขาวถุงขายถูกใหปรากฏวารองปลัดกระทรวงยุติธรรมที่เปน
ประธานอนุกรรมการขายขาวถุง ทานก็แสนจะซื่อสัตยมาประกาศบอกวาเคาะราคาแลว
ราคาขาวถุงคนจน ๕ กิโลกรัมถุงละ ๑๒๐ บาท ถูกกวาตลาดประมาณ ๒๐ เปอรเซ็นต  
ซึ่งตลาดขายประมาณ ๑๗๐-๑๘๐ บาท แลวทานก็ยังพูดมาดวยวาตนทุนของขาวอยูที่ 
๘๔ บาท ๓๔ สตางค ก็เทากับวากระทรวงพาณิชยมีกําไรถุงละ ๓๕ บาท นอกจากนั้นแลว 
ทานก็บอกวาทานทําขาวถุง ๑ แสนถุงออกมากอน แลวจะมีมาอีก ๒ แสนถุง วันที่ ๒๐ 
กับวันที่  ๓๐  รวมเปน  ๓  แสนถุ ง  ทานประธานครับ  เด็กประถมก็บวกเลขได  
เฉพาะกรุงเทพมหานครทานจัดขาวถุงใหคนจน ๗๓,๐๐๐ ถุงดีไหมครับ ดี แตบอก 
ไดเลยครับวาไมพอ คนกรุงเทพฯ มีอยู ๑ ลาน ๙ แสนครัวเรือนครับ แตไดขาวถุงราคาถูก 
๗๓,๐๐๐ ถุง แลวก็จังหวัดพิษณุโลกของผมนี่มี ๒๖๐,๐๐๐ ครัวเรือน ทานก็กรุณาสงไป 
ขายให ๓,๐๐๐ ถุงครับ คําถามผมก็คือถามวา กระทรวงพาณิชยสงขาวไปขายนอย 
ขนาดนี้ทําเพื่อแกบนจริง ๆ หรือเปลา จริง ๆ แลวคําถามผมคือวา สวนตางถุงละ ๓๕ บาท 
กระทรวงพาณิชยมีสวนเหลื่อม คําถามผมคือวา กระทรวงพาณิชยมีนโยบายหากําไร 
กับคนจนตั้งแตเมื่อไร และจะดําเนินนโยบายนี้ตอไปอีกนานเทาใด นอกจากนั้นแลว 
ที่จะถามคือวาขาวถุงที่ออกมา ๓ แสนถุงจะทําตอเนื่องไหม จะชวยคนจนตอเนื่องไหม 
หรือจะหยุดเพียงแคนี้ และกรุณาตอบคําถามรอบแรกของผมดวยครับ ขอบพระคุณครับ  
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญทานรัฐมนตรีครับ  
  นายมิ่ งขวัญ  แสงสุวรรณ  (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงพาณิชย)  : กราบเรียนทานประธานครับ สงสัยผมจะสมองฟนเฟอนนิดหนอย 
ทานถามย้ําอีกทีครับ เพราะทานพูดเยอะจนกระทั่งผมจดไมทันเลย ทานถามอีกที 
นี่ดวยความเคารพจริง ๆ นะครับทานประธาน 
 



 ๑๐๙
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              ณัฐชนก ๕๐/๒ 
 
  นายจุติ ไกรฤกษ (พิษณุโลก)  :  ไดครับ ผมถามใหเลยไหมครับ  
  นายมิ่ งขวัญ  แสงสุวรรณ  (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงพาณิชย) : เดี๋ยวนะครับที่ผมจดได ผมมาจดไดชวงปลาย ๆ ขอ ๑ ก็คือราคาขึ้น 
๕ เทา ตกลงจริงไมจริงนะครับ อันที่ ๒ ตอมา ๖  ลาน  ๗ แสนตันมันอยูตรงไหน 
ผมขออนุญาตทวนคําถามนะครับ อันที่ ๓ ทําขาวถุงนี่ตกลงไมเอากําไร แลวตกลงอยางนี้
มาเอากําไรอยางนี้ตกลงวาจริงหรือเปลาอะไรอยางนี้ ทานถามประมาณอยางนี้หรือเปลา 
ผมถามผานทานประธานไดใชไหมครับ  
  นายจุติ ไกรฤกษ (พิษณุโลก) : ขออนุญาตทานประธานย้ําคําถามครับ  
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญครับ  
  นายจุติ ไกรฤกษ (พิษณุโลก) : ที่ทานย้ํามานั้นถูกตอง แตวารอบแรกยังไมได 
บอกผมวา ๔๔,๘๐๐ ลานบาทนี่จะเอาเงินมาจากที่ไหนนะครับ เพราะวาผมเช็คไปที่ ธ.ก.ส. 
ธ.ก.ส. บอกมีเงินชวยโรงสีพันลานบาทนั้น ผมอยากจะถามวาเงินนี้จะเอามาจากไหน 
แลวก็คณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ ขาวไอเอ็นเอ็น (INN) ออกมานะครับวาใหซื้อ
แตขาวเปลือกขาวเหนียวไมไดซื้อขาวเปลือกขาวเจานะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือออรเดอร
ขาววามาจากไหน ราคาเทาไร สงมอบเมื่อไร เซ็นสัญญาแลวหรือยัง เงิน ๔๔,๘๐๐ ลานบาท 
มาจากไหน สวนคําถามรอบที่ ๒ คือที่ทานอานเมื่อกี้นี้ครับ ขอบพระคุณครับ  
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญครับทานรัฐมนตรี 
  นายมิ่ งขวัญ  แสงสุวรรณ  (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงพาณิชย)  : กราบเรียนทานประธานครับ เพื่อใหถึงใจพระเดชพระคุณขอตอบ 
เปนขอ ๆ ดังตอไปนี้ ผมก็ไมรูจะพูดอยางไร  
   อันที่ ๑ ผมย้ําอีกครั้งหนึ่งเรื่องราคา ๕ เทา ผมวามันเปนวิธีการจั่วหัว 
เพราะตอนนั้นราคาปที่แลวเขาซื้อ ๖,๕๐๐ บาทใชไหมครับ แลวพอราคา ๓๐,๐๐๐ บาท 
ผมก็ ๖ คูณ ๕ เทากับ ๓๐ ๕ เทาเขาก็คงประมาณนี้กระมัง เขาคิดอยางนั้น แตความจริง 
 



 ๑๑๐
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              ณัฐชนก ๕๐/๓ 
 
ผมยังไมเคยบอกเลยวาขาวจะขึ้น ๕ เทา ผมพูดจริง ๆ นะครับ ผมพูดทุกครั้งผมจะพูดวา
ขาวราคา ๓๐,๐๐๐ บาท ขาวไปถึงราคา ๓๐,๐๐๐ บาท นั่นคือเร่ืองที่ ๑ แตตรงนั้น 
ไมวากันนะครับ เมื่อกี้ทาน ส.ส. ผูทรงเกียรติก็บอกวาไมไดถือโทษโกรธผม ก็เปนวา 
ยกโทษให อันนี้ก็เขาใจไดนะครับ  
   อันที่ ๒ บอกวาจะเอาเงินจากที่ไหนมาซื้อ จะซื้อกันอยางไร จะทําอยางไร 
ผมตองกราบเรียนอยางนี้กอนคือมันมีการประชุมมาแลว ๒ ครั้ง อันที่ ๑ คือมติ ครม.  
อันที่ ๒ ก็คือคณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ ------------------------------------------------ 
 

           - ๕๑/๑ 
  
 
 



 ๑๑๑
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                 สาริศา ๕๑/๑ 
 
นโยบายของรัฐบาลก็คือบอกวาอนุญาตใหลงไปซื้อขาวได พูดงาย ๆ วาซื้อจากชาวนามา
ราคา ๑๔,๐๐๐ บาทหรือราคาที่กระผมกราบเรียนไปเมื่อสักครูนี้แตไมไดแปลวา 
ซื้อทั้งหมด ไมไดแปลวาไปแยงทุกคนซื้อหมด ไมอยางนั้นอุตสาหกรรมขาวในประเทศนี้ 
ทุกคนจะพังทลายลงทันที อยางนั้นก็แปลวาโรงสีไมตองทํางานแลว ผูสงออกไมตอง
ทํางานแลว บริษัทสงออกขาวทั้งหมดก็ตองปดกิจการ บริษัทขาวถุงก็ตองปดกิจการ  
แลวตัวเลข ๔๐,๐๐๐ กวาลานบาท ผมก็เดาเอาวาอาจจะหมายถึงวาถาซื้อทั้งหมด 
มันประมาณอยางนั้น อันนี้ผมเรียนเลยนะครับ ถึงอยางไรก็ตามเรื่องตรงนี้มันเปน 
เร่ืองการสรางสมดุลระหวางคน ๓ ฝายคือ ชาวนาปลูกขาว แลวก็พอคาไมวาจะโรงสี  
ผูสงออก ผูทําขาวถุง แลวก็ประชาชนผูบริโภค เราอยากใหทุกคนแบงปนความทุกข 
กับความสุขดวยกัน เพราะฉะนั้นไมมีนโยบายอะไรที่จะลงไปผูกขาดทั้งหมดเพราะฉะนั้น
เงิน ๔๐,๐๐๐-๕๐,๐๐๐ ลานบาท อันนี้ผมวาอาจจะดูเยอะไปหนอย คราวนี้สวนเงิน 
มาจากที่ไหนอยางไรตรงนี้เปนเรื่องที่กระทรวงการคลังจะหาวิธีการให แลวจะเอามาจาก
หนวยงานไหน แลวมาใชตรงไหน อันนี้เรายังไมลงในรายละเอียดตรงนั้น ผมอยาก 
กราบเรียน ทีนี้มาอีกเรื่อง ๖.๗ ลานบาท บังเอิญทานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย 
ก็นั่งอยูตรงนี้ผมขออนุญาตกราบเรียนผานทานประธานอีก ความจริงก็อยากจะบอกวา
ทานอยาดาผมเลย ขอผมไมบอกเถอะ มีประเทศอยูทั้งหมด ๑๘ ประเทศ แลวผม 
ขออนุญาตเรื่องนี้ผมยังจะขอกอดเอาไวอยู ๑๘ ประเทศมีมาเลเซีย มีสิงคโปร มีฮองกง  
มาเกา มีสหรัฐอเมริกาซึ่งดูไมนาจะมีตัวเลขนี้อยู มีสหภาพยุโรป ซึ่งหลายประเทศมาก  
มีเซเนกัล มีซาอุดีอาระเบีย มีกานา มีอิหราน มีอิรัก มีโมซัมบิก มีแคเมอรูน มีฟลิปปนส  
มีไนจีเรีย มีเต็มไปหมดเลยจนกระทั่งถึงมาเลเซีย ผมขออนุญาตวาอันนี้ขอใหเปน
ความลับ ซึ่งผมไมไดมีเจตนาวาตรงนี้ผมมา เมื่อสักครูผมย้ําอีกครั้งผมพูดดวยเจตนา 
ที่บริสุทธิ์จริง ๆ ครับ ที่ทานบอกวาลักไกผมไมมีเจตนาอยางนั้น ผมเพียงแตบอกวามันมี
ออรเดอรอยูแลวแลวก็จะทยอยสงไปวาก็จะทําอยางนั้นจริง ๆ ผมยกตัวอยางใหจับตองได
สักอันหนึ่งก็แลวกัน อยางมาเลเซียเซ็นสัญญาซื้อไปแลว ๒ แสนตัน วันนี้ก็จะมาขอซื้ออีก 
เราก็กําลังคุยกันอยูเพราะเดี๋ยวก็จะเซ็นสัญญากันตอ คราวนี้อันไหนที่เขาเซ็นแลว 
 



 ๑๑๒
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                 สาริศา ๕๑/๒ 
 
แลวผมก็ทยอยเปดไป ทีนี้มันมีปญหาเหมือนกันครับ ทานประธานครับ ที่ตองเรียน 
ใหทราบวาออรเดอรมารออยูเยอะขนาดนี้ปญหาก็คือผลิตผลจะมีเทาไร เมื่อสักครู 
ตอนกอนจะออกมาที่สภา การประชุมคณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติซึ่งทาง
กระทรวงเกษตรและสหกรณก็นั่งอยูดวย แลวหลายหนวยงานก็นั่งอยูดวย ปญหาก็คือ 
ขาวตอนนี้นาปรังที่จะออกมาตอนแรกเขากะจะออกมาประมาณ ๔ ลาน ถึง ๔ ลาน ๒ แสน 
เมื่อเปนขาวสารนะครับ แตปรากฏวาตัวเลขเมื่อกี้อาจจะเหลือสัก ๓ ลานเศษ ๔ ลาน  
ถึง ๔ ลาน ๒ แสน เมื่อสีแลวกลายเปนขาวสาร เมื่อสักครูเราฟง ๓ ลาน ๓ ลานเศษ ๆ 
คราวนี้คําถามก็คือวา ถายิ่งขาวนอยแลวมีคําสั่งซื้อเยอะก็จะมีปญหาเหมือนกัน 
ในการที่จะซัพพลาย (Supply) หรือตอบรับไป ซึ่งตอนนี้เราก็ปวดหัว ความปวดหัว 
ของกระผมนะครับทานประธานมันไมใชปวดหัวเรื่องไมมีลูกคา มันปวดหัวเรื่องลูกคา
มากกวาความสามารถในการปลูกขาวจริง ๆ ก็คือเร่ืองที่ตองกราบเรียนใหทราบนะครับ  
   อีกอันหนึ่งก็มาเร่ืองการทําขาวถุง อันนี้ถูกตองครับ ที่ผมบอกวานโยบาย
ของกระทรวงพาณิชยไมมีเจตนาจะทํากําไร อันนี้รองศาสตราจารยธงทอง จันทรางศุ  
ซึ่งมาเปนประธานในการทําขาวถุง สิ่งที่ผมไดกราบเรียนใหคณะกรรมการทําขาวถุง 
ทุกคนทราบก็มี ๓ ขอที่นาสนใจ  
 

         - ๕๒/๑ 



 ๑๑๓
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                   ศริิลักษณ ๕๒/๑ 
 
   ขอที่ ๑ ที่กราบเรียนเชิญพวกทาน ไมวาจะเปนรองอัยการสูงสุดก็ดี  
ไมวารองปลัดกระทรวงยุติธรรม หรือทุกคนมาทําก็ดี ขอที่ ๑ เลยก็คือวา เราไมมีเจตนา 
ที่จะมาสรางผลกําไรจากขาวที่อยูในสต็อก เราตองการทําขาวหมุนเวียนแลวใหประชาชน
บริโภคขาวแลวไมเดือดรอน  
   ขอที่ ๒ ที่สําคัญที่สุดเราบอกวาเราขอความโปรงใส ขอความบริสุทธิ์ผุดผอง 
แลวผมไมตองการใหเกิดเรื่องอะไรที่สกปรกทั้งสิ้นครับ แลวผมอยากจะกราบเรียน 
ทานประธานดวยวาตัวผมเองไมไดเขาไปเปนกรรมการในสวนนี้  
   ผมอยากใหทุกคนที่เปนผูหลักผูใหญที่ดูมีชื่อเสียงดี มือสะอาดไดเขามา
ชวยกันทํางาน อันนี้มันมาเกี่ยวอะไรกับการไมทํากําไร ปรากฏวาราคาที่รับจํานําเมื่อปที่แลว
อยูที่ประมาณ ๖,๕๐๐ บาทตอเกวียนหรือตอตัน เมื่อบวกดอกเบี้ย บวกสต็อก บวกอะไร
ทุกสิ่งทุกอยางแลวแลวเมื่อทําเปนขาวรวมทั้งการขัดขาวอะไรก็ไมรู ผมก็คงไมไดเขาไปดู
ในรายละเอียด ผมย้ําผมอยากกราบเรียนผานทานประธานวา ทานสมาชิกอยาถึง 
ขนาดจับเอาวาพูดสระอิ สระอีผิดตรงนี้ ทําไมตกเลข การันต ทานอยาถึงขนาดนั้นเลย  
เอาวาเปนภาพรวมในฐานะที่ผมเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย สิ่งที่ผมไดรับดู 
และรับทราบก็คือวา ที่เขาตั้งราคาอยูประมาณ ๑๒๐ บาท หลักการก็คือถามวาจะใหขาย 
๗๕ บาท ๘๐ บาทอะไรอยางนี้ขายไดไหม ถาผมฟงดูก็นาจะขายได แตที่ เขาขาย  
๑๒๐ บาท มันมีเหตุผลอยู ๒-๓ ประการสําคัญดังนี้  
   ขอที่ ๑ ถาสมมุติเขาขาย ๘๐ บาท ราคาขาวในตลาด ตอนนี้ผมไมไดตาม
ละเอียด ๑๙๐ บาท ๒๐๐ บาทหรืออะไรก็แลวแต ทันทีถาทําอยางนั้นอุตสาหกรรมขาวถุง
ในประเทศไทยทุกคนก็จะเจงแลวก็ลมสลายซึ่งไมใชวัตถุประสงคของเราเลย  
   ขอที่ ๒ ที่ทําราคาอยูประมาณ ๑๒๐ บาท ในเมื่อมันเกิดสวนตางขึ้นมา 
คณะกรรมการชุดนี้ก็จะไมมีวัตถุประสงคคากําไร เราก็ไปใชทฤษฎีอันหนึ่งก็คือการทยอยซื้อ
ทยอยขาย ซึ่งนั่นแปลวาอะไร ก็จะไปรับซื้อขาวจากเกษตรกรมาอีก แลวก็มาสีมาเก็บ  
แลวก็ทําขาวถุงอีก เพราะฉะนั้นถาสมมุติราคาอยูประมาณนี้ ๑๒๐ บาท บวก ลบ  
ตามหลักการทานลองดูราคาใหดี ๆ นะครับ ถายอนกลับไป เมื่อเพิ่งเดือนสองเดือนที่แลว  
 



 ๑๑๔
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                   ศริิลักษณ ๕๒/๒ 
 
ขาวหอมมะลิเพิ่งแตะ  ๓๐ ,๐๐๐ บาทตอเกวียนตอตัน วันนี้ขาวหอมมะลิไปแตะ  
๔๐,๐๐๐ บาทแลว วันนี้ขาวขาวไปแตะ ๓๓,๐๐๐ กวาบาทแลว แลวองคการอาหาร 
และการเกษตรแหงสหประชาชาติออกมาบอกแลววาขาวจะทะยานขึ้นราคาแบบไมหยุด 
สิ่งหนึ่งที่คณะกรรมการขาวถุงจะตองทําก็คือเอาเงินที่ไดทั้งหมดซื้อขาวมา ประโยคนี้เปน 
ประโยคสําคัญ เขาจะมาถัวราคาจนกวาจะถึงสิ้นปเพื่อใหไดราคาถัวเฉลี่ยที่เหมาะสม  
ซึ่งแนนอนลอต (Lot) แรกจะมีกําไรแตหลังจากนี้เขาจะขายขาดทุนเพื่อไมใหราคามันเขยงกันมาก  
ตรงนี้ก็คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นครับ ผมคงไดตอบประมาณนี้แลวนะครับ ผมคิดวาผมประมาณ 
อยางนี้ไมทราบวาไดตอบแลวหรือยัง ตองกราบขออภัยนะครับที่ใชเวลาไปนิดหนอยครับ 
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญทานจุติครับ 
   นายจุติ ไกรฤกษ (พิษณุโลก)  :  กราบเรียนทานประธานครับ ผม จุติ 
ไกรฤกษ พรรคประชาธิปตยจากจังหวัดพิษณุโลก ผมกราบเรียนประธานจริง ๆ วา  
ที่ผมดูจริงจังนี่เพราะวาผมเปนคนที่เชื่อม่ันและฝนหวานตามรัฐมนตรีทุกนัดที่ทานตอบ
กระทูถามเรื่องขาว ผมก็ฝนหวานตามที่ทานพาผมไปครับ ผมตามฝนจริง ๆ แลวผม 
ก็ฝนวาชาวนาจะไดขายขาวแพงปนี้เสียที โละหนี้มันเสียทีหนึ่ง ลืมตาอาปากมันเสียทีหนึ่ง 
แตวาวันนี้คําตอบที่ผมไดทานรัฐมนตรีครับ ผมตองเรียนตรง ๆ วาผิดหวังที่สุด ที่ผิดหวัง 
ก็เพราะวาวันนี้ทานบอกวาทานเปดเผยไมได ----------------------------------------------------- 
 
                  - ๕๓/๑ 

 



 ๑๑๕
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                       บุศยรินทร ๕๓/๑ 
 
เปดเผยแลวจะเสียหาย แลวทานไปพูดทําไมครับอาทิตยที่แลววาทานจะเปดเผยคําสั่งซื้อ
อาทิตยนี้ ผมถึงไดบอกวาลมปากทานรัฐมนตรีทําใหชาวนาจนก็ได รวยก็ได พอคารวย 
ก็ได จนก็ได แตผมยืนยันรัฐมนตรีครับวา ผมเชื่อโดยสุจริตใจวาทานรัฐมนตรีนี่สุจริตคือ 
เกราะบังศาสตรพอง ผมเชื่อจริง ๆ แตผมขอไมเชื่อเร่ืองคําสั่งซื้อขาวที่ทานบอกวาทานมี 
เพราะทานไมยอมเปดเผย เพราะวาอะไรครับ ที่ทานเอยมาฮองกงนี่นะครับ ฮองกงนี่ 
ทานไปดูประวัติศาสตรยอนหลัง ๒๕ ป อยางไรก็บริโภคขาวไทยไมเกิน ๓ แสนตันตอป 
แลววันนี้ถาเผื่อฮองกงขาย ๓ แสนตันมันออรเดอรเอกชนเขาไมใช จี ทู จี (G to G : 
Government to Government หรือพาณิชยอิเล็กทรอนิกสประเภทรัฐตอรัฐ) ถาทาน 
ขายอีก ๓ แสนตัน หมายความวาคนแผนดินใหญอพยพมาเพิ่มอีกเปน ๖ แสนอยางนั้น 
ใชไหม มันไมใชครับ ผมถึงไดอยากบอกวาใหชาวนามีความมั่นใจไดไหม ทานรัฐมนตรี
เมื่อกี้อานรายชื่อจากสหประชาชาติใหผมฟงนะครับ กรุณาบอกไดไหมวาประเทศนี้สงขาว
จํานวนแคนี้ไมตองบอกราคาก็ได เดือน ๆ ไหนชาวนาจะไดมีความหวังครับ ผมนี่กําลัง 
จะหมดหวังไปกับคําตอบของทานจริง ๆ กรุณาเถอะครับ ใชอักษรยอก็ได ราคาเปนบาท 
ก็ได เขาแปลไปเปนดอลลารไมไดหรอก กรุณานะครับ  
   อันที่ ๒ ที่ยังไมไดคําตอบก็คือที่ทานพูดบอกวาเรื่องราคาขาว อยาจับผิด 
การันต สะกด สระอิ ผม จุติ ก็ไมมีการันตแลวก็ไมจับผิดทานแตผมอยากใหคนจน 
กินขาวถูกครับ ที่ผมหยิบยกขึ้นมาก็เพราะวาทานประธานอนุกรรมการก็บอกแลววา  
๘๔ บาท  ๓๔ สตางค แลวเราไปขายเขาทําไม คนจน ๑๒๐ บาท คาแรงวันหนึ่ง  
๑๕๐ กวาบาท ๑๖๐ บาทเทานั้นเอง แลวทานเพิ่มคาแรงขั้นต่ําใหเขา ๒ บาท แลววันนี้
ขาวถุงถูกเอากําไร ๓๕ บาททานวายุติธรรมไหมครับ ถาผมไมพูดอยางนี้ผมก็ไมสามารถ
รับเงินเดือนชาวบานเขาได ผมตองขออนุญาตพูดจากใจจริง ๆ นะครับ เพราะฉะนั้น
คําถามผมก็บอกวาตรงนี้ละครับทาน ทานไปทบทวนใหมเถอะ ผมถึงบอกกระทรวงพาณิชย
หากินกับคนจนตั้งแตเม่ือไรไมอยากจะเชื่อ แตวาเลิกไดไหม ๑๒๐ บาทนี่เหลือสัก  
๙๐ บาท ๑๐๐ บาทไดไหมคนจนจะไดมีขาวกิน แลวทานก็บอกวาถาเผื่อทานไปทํา  
ผมไมไดจับผิดนะครับนี่คือวิทยาศาสตร ทานบอกวาถาเผื่อทานไปทําขาวถุงแขงกับเขา 
 



 ๑๑๖
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                      บศุยรินทร ๕๓/๒ 
 
นี่มันจะเจงกันหมด ทานดูนะครับทานทํา ๓ แสนตันตอเดือนคือ ๑,๕๐๐ ตันตอเดือน  
๓ แสนถุงตอเดือน คือ ๑,๕๐๐ ตันตอเดือน ปหนึ่งแค ๑๘,๐๐๐ ตันตอปผลิตขาวถุงขาย 
ซึ่งทานก็สงสัญญาณผิดใหกับตางประเทศวาจะเอาขาวสต็อก ๒ ลาน ๑ แสนตัน 
มาทําขาวถุง ซึ่งจริง ๆ แลวมันไมใชมันไมถึง ๒๐,๐๐๐ ตันดวยซ้ําไป ไมถึง ๑ เปอรเซ็นต
ดวยซ้ําไป ก็อยากจะใหทานกรุณาไปแกขาวเหลานี้ใหดวยเพื่อที่ตางประเทศจะได 
ไมชะลอการซื้อขาวจะไดไมเขาใจผิด ราคาขาวชาวนาจะไดดีขึ้นครับ ที่ผมถามนี่ 
ถามเพราะเจตนาดีเหมือนกับทานอยากใหชาวนาขายขาวจริง ๆ ไดราคา  
   คําถามที่  ๓  ของผมรอบที่  ๓  ซึ่งเปนรอบสุดทาย  มีคําถามก็คือวา  
สต็อกขาว ๒ ลาน ๑ แสนตัน ทานเปนนักบริหารที่เกงผมยืนยันจะคอย ๆ ทําไปไดไหมครับ 
ทยอยขายไป ดูตลาดไปไมใหกระทบราคาตลาด ทานมีตนทุนที่ต่ํามากในป ๒๕๔๙  
ป ๒๕๕๐ เกวียนละ ๖,๐๐๐ บาท มีดอกเบี้ยนิดหนอย แตถามวาสวนกําไรสวนนั้น 
พรรคประชาธิปตยเคยเสนอหลายหนแลววากําไรสวนนั้นมาชวยลดราคาปุย ชวยตนทุน
ชาวนาที่เขาแบกรับสูงขึ้นไดไหม เพราะวันนี้ตนทุนตอไรในการทํานาจาก ๔,๐๐๐ บาท 
ขึ้นเปน ๕,๗๐๐ บาทตอไรครับ ถามวาตรงนี้กระทรวงพาณิชย ทานมิ่งขวัญคือสวรรค 
ของชาวนาแลวทําไดไหมครับ สต็อกตรงนี้เอามาขายแลวเอาสวนตางชวยเหลือตนทุน 
ของชาวนาในรูปแบบของราคาปุยที่มันขึ้นไปมหาศาลเลย แลวกรุณาดวย ทานอาคม  
ผมนั่งอยูตรงนี้บอกกับทานมิ่งขวัญหลายหนแลววาชวยกรุณาประกาศราคาปุย 
หนาโรงงานสักทีเถอะครับ ขอกระทรวงพาณิชยไป ๒ เดือนแลว ประกาศราคาปุยหนาโรงงาน 
เพื่อที่เกษตรกรซื้อตามตางจังหวัดจะคํานวณตนทุนคาขนสงถูกจะไดไมตองถูกเบิกเนตร
ตอไปเรื่อย ๆ ก็เลยขอความกรุณาวาเราทํางานนี่ผมทําจริงจังเพราะผมเห็นทานทํางาน
จริงจัง ผมก็อยากใหผลประโยชนนี้ตกอยูกับคนจนที่ไดซื้อขาวถุงถูกตกอยูกับชาวนาที่ได
ขายขาวแพง แลวกรุณาไปทบทวนสักนิดหนึ่งวาราคาขาวขาว ๕ เปอรเซ็นตที่ขายทุกวันนี้
พันเหรียญ ทานกรุณาดูไดไหมวาจริง ๆ แลวภาวะตลาดอยางนี้ชาวนาควรจะขายได 
๑๖,๐๐๐-๑๗,๐๐๐ บาท ---------------------------------------------------------------------------- 
 

        - ๕๔/๑ 



 ๑๑๗
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                   กมลทิพย ๕๔/๑ 
 
ผมไมไดพูดปนราคา แตวาขอเท็จจริงนาจะเปนอยางนั้นสบาย ๆ แลวก็ยิ่งถาเผื่อคนอื่น
ขายนอยราคานาจะถึง ๒๐,๐๐๐ บาท เมื่อเปนเชนนั้นผมจะเปนคนลงรักปดทองให 
ทานรัฐมนตรีเองครบั ขอใหทําใหไดนะครับ 
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญรัฐมนตรีครับ 
   นายมิ่ งขวัญ  แสงสุวรรณ  (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงพาณิชย) : กราบเรียนทานประธานครับ ทานเปนคนจริงจังกับชีวิตจังเลยครับ 
ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ทานประธานครับ ผมก็เลือกอาชีพผิดนะครับ ผมย้ํากับทาน
อีกครั้งหนึ่งผมไมอยากพูดประโยคเหลานี้ แตผมอยากจะบอกวาเรื่องออรเดอรซื้อ  
ผมจะเปดตอนเซ็นสัญญาและทยอยเปดออกมานะครับ ทานอยาบังคับขูเข็ญผมเลย  
ผมขออนุญาตกราบเรียนอีกครั้งหนึ่งครับ อยาบังคับขูเข็ญผมเลยผมจะทําแลว จริง ๆ  
ไมรูจะใชคําพูดวาอยางไร ผมอาจจะพูดไมเกง ไมฉะฉาน ไมอะไรกับทาน แตผมจะตอบ
แบบจริงใจวาทุกสิ่งทุกอยางมันไมมีเงื่อนงําอะไรหรอกครับ แตที่ยังไมเปดมาเพราะวา 
เขายังไมเซ็นสัญญา  แลวอีกอยางหนึ่งบางประเทศผมเรียนทานเลย ขออนุญาต 
กราบเรียนผานทานประธาน จี ทู จี เขามาขอสั่งซื้อเขาไมตองการใหเกิดการสั่นไหว 
ในการปกครองประเทศเขา ผมขออนุญาตตรงนี้คงตองพูดแลวไมพูดมันไมไดเดี๋ยววันนี้ 
หัวอกระเบิดตายแนนอน จริง ๆ แลวเดี๋ยวผมเปนบาตายพอดีแนนอน ทานประธาน 
ผมตองหยุดพูดหรือเปลาออดดังอยางนี้ครับ ยังพูดไดไหมครับ ไดนะครับ บางประเทศ 
ผมจะไมเอยชื่อประเทศ เขามาเจรจากับผมนี่ เขาบอกวาเขาเหลือขาวในสต็อกประเทศ
เขาสําหรับประชาชนทั้งประเทศกินไมเกิน ๒ อาทิตย ถาประเทศไทยไมขายขาวเขา  
เขาจะเกิดจลาจลใหญ ถาผมเปดขาวออกมาเปนประเทศอะไร เปนออรเดอรอะไร  
ทานวาเกิดอะไรขึ้นมาบาง ทานตองนึกอกเขาอกเรา นั่นเรื่องที่หนึ่ง 
     เร่ืองที่ ๒ ประเทศเฮติ นายกรัฐมนตรีตองลาออกเนื่องจากประชาชนไมมีขาวกิน 
     เร่ืองที่ ๓ บางประเทศเกิดจลาจลขึ้นทานก็รูขาวอยู ผมวาถาทานรอบรู
ขนาดขอมูลเชิงลึกขนาดนี้ และโดยเฉพาะทานเปน ส.ส. ที่มาจากภาคกลางของประเทศ  
 



 ๑๑๘
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                   กมลทิพย ๕๔/๒ 
 
ผมวาทานรูขอมูลลึก ชัดเจน ผมวาอยางนี้ บางเรื่องเปดออกไปมันกระเทือนความสัมพันธ
ระหวางประเทศแลวเขามาขอดวยวาอยาพูดแลวจะใหผมพูดไดอยางไร ถาผมพูดออกไป
แสดงวาผมไมมีความรับผิดชอบในการเปนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชยที่ดีเลย ความสัมพันธระหวางประเทศก็เสียหายหมดสิครับ อันนี้ 
โปรดเขาใจตามนี้ดวยเถอะ ร ผมชัดไหมครับ โปรดเขาใจตามนี้ดวยวาผมอยากบอกทาน 
แลวทานจะไปหวงอะไรเรื่องออรเดอรก็ในเมื่อผมบอกแลววาปนี้เพิ่งประชุม กขช. มานี่ 
ผมทําหนาจริงจังแบบทานผมลอเลียนทานนะครับ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ผมกําลัง 
จะบอกวาก็เพิ่งประชุมมาเมื่อเชาหยก ๆ ถาผลิตขาวได ปลูกขาวได นาปรังที่จะออกมา  
๔ ลานกวาตัน ออกมา ๓ ลานตัน ตอนนี้ถาถามตรง ตอบตรงไมโอเอ ไมออมแอม  
ก็คือปวดหัวตอนนี้ก็ไมมีขาวสงใหเขาครับ แลวเดี๋ยวพอเซ็นสัญญาเสร็จแลวอันไหน 
ที่เปดไดก็เปด บางประเทศเขาไมใหเปดเขาแอบสงเรือมารับก็ตองยอมทําเขา แลวถาเกิด
เราเปดเผยออกไปตรงนี้แลวเกิดจลาจลขึ้นมาประเทศเขาโทษขึ้นมาละ มันไมใชเปน 
ความสนุก เปนความคะนองปากเฉย ๆ นี่ผมพูดจริง ๆ นะครับ ผมไมไดโทษอะไรใคร
ทั้งนั้น ผมหมายถึงตัวผม แลวทานไมตองยกมือประทวงอะไรผมหรอก ผมกําลังจะบอกวา 
ผมรูดีวารับผิดชอบอยูตรงไหน ผมขอเถอะ อันนี้ที่พูดดวยเหตุดวยผลจริง ๆ ทานจะมา
คาดคั้นทําไมใหผมเปด  แลวถาผมเปดออกไปแลวทะเลาะกันระหวางประเทศ 
ความสัมพันธเสียหาย การคาเสียหายแลวตรงนั้นใครรับผิดชอบ ผมยกตัวอยาง 
เร่ืองหนึ่งครับ ผมอยากพูดจังเลยเรื่องนี้ ผมขอพูดตรงที่ประชุมนี้ก็แลวกันนะครับ เดี๋ยวผม
ขอนับหนึ่งถึงพันกอนแลวตบอกตัวเอง เร่ืองโอเรก (OREC : Organization of Rice Exporting 
Countries หรือกลุมประเทศผูผลิตและสงออกขาว) ขาวครับทาน เรื่องโอเปก (OPEC) 
ขาวผมเห็นเขาพูดกันอยูนั่นแหละ ทํา ไมทํา ทําไมรัฐมนตรีนี้ฝนเพอเจออะไรก็ไมรูก็ 
พูดอยูนั่น ผมบอกวาอยางนี้ครับทานประธาน ผมขออนุญาตกราบเรียนนะครับ โอเรก 
กับโอเปกไม เหมือนกันแนนอน  น้ํ ามันดิบขุดมาไม มีใครไปแยงผลิตแยงขุดได  
แตขาวนี่ เขาแยงปลูกได แลวเมื่อ ๓ เดือนที่แลวถาเจรจากันได ตกลงกันไดนั่นดี 
คุณอาจจะเปนฮีโร (Hero) ----------------------------------------------------------------- - ๕๕/๑ 
 



 ๑๑๙
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                    กมลมาศ ๕๕/๑ 
 
แตเมื่อวันที่เลขาธิการสหประชาชาติออกมาประกาศวานี่คือวิกฤติการณขาวและอาหาร
ของโลก ถาประเทศไทย  ถาผมเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยอยูและเปน 
รองนายกรัฐมนตรีแลวลุกขึ้นมาเปนลีดเดอร (Leader) ในการทําโอเรก แสดงวาผมบาไปแลว 
นี่ผมพูดจริง ๆ เร่ืองนี้เสียหายกับประเทศเพราะอะไร ถาผมทําอยางนั้น ทานรูไหมวา 
มาตรการตอบโตที่จะเกิดขึ้นจากประเทศตาง ๆ คืออะไร เดี๋ยวครับ ผมขออนุญาตตอบกอน 
ทานทนฟงนิดหนึ่งสิครับ  
   นายจุติ ไกรฤกษ (พิษณุโลก) : ขออนุญาตครับ ผมก็นั่งตบอกมาพันครั้ง
คอยรัฐมนตรี คือผมถามแคขาวถุงถูกนี่จะไดไหม ขายขาวเปลือกแพงขึ้นจะไดไหม  
ไมไดถามเรื่องโอเรกแมแตนิดเดียวครับ ทานกรุณาตอบสภาจะไดใชเวลาอยางอื่น 
ตองไปงานอีกครับ ขอบพระคุณครับ ตอบใหตรงประเด็นเทานั้นครับ ตองขออภัย 
ที่คําถามผมไมตรงคําตอบ ขอบพระคุณครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
เชิญทานรัฐมนตรีครับ ทานรัฐมนตรีครับเอากระชับและตรงประเด็นดีกวา 
   นายมิ่ งขวัญ  แสงสุวรรณ  (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงพาณิชย)  : ผมขออภัยนะครับ เพราะวาถาพูดเรื่องนั้นมันโยงกับเรื่องเมื่อกี้  
แตไมเปนไรเอาไววันหลังถาเกิดใครถามขึ้นมา ถาอยางนั้นเรื่องโอเรกนะครับ โอเปก 
ไมตองถามผมแลวถือวาผมจะอธิบายแลวทานไมฟงอันนี้ก็ตองขออภัยก็ผานนะครับ 
ประเด็นไปอยูตรงเรื่องขาว ๒.๑ ลานตัน ถามวาจะเปนอยางไร จะเอามาทําขาวถุง 
หรือเปลา ผมตอบเลยจะเอามาทําขาวถุง แลวขาวนี้จะทําขาวถุงไปเรื่อย ๆ ไมวาขาว 
มันจะขึ้นราคาไปเทาไร และเรื่องนี้ถาจะพูดใหเปนทฤษฎีเปนวิชาการก็คือการเฉลี่ยราคา 
ตนทุนปที่แลวผมย้ําซื้อมาที่ ๖,๕๐๐ บาท แลวตอนนี้เอามาทําขาวถุง จริงอยูนะครับ 
ราคามันควรจะขาย ๘๐ บาท ๘๕ บาทได แตไดกําไรมาไมไดเอามาทําอะไรครับ เขามี
บัญชีเจาหนาที่ทุกคนสะอาด โปรงใส ขาราชการชั้นผูใหญทั้งนั้น เขาจะมาถัวเฉลี่ยราคา 
ที่จะซื้อจากชาวนาเขามา ๑๔,๐๐๐ บาท แลวมาทําใหมันถูกลง ๆ ราคามันก็จะอยู
ประมาณอยางนี้ เทากับคนไทยจะไดสบายใจขึ้น ๒ ประการครับ ประการที่ ๑ มีขาวกิน  
 



 ๑๒๐
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                    กมลมาศ ๕๕/๒ 
 
ประการที่ ๒ ก็คือราคาไมเขยิบ ๆ ขึ้น ไมอยางนั้นราคามันจะสูงมาก ถาผมตอบสั้นก็มีแคนี้ 
ผมขออภัยนะครับที่ผมพยายามจะอธิบายอยางอื่นใหทานเขาใจ ขออภัยดวยนะครับ  
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
  ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม ไมมี 
   ระเบียบวาระที่ ๓ รับรองรายงานการประชุม ไมมี 
   ระเบียบวาระที่ ๔  
   นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ทานประธานครับ ขออนุญาต
ถามเรื่องรายงานการประชุมหนอยครับ สั้น ๆ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
ทานบุญยอดมีอะไรนะครับ  
   นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : กราบขอบพระคุณครับ  
ทานประธานครับ บุญยอด สุขถิ่นไทย พรรคประชาธิปตย กรุงเทพมหานคร ผมตอง 
ขออนุญาตเรียนถามทานถึงบันทึกการประชุมสภาผูแทนราษฎรเมื่อสัปดาหที่แลว  
ซึ่งมีประเด็นสําคัญก็คือการลงคะแนนลับของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ ปรากฏวาบันทึกของการประชุมในครั้งนี้ไมไดสงใหสมาชิกในการ
ประชุมในสัปดาหนี้นะครับ แตผมไดไปดูบันทึกนี้ในอินเทอรเน็ตของทางรัฐสภา บันทึกนั้น
ไดเขียนเอาไววา ที่ประชุมไดออกเสียงลงคะแนนลับใหความเห็นชอบกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทจุริตในภาครัฐตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอทั้ง ๖ คนนะครับ แลวก็ไมได
ใหตัวรายละเอียดของคะแนนเอาไว ประเด็นของผมก็คือวา คําถามคือสภาแหงนี้ 
ใหความเห็นชอบจริงหรือไม เพราะวาการลงคะแนนในวันนั้นทานคงจะจําได ผลคะแนน 
ที่ออกมานั้นสูงที่สุดคือ ๒๐๒ คะแนน  ต่ําที่สุดคือ ๑๙๕ คะแนน  ผมไมตองไปลง
รายละเอียด คะแนนที่มีนัยอยางนี้ก็คือวา คะแนนที่ลงคะแนนเสียงกันนั้นไมถึงกึง่หนึง่ของ
จํานวนของสมาชิกในสภา มันจะไปขัดแยงตอเร่ืองที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีตหรือไมครับ 
ที่ทางทานเองเคยมีคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในการประชุมที่ไมชอบดวยบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญในอดีตของสภากอนหนานี้ ซึ่งมาตรา ๑๒๖ นั้นก็เขียนเอาไวอยางชัดเจนวา  
 



 ๑๒๑
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                    กมลมาศ ๕๕/๓ 
 
การประชุมนั้นจะตองมีองคประชุมที่ครบ เพราะฉะนั้นผมอยากจะขอใหสภาแหงนี้ 
ไดแกไขบันทึกการประชุมนี้ใหถูกตอง การประชุมสภาไมไดใหความเห็นชอบ เพราะวา
คะแนนไมถึงครับ ขอใหทานประธานวินิจฉัยดวยครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานเลขาธิการพอชี้แจงไดไหมครับ เชิญทานคุณหมอชลนานครับ  
   นายชลนาน ศรีแกว (นาน) : ทานประธานที่เคารพครับ กระผม ชลนาน  
ศรีแกว พรรคพลังประชาชนจากจังหวัดนาน ขออนุญาตทานประธานในฐานะสมาชิก 
ที่จะตองขออนุญาตกราบเรียนทานประธานในประเด็นขอหารือของทานสมาชิก ----------- 
 
                  - ๕๖/๑ 
    
 
 
 
  
 
 



 ๑๒๒
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)          พรรษวรรณ ๕๖/๑ 
 
เกี่ยวกับผลการลงคะแนนของสภาแหงนี้ในการใหความเห็นชอบคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
หรือคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ทานประธานครับ ผมเอง
ไดอยูในสภานี้มาตลอดในวันที่มีการลงคะแนน สมาชิกสวนใหญที่เขามารวมประชุม 
ถือวาเปนองคประชุม กระผมเองจริง ๆ อยากจะขออนุญาตทานประธานไดแสดงผล 
การลงคะแนนหมายถึงวาองคประชุมในขณะนั้นมีเทาไร คะแนนที่ไดรับแตละคน 
เปนอยางไร ซึ่งทานสมาชิกเองก็ไดใหความกรุณาไดนําผลการแสดงตรงนั้นมาบอกกลาว
ไปบาง แตกราบเรียนทานประธานดวยความเคารพนะครับ ในขอสงสัยของทานสมาชิก 
เผอิญวันนั้นทานประธานไมอยูในที่ประชุม องคประชุมถาพิจารณาในแงขององคประชุม
ตามรัฐธรรมนูญก็ดี ตามขอบังคับก็ดีการประชุมวันนั้นถือวาครบองคประชุม เพราะวา 
มีสมาชิกมาลงชื่อเขารวมประชุมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกที่มีอยูในสภาแหงนี้ 
กระผมจาํตัวเลขไมไดเขาใจวา ๓๐๐ กวาทาน นั่นประการที่ ๑  
  ประการที่ ๒ ผลการลงคะแนนของคณะกรรมการแตละคนที่สภาแหงนี้
ตองใหความเห็นชอบมีผลการลงคะแนนเรียงตามลําดับจากมากสุดไปถึงนอยที่สุด  
จริงอยูครับคนที่นอยที่สุดอาจจะไดคะแนนไมถึง ๒๐๐ คะแนน  ตองขออภัยครับ 
ผมจําตัวเลขไมได แตสิ่งที่ตองขออนุญาตกราบเรียนทานประธานในการลงคะแนน 
ในวันนั้น มีสมาชิกที่มีความประสงคที่จะลงคะแนนและไมลงคะแนน เพราะฉะนั้น 
คะแนนที่ออกมาก็ถือวาเปนคะแนนของเสียงขางมากที่อยูในหองประชุมตามขอบังคับ 
และรัฐธรรมนูญเองก็มิไดบอกไววาจะตองเปนเสียงที่เกินกึ่งหนึ่งขององคประชุมหรือเกิน 
กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกที่มีอยูทั้งหมด ไมมีบทบัญญัติใด ๆ ที่จะกําหนดอยางนั้น 
ใหถือเอาเสียงขางมากเปนเกณฑ เพราะฉะนั้นผมคิดวาในการลงคะแนนครั้งนั้น รวมทั้ง
รายงานบันทึกการประชุมที่ปกติแลวทางสภาผูแทนราษฎรของเราจะมีรายงาน 
การประชุมวางไวใหสมาชิกไดไปตรวจสอบ อาจจะสงทางชองทางสื่อสารอื่น ๆ ดวยก็ได 
แตโดยวิธีปฏิบัติแลวจะมีการวางไว ณ ตรงตําแหนงที่สมาชิกไปตรวจสอบรายงาน 
การประชุมไดตลอดเวลา ทานประธานครับ ผมถือวาเรื่องนี้จริง ๆ ตองขออนุญาต 
กราบเรียนทานประธานที่ลุกขึ้นมาเพื่ออยากจะขออนุญาตกราบเรียนทานประธานวา 
 



 ๑๒๓
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)         พรรษวรรณ ๕๖/๒ 
 
ผลการลงคะแนนวันนั้นเปนเชนนั้นจริง ๆ แลวโดยภาพแลววิธีปฏิบัติของเราที่ไดกระทํา
กันมาตลอดก็เปนเชนนั้น ผมคิดวาวิธีการวันนั้นก็นาจะเปนสิ่งที่ถูกตอง ตองขออนุญาต 
กราบเรียนทานประธานดวยความเคารพไว กราบขอบคุณครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
ทานบุญยอด ผมจับประเด็นของทานมีอยู ๒ ประเด็น เร่ืองที่ ๑ เร่ืองไมมีรายละเอียด 
ในบันทึก เร่ืองที่ ๒ เร่ืององคประชุมไมครบใชไหมครับ มี ๒ ประเด็นนะครับ บันทึก 
การประชุมจะเปนการบันทึกโดยสรุป ซึ่งไมเหมือนกับรายงานการประชุม รายงาน 
การประชุมจะมีรายละเอียดครบถวนทุกประการ สวนบันทึกเปนเพียงขอสรุปเทานั้น 
คงไมมีรายละเอียด สวนองคประชุมนั้นผมกําลังใหทางเลขาธิการตรวจสอบวาครบหรือไม 
เชิญครับ 
   นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ทานประธานครับ บุญยอด 
สุขถิ่นไทย กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปตย ก็ขอบพระคุณทานประธานที่กรุณา 
ใหคําวินิจฉัยนะครับ องคประชุมครบหรือไมเปนประเด็นที่สําคัญที่สุด ตองขออนุญาตวา 
ผมเปน ส.ส. สมัยแรก แตวาอยูในการประชุมทุกครั้ง ในการประชุมนั้นถาหากวา 
องคประชุมดูเหมือนทําทาจะไมครบ ทานก็จะยกยอดไปในการประชุมครั้งหนาทุกครั้ง 
จะไมมีการลงมติใด ๆ ไมวาจะเปนตั้งคณะกรรมาธิการหรืออะไรตาง ๆ นี่เปนวิธีการปฏิบัติ 
ในขณะนี้ ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

        - ๕๗/๑ 
 



 ๑๒๔
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                กลุนษิฐ ๕๗/๑ 
 
เพราะเนื่องจากวามีการสงไปใหศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยเรื่องนี้ แลวก็กลายเปน 
บรรทัดฐานตอสภาแหงนี้ไปแลววาเราจะไมลงมติใด ๆ ถาหากวาองคประชุมไมครบ  
ไมสําคัญหรอกวาตอนเชาจะมีคนเขามาเทาไร เพราะที่สําคัญคือ ณ ขณะที่ลงมตินั้น 
จะมีคนอยูในที่ประชุมขณะนั้นแลวลงคะแนนกันเทาไร คะแนนที่ออกมาเปนหลักฐาน 
ที่ชัดเจนวา นอยที่สุดคือ ๑๙๕ มากที่สุดคือ ๒๐๒ ถาดูใหตรวจสอบดวยนะครับ ผมขออนุญาต 
ประเด็นสุดทาย คือในบันทึกของการประชุมนั้นมีคําวา เห็นชอบ ทานตองใหทางเลขาธิการ 
พิจารณาเรื่องนี้ใหชัดเจน ถาใครจะเห็นชอบตอเร่ืองนี้ดวยการที่องคประชุมไมครบนั้น 
ทานตองรับผิดชอบนะครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
ทานบุญยอดครับ ผมเขาใจทานแลวครับ เพื่อไมใหเสียเวลาผมจะใหทานเลขาธิการ
ตรวจสอบเรื่ององคประชุมตัวเลขที่ทานตองการเมื่อกี้นะครับ แลวผมขออนุญาต
ดําเนินการตามระเบียบวาระ หลังจากนั้นผมจะแจงใหทานทราบ 
   นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : อีกประเด็นหนึ่งคือคําวา 
เห็นชอบ นะครับ ดูองคประชุมและดูคําวา เห็นชอบ ดวยวาทานใชคําวา เห็นชอบ ไดจริง
หรือไม  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
ผมจะแจงใหทานทราบเฉพาะองคประชุมครบหรือไมเทานั้นนะครับ 
   (นายจุมพฏ บุญใหญ ไดยืนและยกมอืขึ้น) 
  นายจุมพฏ บุญใหญ (สกลนคร) : ทานประธานครับ ผม จุมพฏ บุญใหญ 
ทานประธานครับ  
   (นายชัยวัฒน ทรัพยรวงทอง ไดยืนและยกมือขึ้น)  
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานชัยวัฒนประทวงหรือครับ 
  นายชัยวัฒน ทรัพยรวงทอง (ชัยนาท) : ทานประธานครับ ขออนุญาตครับ  
ผม ชัยวัฒน ทรัพยรวงทอง 
 



 ๑๒๕
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                กลุนษิฐ ๕๗/๒ 
 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานชัยวัฒนกอนครับ  
  นายชัยวัฒน ทรัพยรวงทอง (ชัยนาท) : ผมขออนุญาตประทวงทานประธาน 
ความจริงทานประธานก็ทําหนาที่ดีมาโดยตลอดนะครับ แตที่ตองประทวงประธาน
เพราะวามีเพื่อนสมาชิกแสดงการไมเคารพทานประธานในที่ประชุม แลวก็ใชวิธีการ 
โดยปกติเวลาที่ทานประธานจะกลาวอะไรออกมาจะตองอนุญาตกอนสมาชิกผูที่จะ 
ขึ้นมาอภิปรายหรือจะมาทําอะไรก็ตามแต แตในที่นี้ลักษณะเหมือนตอลอตอเถียงครับ 
ทานประธานกลาวอะไรก็ตามแตจะตองนั่งฟงกอนไมใชขึ้นมาสวนอยางนี้ แลวก็เปดไมคสวน 
ทานประธานอยางนี้ ถาเปนอยางนี้มันไมใชลักษณะสภาครับ เพราะฉะนั้นขอตักเตือน 
ทานสมาชิกดวยครับ ขอบคุณครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
เม่ือกี้ทานจุมพฏประทวงหรือเปลาครับ  
   นายจุมพฏ บุญใหญ (สกลนคร) : ทานประธานครับ กระผม จุมพฏ บุญใหญ  
พรรคพลังประชาชน จังหวัดสกลนคร เขต ๒ กระผมไมไดประทวงครับ กระผมประสงคที่จะ 
อภิปรายเร่ืองการลงคะแนนใหความเห็นชอบคณะกรรมการปราบปรามการทุจริต 
ในภาครัฐครับ ทานจะอนุญาตหรือเปลาครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
คงไมมีปญหาครับ ตอนนี้ติดใจเรื่ององคประชุมเทานั้น คงไมเสียเวลานะครับ ทานบุญยอด
พอแลวกระมังครับ ทางเลขาธิการตรวจสอบองคประชุมแลวจะแจงใหทราบนะครับ 
   นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ผมขออนุญาตใชสิทธิพาดพิง 
ไดครับเร่ืองนั้นไมเปนไรครับ เดี๋ยวทานจะไปตรวจองคประชุมเองนะครับ แตผมขออนุญาต
ใชสิทธิพาดพิงครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
คงไมมีอะไรเสียหายนะครับ  
  นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร)  :  ทานประธานอนุญาต 
ใหผมพูดแลวใชไหมครับ  



 ๑๒๖
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                กลุนษิฐ ๕๗/๓ 
 
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
นั่งกอนครับ 
   นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ขอบพระคุณทานครับ ผม 
บุญยอด สุขถิ่นไทย จังหวัดกรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปตย ตองขอขอบพระคุณ 
ทานสมาชิกผูอาวุโสที่กรุณาตักเตือนผม แตทานพูดชาไปนิดหนึ่งนะครับ ทานนาจะตักเตือน 
ตั้งแตตอนเกิดเหตุการณ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
ทานบุญยอดพอเถอะครับ นั่งเถอะครับ มีปญหาเฉพาะเรื่ององคประชุม เดี๋ยวผมแจง 
ใหทราบอีกทีนะครับ ไมอยางนั้นก็โตกันไปโตกันมา  
   (รอยโท กุเทพ ใสกระจาง ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ทานกุเทพประทวงอะไรครับ  
  รอยโท กุเทพ ใสกระจาง (ศรีสะเกษ) : ทานประธานที่เคารพ กระผม กุเทพ  
ใสกระจาง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคพลังประชาชน ผมตอง 
ขออนุญาตประทวงทานผูที่ทักทวงเรื่ององคประชุม เพราะผมอยูในสภานี้ก็ถือวาไดรับ
ความเสียหาย กระผมยืนยันตอทานประธานวาวันที่ลงมติในวันนั้นเราไดตรวจสอบ 
องคประชุมชัดเจนครบถวน การที่มีการกลาวหาวาองคประชุมไมครบ แมวาทานประธาน
จะใชวิธีการใหทางฝายเลขาธิการไปตรวจสอบก็เปนภารกิจที่ทานประธานจะตอง
รับผิดชอบตอผูที่ทวงติง แตการที่จะกลาวหาไปเลยในขณะที่พวกเราจํานวนมาก 
ยืนยันวาครบ แลววันนั้นทานประธานก็ทราบดีวาเราเพิ่งนัดประชุมในวาระแรก ๆ  
ซึ่งก็เปนเรื่องปกติ วันนั้นถาจะมีการลงคะแนนที่ขาดหายไปก็เนื่องจากวาอีกฝายหนึ่ง 
ไดตัดสินใจดวยวิธีใดก็ตามที่จะไมใหคะแนนปรากฏในสวนที่จะใหมีคะแนนเกินกึ่งหนึ่ง 
คะแนนกึ่งหนึ่งเปนเรื่องที่ทุกคนอยากจะได ถาเปน พ.ร.บ. เปนพระราชบัญญัติเราก็ 
เห็นอยู บรรทัดฐานจากศาลรัฐธรรมนูญก็ทราบอยู แตในเรื่องการอนุมัติตัวบุคคล 
เห็นชอบตัวบุคคลเราก็ทราบบรรทัดฐานดีวาถาไมมีบทบัญญัติบัญญัติเปนพิเศษวา
จะตองเทาไร ก็ถือวาคนที่ไดเสียงมากที่สุดก็ไดรับตําแหนง  -------------------------- - ๕๘/๑



 ๑๒๗
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             ณัฐวัฒน ๕๘/๑ 
 
เพราะฉะนั้นการที่เห็นชอบก็เปนคําที่ถูกตองสําหรับสภานี้ คือสภานี้ฝายที่เห็นชอบ 
มีเทาไรก็เทานั้น ฝายที่ไมเห็นชอบเมื่อไมเห็นชอบแลวจะมาทวงติงทําใหกระบวนการ
ทั้งหมดไมชอบธรรมก็เทากับทําใหฝายที่เห็นชอบเกิดความเสียหาย ผมจึงบอกวา 
ทานประธานตองระวังเรื่องอยางนี้ สมาชิกจะมากลาวหาอะไรแบบไมรับผิดชอบตอสภา 
ซึ่งคนสวนใหญรับผิดชอบอยูไมได ผมถือวามีความเสียหาย ผมจึงขออนุญาตประทวง
ทานประธาน ขอบคุณครับ 
  (นายชัยวัฒน ทรัพยรวงทอง ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ทานชัยวัฒนเชิญครับ 
  นายชัยวัฒน ทรัพยรวงทอง (ชัยนาท) : ขอประทานอภัยทานประธานที่ตอง 
ลุกขึ้นมาประทวงอีกครั้งหนึ่งแลวก็ขอในเรื่องของการพาดพิงครับ ผมไมคิดเลยวาการพาดพิง 
ที่กลาวโทษผมเมื่อสักครูนี้วาผมเปนเผด็จการ ผมมาจากการเลือกตั้ง ผมถูกปฏิวัติ
รัฐประหาร 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ทานชัยวัฒนครับ ทานโดนพาดพิงประเด็นไหนครับ 
  นายชัยวัฒน ทรัพยรวงทอง (ชัยนาท) : กลาวหาผมวาผมเปนเผด็จการ  
ผมไมไดเปนเผด็จการ ผมไมเคยไปขับไลไสสงใคร แลวก็ไมไดยุใหใครปฏิวัติรัฐประหาร 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
ทานชัยวัฒนอยาไปถึงนั้นเลยเอาแควาทานปฏิเสธ ทานไมไดเปนเผด็จการก็พอแลว  
อยาใหมันยืดไปกวานั้นเลยครับ พอเถอะครับ เปนอํานาจผมที่จะวินิจฉัยทาน ทานนั่ง
เถอะครับ ก็ตองขออนุญาตวินิจฉัยเตือนทานบุญยอดใหระมัดระวังในเรื่องของคําพูด  
แลวก็เ ร่ืองของมารยาท  เวลาผมผูทําหนาที่ประธานพูดก็ไมอยากใหทานพูดสวน 
เพราะฉะนั้นก็เตือนทานบุญยอดใหระมัดระวังในสิ่งเหลานี้  
   (นายบุญยอด สุขถิ่นไทย ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ทานมีอะไรครับ ทานประทวงหรือเปลาครับ  



 ๑๒๘
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             ณัฐวัฒน ๕๘/๒ 
 
  นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ผมใชสิทธิพาดพิงนะครับ
ทานประธาน ผมตองขออนุญาตใชสิทธิพาดพิงอีกครั้งหนึ่ง ผมไมไดพูดคําวา เผด็จการ เลย 
ถาทานจะไปตรวจสอบเทป (Tape) ดูก็ได ไมไดพูดแมแตครั้งเดียว ผมมีมารยาทพอสมควร  
พรรคประชาธิปตยสอนผมมาดีครับ ขอบพระคุณครับ 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  : 
ขอบคุณครับ ขออนุญาตจบ ผมขออนุญาตดําเนินการตามระเบียบวาระเลย ถาไมมี 
ใครประทวงผมขออนุญาตดําเนินการตามระเบียบวาระนะครับ 
  (นายจตุพร พรหมพันธุ ไดยืนและยกมอืขึ้น) 
    นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน) : ทานประธานที่เคารพ ขออนุญาต
ประทวง 
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานจตุพรมีอะไรครับ 
  นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน) : เพื่อใหประเด็นเกิดความสมบูรณ
มากขึ้น ประเด็นที่ทานมอบหมายใหกับเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรไดไปตรวจสอบ  
ผมเองเปนคนติดตามเรื่ององคประชุมกันมาตั้งแตตน องคประชุมที่เราเคยพูดถึงการทํา
หนาที่ของ สนช. แมกระทั่ง สสร. นั้น ไดใชวิธีการเสียบบัตรเปนการประชุมโดยเปดเผย 
จึงรูองคประชุมเปนอยางดี แตกรณีที่มีการทักทวงองคประชุมในการเลือก ป.ป.ท. นั้น 
เปนการลงมติลับ เพราะฉะนั้นในที่ประชุมซีกของพรรคฝายคานอยูในที่ประชุมเพียงแต 
ไมเดินไปหยอนบัตร เพราะฉะนั้นคะแนนจึงออกมาเหมือนองคประชุมไมครบ สภาพมันจะ
แตกตางกันโดยสิ้นเชิงครับ เพราะฉะนั้นถาทานประธานจะบอกเลขาธิการ ทีวีวงจรปดครบ 
ซีกฝายนั้นนั่งกันอยูครบ เพียงแตวาไมมาใชสิทธิเทานั้นเอง เพราะฉะนั้นถาจะนับ 
องคประชุมก็คือคนอยูในที่ประชุมไมใชรวมกับคนบอกวาไปลบคนที่อยูในที่ประชุม 
แลวไมออกไปใชสิทธิ เพื่อเปนขอเปรียบเทียบไมมีอะไรเปนอยางอื่นครับ  
  (นายศุภชัย ศรีหลา ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายศุภชัย ศรีหลา (อุบลราชธานี)  :  ทานประธานที่เคารพครับ 
 



 ๑๒๙
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             ณัฐวัฒน ๕๘/๓ 
 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
ผมขอวินิจฉัยอยางนี้ครับ ที่จริงถาองคประชุมไมครบวันนั้นสมาชิกก็นั่งอยูขางในก็นาจะ
ทักทวงเอาเสียตอนนั้น แตเมื่อมีสมาชิกทานบุญยอดไดทักทวงวันนี้ ผมก็จะใหทาง
เลขาธิการตรวจสอบขอเท็จจริงแลวจะแจงใหทานบุญยอดทราบอีกที ขอเปนอยางนั้น 
จะไดจบนะครับ 
  นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน) : ทานประธานนิดเดียวครับ เพื่อที่ 
จะสรางมาตรฐานของสภา แปลความวา 
  (นายศภุชัย ศรีหลา ไดยืนและยกมือขึ้น) 
  นายศุภชัย ศรีหลา (อุบลราชธานี) : ผมประทวงครับทานประธานครับ 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
ผมยังไมอนุญาตใครเลย นั่งเถอะครับ ถาไมประทวงก็นั่ง แลวถาทานประทวงทานตองบอก
ดวยนะครับใครผิดขอบงัคับขอไหนครับ  
   (นายบุญยอด สุขถิ่นไทย ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานบุญยอดเชิญครับ  
 

                                                                                                                    - ๕๙/๑ 



 ๑๓๐
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        ดวงใจ ๕๙/๑ 
 
  นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ทานประธานครับ บุญยอด 
สุขถิ่นไทย กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปตย ผมขออนุญาตประทวงทานประธาน 
เพราะวาทานประธานใหขอมูลรายละเอียดที่ไมตรงกับเหตุการณในวันนั้น ในวันนั้นหลังจาก 
มีการนับคะแนนแลวผมเปนอีกคนหนึ่งที่ไดยืนยันวาจาํนวน  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ทานไมไดประทวงทานนั่งเถอะครับ  
   (นายศุภชัย  ศรีหลา ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :
เชิญครับ ทานประทวงนะครับ เชิญครับ  
  นายศุภชัย ศรีหลา (อุบลราชธานี) : ทานประธานที่เคารพ กระผม ศุภชัย  
ศรีหลา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี พรรคประชาธิปตย ผมประทวง 
ทานประธานที่กระทําผิดขอบังคับ ขอ ๖๓ ทานผูที่ลุกขึ้นประทวงเมื่อสักครู อางวาประทวง 
แตไมไดประทวงครับทานประธาน ลุกขึ้นเสร็จก็อภิปรายเลย 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
เร่ืองจบแลวทานนั่งเถอะครับ ผมขออนุญาตตอนะครับ คงไมอนุญาตใครแลว ผมขอเขาสู
ระเบียบวาระที่ ๔ ครับ  
  นายศุภชัย  ศรีหลา (อุบลราชธานี)  :  คนละเรื่องกันครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  : 
   ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว ไมมี 
  ตอไปเปนการพิจารณาเรื่องที่ประชุมเลื่อนการพิจารณามาจากเมื่อวาน 
ในญัตติเร่ืองปญหาเรื่องที่ทํากินครับ ขอเชิญทานที่ยังไมไดเสนอ เจาของญัตติที่ยังไมได
เสนอครับ ขอเชิญทานสุวโรชครับ  
 
 
 
 



 ๑๓๑
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        ดวงใจ ๕๙/๒ 
 
  นายสุวโรช  พะลัง (แบบสัดสวน) : กราบเรียนทานประธานสภาผูแทนราษฎร 
ที่เคารพ กระผม สุวโรช พะลัง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวน พรรคประชาธิปตย 
กระผมพรอมดวยสมาชิกของพรรคประชาธิปตยอีก ๕ ทาน กลาวคือ ทานยุคล ชนะวัฒนปญญา 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดจันทบุรี ทานภุชงค รุงโรจน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
จังหวัดชลบุรี ทานสมเกียรติ พงษไพบูลย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวน ทานอภิชาต  
ศักดิเศรษฐ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวดันครศรีธรรมราช และทานชาญชัย อิสระเสนารักษ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครนายก ไดรวมกันเสนอญัตติเพื่อขอใหทางสภาตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษาในที่ดินของเกษตรกรที่อยูในที่ดินของรัฐ
ประเภทตาง ๆ ที่เสื่อมสภาพ ทานประธานที่เคารพครับ ผมเชื่อวาสิ่งที่ปรากฏในญัตติที่
ผมไดกราบเรียนตอทานประธานไปทั้งหมดนี้มิใชเปนปญหาที่เพิ่งเกิดขึ้นมาในวันนี้ 
หรือในสภาชุดนี้ แตเปนปญหาที่หมักหมมมีปญหามาจากหลากหลายสาเหตุของปญหา
ไมวาจะมาจากประเด็นของปญหาความหยอนยานในการบังคับใชกฎหมายก็ดี ไมวา 
จะมาจากความหยอนยานของการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ผูมีหนาที่ปฏิบัติการตาม
กฎหมายที่ปลอยปละละเลย ปลอยใหมีการเขาไปทํากินในที่ดินที่เสื่อมสภาพของรัฐ
ประเภทตาง ๆ  จนกระทั่งมีการปลูกพืชผลออกดอกออกผลมีผลอาสินใหเห็นเปนที่ประจักษก็ตาม  
สิ่งเหลานี้ทั้งหมดลวนแลวแตเปนปญหาที่เกิดขึ้นมาจากหลากหลายของสภาพปญหา  
แตเปนที่สรุปไดวาในที่ดินของรัฐประเภทตาง ๆ ตามที่ผมไดกราบเรียนไปทั้งหมดเหลานี้ 
ปจจุบันนี้สภาพของที่ดินนั้นไมใชเปนที่ดินของรัฐตามเจตนารมณของกฎหมายตาง ๆ อีกแลว  
แตสภาพที่ดินเหลานั้นไดแปรเปลี่ยนไปเปนตนผลอาสินซึ่งมาจากการทะนุบํารุงของพี่นอง
ประชาชนที่เขาไปทํากินในที่ดินของรัฐที่เสื่อมสภาพดังกลาวเหลานี้ตลอดมา ไดแสดง
เจตจํานงเจตนาในการเปนเจาของ ไดทะนุบํารุงปลูกตนผลอาสิน ที่ดินบางแปลงเปนที่ดิน
ที่อยูในประเภทที่สาธารณประโยชนที่ทุงสงวนเลี้ยงสัตว ---------------------------------------- 
 
                                                                                                                      - ๖๐/๑ 
 



 ๑๓๒
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)      เบญจมาภรณ ๖๐/๑ 
 
แตปจจุบันนี้ มีแตคําวา ทุงสงวนเลี้ยงสัตว เทานั้น แตบนความเปนจริงที่ เห็นเปน 
ที่ประจักษนั้น ปรากฏวาวันนี้ที่ดินเหลานั้นไดแปรเปลี่ยนสภาพเปนตนผลอาสินที่เปน 
ผลทางดานการเกษตรที่มาจากการปลูก ซึ่งในระยะเวลาที่มีการเอาตนผลอาสิน ตนกลา
ลงไปปลูกไมมีใครจับ เวลาใสปุยไมมีใครวา แตเวลาที่เขาเหลานั้นจะมาเก็บผลอาสิน 
เพื่อไปขายเอามาเลี้ยงครอบครัว เขาเหลานั้นกลับถูกกลาวหาวาเปนคนรายที่บุกรุก 
ที่ปาสงวน ที่ทุงสงวนเลี้ยงสัตว ที่สาธารณประโยชน ที่ของรัฐประเภทตาง ๆ สิ่งเหลานี้
ทั้งหมดไดมีผลเปนที่ประจักษในการพิจารณาคดีตาง ๆ ทั่วทุกศาลในราชอาณาจักรไทย 
จากเอกสารที่ปรากฏอยูในมือของผมกวา ๑,๐๐๐ คดี รวมตัวเลขคราว ๆ โดยสังเขป  
ไมนอยกวา ๒,๐๐๐ ลานบาทที่เปนคาปรับที่ศาลไดพิพากษาลงโทษจําคุกและพิพากษาปรับ 
สิ่งเหลานี้ทั้งหมดลวนแลวแตเปนความเจ็บปวดของพี่นองประชาชนคนไทยเหลานี้  
ซึ่งมีไมนอยกวา  ๑๐  ลานคนที่อยู ในที่ดินของรัฐที่ เสื่อมสภาพ  ผมเนนผมย้ําตอ 
ทานประธานและในสภาอันทรงเกียรติตรงนี้วา ผมจะเนนเฉพาะที่ดินของรัฐที่เสื่อมสภาพ
ไปแลว จะไมรวมถึงที่ที่ยังเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายที่ยังอยูในสภาพมีผล
สมบูรณอยู เพราะฉะนั้นในสวนที่เสื่อมสภาพไปเหลานี้ครับ ผมคิดวาการที่ทานประธานสภา 
การที่ประธานคณะกรรมการประสานงานของพรรครวมรัฐบาลก็ดี ของพรรคฝายคาน 
ก็ตามไดเอาญัตติในเรื่องที่ดินของรัฐประเภทตาง ๆ หรือที่ดินประเภทตาง ๆ ที่เปนผล 
ทําใหพี่นองประชาชนคนไทยเหลานี้ไดรับความเจ็บปวดเขามาพูดกันในสภาอันทรงเกียรติ
แหงนี้ ผมคิดวาวันนี้นับเปนมิติใหม นับเปนนิมิตหมายสําหรับพี่นองประชาชนคนไทย 
ไมนอยกวา ๑๐ ลานคน เขาถือบัตรประชาชนคนไทย เขาเปนคนไทย เวลาเขาปลูกไมจับ 
เวลาใสปุยไมวา แตเวลาเอาผลผลิตออกไปขายเหตุไฉนวันนี้คนเหลานี้จึงกลับกลาย 
มาเปนจําเลยที่ศาลไดมีคําพิพากษา ซึ่งตรงนั้นตองยอมรับความเปนจริงวาในวันนี้ 
ถาเราเดินตามยึดหลักนิติศาสตรโดยละเลยเมินเฉยหลักรัฐศาสตร  ตองยอมรับ 
ความเปนจริงวากวา ๑๐ ลานคนเหลานี้เปนคนที่กระทําผิดกฎหมายปาประเภทตาง ๆ 
ทั้งสิ้น แตในแงของหลักรัฐศาสตรผมคิดวาสภาแหงนี้เปนสภาที่จะใหความเปนธรรม 
กับพี่นองประชาชนคนไทยเหลานี้ วันนี้ทําอยางไรที่จะใหคนเหลานี้เขายืนอยางสงางาม 
 



 ๑๓๓
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)      เบญจมาภรณ ๖๐/๒ 
 
ในฐานะที่เขาเปนพลเมืองประชาชนคนไทยที่ถือบัตรประชาชนคนไทย เปนคนไทยที่มี 
เกียรติยศ มีศักดิ์ศรีของความเปนคนไทยเสียทีไดไหม เพราะฉะนั้นการที่สภาชุดนี้ไดเอา
ญัตติตาง ๆ เขามาพูดกันในสภาแหงนี้ ผมเชื่อวาหลังจากที่ทานประธานไดพิจารณา 
ไปแลว ผมฝากวาขอใหมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาเพื่อที่จะศึกษาขอเท็จจริง
ตาง ๆ จากหลากหลายสภาพของปญหาตาง ๆ ในแตละญัตติ แลวระดมความคิดรวมกัน
ครับวาถึงเวลาแลวหรือยังในสวนที่หมดสภาพจากความเปนปาของรัฐแลว และวันนี้ 
มีผลอาสินแลว ใหเขาไดปลดแอกจากความเปนทาสสูความเปนไทในฐานะที่เปนคนไทย
เสียทีไดหรือไม สิ่งเหลานี้ทั้งหมดก็ไปวากันในชั้นกรรมาธิการ ผมจึงขออนุญาตนําเสนอ
ญัตติดวนของกระผมตอที่ประชุมสภา และรายละเอียดตาง ๆ ก็จะไปกราบเรียนกันในชั้น
คณะกรรมาธิการวิสามัญอีกครั้งหนึ่งขอกราบขอบพระคณุครับ 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานสมาชิกครับ เนื่องจากไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมประกาศ
แตงตั้งประธานสภาผูแทนราษฎร ถึงไดถือโอกาสนี้ขอเชิญทานเลขาธิการไปเรียนเชิญ
ทานประธานสภาผูแทนราษฎรเขารับหนาที่เพื่อดําเนินการประชุมครับ เชิญครับ 
 

    - ๖๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓๔
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                       สายชล ๖๑/๑ 
 
   (นายพิทูร พุมหิรัญ เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ไดเชิญ นายชัย ชิดชอบ 
ประธานสภาผูแทนราษฎร ขึ้นบัลลังก เพื่อดําเนินการประชุมตอไป) 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขอบพระคุณครับ เชิญนั่ง
ตามอัธยาศัยครับ ทานสมาชิกผูมีเกียรติที่เคารพทุกทาน กระผม นายชัย ชิดชอบ 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ระบบสัดสวน ผมประทานกราบเรียนดวยความเคารพวา  
ผมไดรับความกรุณาจากทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ๒๘๓ ทาน ไดโหวตใหกระผมดํารง
ตําแหนงเปนประธานสภาผูแทนราษฎร  จึงไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา 
โปรดกระหมอม ซึ่งเมื่อสักครูผมไดไปรับพระบรมราชโองการชั้นลาง แลวก็มีแผนวา 
จะขึ้นมาขางบนก็ตองอานพระบรมราชโองการใหที่ประชุมนี้รับทราบ แตเนื่องจากภาระ
ของทานประธานสมศักดิ์ทานไดติดพัน แลวก็ทานกลัวญัตติที่สมาชิกผูทรงเกียรติ 
ไดเสนอมา ๒๐ กวาญัตตินั้นตก ก็ไมสามารถที่จะอานพระบรมราชโองการนี้ได ถือวา 
ไดรับทราบแลวก็แลวกันนะครับ กระผมขอประทานกราบเรียนดวยความเคารพวา 
ที่กระผมไดรับมอบหมายใหดํารงตําแหนงเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ประการแรก 
   (นายนิพิฏฐ  อินทรสมบัติ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายนิพิฏฐ  อินทรสมบัติ (พัทลุง) : ทานประธานครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : กระผมยังไมไดพูดอะไร 
จบเลย แลวทานก็แซวเลยนะครับ ดวยความเคารพ แซวของทานนั้นเก็บไวในใจกอน 
แลวก็คอยเปดเผยกันทีหลัง ไมตองหวงครับ กระผมเต็มที่กับทานนิพิฏฐ ดวยความเคารพ
ใหกระผมจบสักนิดหนึ่งนองที่รัก อยาเพิ่งทดลองเลย  
   (นายนิพิฏฐ  อินทรสมบัติ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ (พัทลุง) : ผมขออนุญาตทานประธาน ผมประทวง
ครับทานประธาน 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : กระผมขอใหคํามั่นวา 
จะปฏิบัติหนาที่ ผมอาน ผมไมเห็นครับ คือตอนนี้ยังไมเห็นครับ ขอใหทานนั่งกอนครับ 
สําหรับกระผมขอใหคํามั่นวาจะปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนกลาง เที่ยงธรรม ซื่อสัตย  
 



 ๑๓๕
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                       สายชล ๖๑/๒ 
 
สุจริต ผดุงรักษาไวซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรีของสมาชิกและสถาบันสภาผูแทนราษฎร 
เพื่อใหสถาบันแหงนี้เปนที่ยอมรับของสถาบันตาง ๆ และประชาชนตอไป แตการจะบรรลุ
ตามภาระหนาที่นี้ไดกระผมคงไมสามารถกระทําไดหากไมไดรับความรวมมือจาก 
ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน เพราะการปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหเกิดประโยชนของ
ประเทศชาติและประชาชนนั้น ทานสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตางมีบทบาทอันสําคัญยิ่ง
ดวยกันทุก ๆ ทาน เพราะฉะนั้นกระผมหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือจาก
สมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานที่อยูในสภาแหงนี้และที่อยูนอกสภาแหงนี้ที่เปนสมาชิก  
สภาผูแทนราษฎรและสมาชิกรัฐสภา ดวยความเคารพอยางยิ่งนะครับ เนื่องจากภารกิจ
ขอผูกพันเกี่ยวโยงกันที่ทานรองประธานสภาผูแทนราษฎรสมศักดิ์ทานไดทําหนาที่อยู 
กระผมก็ขอฝากใหทานไดดําเนินการตอไปจนแลวเสร็จในกระบวนการพิจารณาของญัตติ
ทั้ง ๒๐ กวาญัตติ -------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๖๒/๑ 
 

 
 
 

 
 
 
 



 ๑๓๖
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        จีรนุช ๖๒/๑ 
 
แลวกระผมขอถือโอกาสนี้ตองไปเผาศพมารดาของทานรองประธานสภาผูแทนราษฎร  
คนที่สอง จึงประทานกราบเรียนดวยความเคารพ  
   (นายนิพิฎฐอินทรสมบัติ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายนิพิฏฐ  อินทรสมบัติ (พัทลุง) : ทานประธานที่เคารพครับ ผมประทวง
ทานครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : สวนคุณนิพิฏฐมีอะไร 
คอยพูดกันทีหลัง กราบขอบพระคุณครับ เชิญมอบหมายภารกิจครับ แลวทานทําหนาที่
ตอไปจนกวาผมจะกลับ อยาเพิ่งปดก็แลวกันครับ   
   นายนิพิฏฐ  อินทรสมบัติ (พัทลุง) : ความจริงทานประธานจะตองรับฟงผม
ประทวงดวยนะครับ ทานประธานครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานนิพิฏฐประทวงใชไหมครับ  
   นายนิพิฏฐ  อินทรสมบัติ (พัทลุง) : ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 
นิพิฏฐ อินทรสมบัติ พรรคประชาธิปตย จังหวัดพัทลุง ผมอยากใหการทําหนาที่ของ
ประธานสภาผูแทนราษฎร 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานใชสิทธิประทวง ทานตองประทวงไมใชขึ้นมาอภิปรายนะครับ  
   นายนิพิฏฐ  อินทรสมบัติ (พัทลุง) : ผมใชสิทธิประทวงตามขอ ๘ ครับ  
ทานประธานไมไดกํากับดูแลทําหนาที่ในฐานะประธานสภาไดอยางถูกตอง ผมประทวง
ขอ ๘ การทําหนาที่ของทานครับ ผมขออนุญาตกราบเรียนทานประธานอยางนี้ครับ  
ผมอยูในสภานี้มานานพอสมควร ผมอยากใหประธานสภาผูแทนราษฎรและประธานรัฐสภา
มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีของสภาผูแทนราษฎรของประเทศนี้ ผมไมเคยพบลักษณะเชนนี้มากอน 
ที่อยู  ๆ  ประธานสภาผู แทนราษฎรหรือประธานรัฐสภาขึ ้นไปนั ่งทําหนาที ่กอนมี 
พระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอม กอนจะมีการอานพระบรมราชโองการ  
ผมไมเคยพบ และผมคิดวานี่จะเปนจุดที่เสื่อมเสียของประธานสภาผูแทนราษฎร 
 



 ๑๓๗
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        จีรนุช ๖๒/๒ 
 
อีกจุดหนึ่งครับ ผมอยากใหทานทําหนาที่อยางมีเกียรติครับ ตองรับทราบพระบรมราชโองการ
กอนครับ เมื่อยังไมมีการรับทราบพระบรมราชโองการ เมื่อสักครูใครไมทราบแตงชุดขาว
ขึ้นไปนั่งตรงนั้นไมไดเปนประธานนะครับ ทําไมทานประธานทําใหสิ่งเหลานี้เกิดขึ้นครับ 
ไมมีเกียรติครับ ผมเรียนวาทานชัย ชิดชอบ ไดเปนประธานสภาผูแทนราษฎรแนครับ  
ไดเปนประธานรัฐสภาแน ไดบรรลุเปาหมายของทานแน แตสิ่งที่ทานทําอยางนี้วันแรก 
ไมมีเกียรติและไมมีความสงาเลยครับ ตองรับทราบพระบรมราชโองการกอน ผมประทวง
ทานประธาน ขอใหทานประธานชี้แจงดวย เมื่อสักครูใครขึ้นไปนั่งครับ   
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ทานสมาชิกครับ มีปญหาในเรื่องญัตติที่เขาสูการพิจารณาแลวนะครับ เพราะฉะนั้นผมถึง
ไดเรียนเชิญทานประธานซึ่งมีพระบรมราชโองการแลวรับพระบรมราชโองการถูกตองแลว
ขึ้นมาดําเนินการ แลวพระบรมราชโองการก็จะไดพิมพแจกพวกเราอีกครั้งหนึ่งครับ  
   นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ (พัทลุง) : ทานประธานครับ ผมขออนุญาตนิดหนึ่ง
ผมวาตองตั้งสติกันสักนิดหนึ่ง ทําไมตองรีบอยางนั้นครับ ใหญัตตินี้เสร็จเสียกอน เพราะวา
อีกสักชั่วโมงหนึ่งหรือไมเกินชั่วโมงหนึ่งญัตตินี้ก็ผานการพิจารณาของสภาแลว แลวเมือ่ผาน
การพิจารณาของสภาแลว กอนจะถึงญัตติอ่ืนหรือกอนทานประธานจะปดการประชุม 
ทานประธานก็อานพระบรมราชโองการเพื่อใหพวกเราไดรับทราบครับ ทําไมทานไมทํา
อยางนั้นครับ นี่คือประเพณีที่ดีงาม ผมก็เพิ่งเคยเห็นประธานสภาผูแทนราษฎรคนแรก 
ที่ทําอยางนี้ครับ ทําไมทานไมทําอยางนั้นครับ ปลอยญัตตินี้ผานไปกอนแลวอาน 
พระบรมราชโองการ ไมมีเกียรตินะครับ ตรงนั้นเปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ตําแหนงนี้ศักดิ์สิทธิ์
ทําเลน ๆ ไมได ทานประธานตองชี้แจงนะครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ขอบคุณทานนิพิฏฐครับ ถือวาเรื่องนี้ผมมีสวนที่ทําใหไดตัดสินใจเรื่องนี้ เพราะฉะนั้น 
ผมถือวามีการไดรับพระบรมราชโองการถูกตองแลว สวนเรื่องพระบรมราชโองการนั้น 
ก็จะไดพิมพแจกเปนหนังสือกับทานสมาชิกอีกครั้งหนึ่ง ถาจะมีความผิดพลาดในเรื่องนี้ 
ผมขอรับผิดชอบเองครับ  
 



 ๑๓๘
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        จีรนุช ๖๒/๓ 
 
   นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ (พัทลุง) : ทานประธานครับ ผมถามความรับผิดชอบ
ของทาน ทานจะรับผิดชอบอยางไรครับ ผมไมอยากกดดันทานนะครับ ตามประเพณทีีด่งีาม
ของเราเมื่อมีการอานพระบรมราชโองการแลวทานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรตองเปน
คนเชิญทานประธานขึ้นบัลลังกนะครับ และเมื่อสักครูเจาหนาที่หรือทานเลขาธิการ 
สภาผูแทนราษฎรผมไมไดสังเกตนะครับ เปนคนนําวาที่ประธานสภาผูแทนราษฎร 
ขึ้นนั่งบัลลังกกอน เมื่อสักครูทานประธานบอกวาทานจะรับผิดชอบเมื่อผิดพลาดขึ้นแลว
ตําแหนงนี้เปนตําแหนงที่ศักดิ์สิทธิ์ จริง ๆ ผมไมอยากทักทวงหรอกครับ แตผมคิดวาเราทํา
อะไรลวก ๆ กันมากเกินไปในสภาแหงนี้ครับ ทานจะรับผิดชอบอยางไรครับ  

    
                  - ๖๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  
 



 ๑๓๙
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                วันทนา ๖๓/๑ 
 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  : 
ทานนิพิฏฐครับ เปนเรื่องของผูทําหนาที่ประธานที่จะตองดําเนินการเรื่องการประชุม 
เพื่อปกปองไมใหญัตติที่เขาสูการพิจารณานั้นตกไปก็เลยไดเชิญทานประธานขึ้นมา
เพื่อที่จะได 
   นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ (พัทลุง) : ผมเขาใจทานประธานครับ แตผมกราบเรียน
ทานประธานวาถาใชเวลาอีกสักครึ่งชั่วโมง ญัตตินี้ผานการพิจารณาของสภาไปแลวก็อาน
พระบรมราชโองการได แลวอยู ๆ ทานทําอยางนี้ทําไมครับ มันไมมีศักดิ์ศรี ไมมีเกียรติ  
ผมเรียนวาทานชัยไดเปนประธานแน ทําไมตองรีบขนาดนั้นละครับ ขึ้นไปพูดอะไรไมรู
เลอะเทอะ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
ทานครับ คําวา เลอะเทอะ ถอนเถอะครับ  
   นายนิพิฏฐ  อินทรสมบัติ (พัทลุง)  :  ผมถอนก็ไดทานประธานครับ แตผม
ไมเคยเจอจริง ๆ ธรรมเนียมของสภาผูแทนราษฎรไมเคยมีอยางนี้มากอน ผมวาวิปริตแน 
เกิดอาเพศตอสภานี้แนครับ ตองอานพระบรมราชโองการกอนถึงจะขึ้นไปตรงนั้น  
   (นายชูวิทย พิทักษพรพัลลภ ไดยืนและยกมือขึ้น)  
   นายชูวิทย พิทักษพรพัลลภ (อุบลราชธานี) : ทานประธานครับ ขอประทวง  
ผูที่กําลังอภิปรายครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
เชิญทานชูวิทยครับ 
   นายชูวิทย พิทักษพรพัลลภ (อุบลราชธานี) : คําวา เลอะเทอะ แลวก็ อาเพศ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
เมื่อกี้ผมใหถอนแลว แลวทานก็ถอนแลวครับ ผมขออนุญาตดําเนินการตอเลยนะครับ  
   นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ (พัทลุง)  :  ทานบอกวาทานจะรับผิดชอบครับ 
ทานทําผิดธรรมเนียมของสภา ทานรับผิดชอบอยางไรครับ  
   (นายชูวิทย พิทักษพรพัลลภ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
 



 ๑๔๐
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                วันทนา ๖๓/๒ 
 
   นายชูวิทย พิทักษพรพัลลภ (อุบลราชธานี) : ทานประธานครับ 
    นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
ทานชูวิทยเชิญครับ  
   นายชูวิทย พิทักษพรพัลลภ (อุบลราชธานี) : คําวา อาเพศ มันจะอาเพศอะไร 
ตองถอนนะครับ  
   (นายนพินธ วิสิษฐยุทธศาสตร ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
ทานนิพนธประทวงหรือเปลาครับ  
   นายนิพิฏฐ อินทรสมบัติ (พัทลุง) : ทานประธานครับ ผมขอความรับผิดชอบ
ของทานครับ  
   นายนิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร (แบบสัดสวน) : ทานประธานครับ ผมขออนุญาต
ทานพูดครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
ใครครับ  
   นายนิพนธ  วิสิษฐยทุธศาสตร (แบบสัดสวน)  :  ทานครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
เชิญครับ 
   นายนิพนธ  วิสิษฐยุทธศาสตร (แบบสัดสวน)  :  ทานประธานที่เคารพ ผม 
นิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวน พรรคประชาธิปตย  
ทานประธานครับ การกระทําในวันนี้นั้นถือเปนเรื่องที่ใหญหลวงมาก ถือเปนความผิดพลาด
อยางมหันต เพราะไมเคยมีประเพณีในสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภา เพราะกอนที่ 
จะไดรับตําแหนงนั้นจะตองใหสมาชิกในสภา ไมวาจะเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
หรือสมาชิกวุฒิสภารับทราบพระบรมราชโองการกอนที่ทานประธานจะใหไปเชิญ 
ผูดํารงตําแหนงขึ้นมาทําหนาที่ตรงนั้น ความจริงทางออกมีมากมายเลยครับ เพราะเรื่องนี้ 
เปนเรื่องสําคัญ ไมเคยมีการประพฤติปฏิบัติในเรื่องซึ่งมีความสําคัญยิ่งเกี่ยวกับ 
 



 ๑๔๑
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                วันทนา ๖๓/๓ 
 
พระบรมราชโองการ ความจริงถาทานจะหาทางออกโดยขอความเห็นชอบจากที่ประชุม
โดยใชมติที่ประชุมก็ไดวา เนื่องจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอม
แตงตั้งประธานสภาผูแทนราษฎรอยากจะขอใชเวลาตรงนี้คั่นการพิจารณาญัตติ  
ซึ่งสมาชิกทุกคนตองเห็นชอบดวยแตทานก็ไมไดทําเชนนั้น แตทานเปนการละเมิด  
เปนความผิดพลาดที่ไมเคยปรากฏนะครับ ซึ่งทานก็เปนลูกผูชายพอแลวความจริง 
ก็ทําหนาที่ดีมาโดยตลอด ความรับผิดชอบของทานมีแคไหนในเรื่องนี้ มันถึงขั้นที่ 
ทานตองลาออกนะครับ เ ร่ืองนี้ มีความสําคัญจริง  ๆ  ผมอยากจะกราบเรียนครับ  
ผมอยูในสภาแหงนี้มา ๒๐ กวาป ไมเคยมี แมแตเราตั้งองคกรอิสระที่มีพระบรมราชโองการ
เราก็ตองมาแจงในที่ประชุมสภาทั้งสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาแตทานทําผิดแบบแผน
ประเพณีที่ปฏิบัติ แลวโดยเฉพาะอยางยิ่งสิ่งที่มีความสําคัญที่สุดคือพระบรมราชโองการ 
จะตองใหสมาชิกในสภาทราบกอนที่จะเชิญขึ้นไปนั่งทําหนาที่ตรงนั้น เพราะฉะนั้นเรื่องนี้
ผมคิดวามันไมใชเร่ืองที่เราจะละเลยหรือปลอยไปได ------------------------------------------- 
 

 - ๖๔/๑ 
 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔๒
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                    รัชนีพร ๖๔/๑ 
 
ดวยความหวังดีตอทานแลวก็เจตนาดี แลวก็ชมเชยการทํางานของทานมาโดยตลอด  
แตวันนี้เปนเรื่องที่ยอมกันไมไดจริง ๆ เพราะฉะนั้นทานโปรดพิจารณาดวยวาทานจะ
รับผิดชอบมากนอยแคไหนในเรื่องนี้ครับ 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
เชิญทานไพจิตครับ 
  นายไพจิต ศรีวรขาน (นครพนม) : ทานประธานที่เคารพ ผม ไพจิต ศรีวรขาน 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครพนม พรรคพลังประชาชน กระผมตองขออนุญาต 
กราบเรียนทานประธานวา ทานประธานไดทําหนาที่ในฐานะประธานที่ประชุมเหมาะสมแลว  
ผมมีเหตุผลอยางนี้ครับ ขณะที่สภากําลังพิจารณาญัตติที่มีความสําคัญ ผมทราบโดย
ขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรวาจะตองพิจารณาจนแลวเสร็จ ซึ่งก็เปนภาระ 
ของผูทําหนาที่ประธานในที่ประชุมจะเสนอเรื่องอื่นใดขึ้นมาก็จะทําใหญัตตินั้นตกไป  
นั่นคือปญหาที่เกิดขึ้น ประโยชนของประชาชนที่พี่นองสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดนํามา 
ขณะเดียวกันทานประธานก็เห็นวาไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอม
แตงตั้งทานประธานชัย ชิดชอบ แมนวาโดยภาระที่เราไมไดฟง ไมไดเห็นโดยการอาน 
ในที่ประชุม แตภาระที่เกิดขึ้นที่เห็นก็คงจะไดรับรายงานพระบรมราชโองการแตงตั้ง 
เสร็จแลว การทําหนาที่ของทานประธานในที่ประชุมซึ่งก็ทําใหสืบเนื่องเพื่อใหญัตตินั้น 
ยังตอเนื่องอยู เพียงแตภาระที่ทานไดใหทานประธานสภาผูแทนราษฎรไดขึ้นไปขางบนนั้น
เปนภาระที่ เกิดขึ้นเพื่อทําใหการประชุมตอเนื่อง ทานประธานไดแสดงความเห็น 
ในฐานะที่มีความรับผิดชอบที่ไดทําภาระหนาที่ลุกขึ้นเชิญเพื่อใหทานประธานชัยไดขึ้น
ปรากฏตัวกับทานสมาชิก เพียงแตไมสามารถที่จะใหทานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร 
อานพระบรมราชโองการ นั่นก็แปลวากลัวญัตติที่เปนประโยชนของประชาชนจะตก  
ผมวาเจตนาที่ชัดเจนนี่เปนเรื่องที่ตองใหความเคารพตอการปฏบิัติหนาที่ของทานประธาน  
จึงยืนยันวาทานไดทําถูกตองแลว การปฏิบัติภารกิจอ่ืนที่เปนภารกิจที่จะตองแสดง 
ความรับผิดชอบนั้น ผมมีความเห็นวาทานประธานไดทําหนาที่ถูกตองแลวครับ 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ขอบคุณครับ อยากฟงความเห็นพวกเราสักเล็กนอยครับ ทานจตุพรครับ  



 ๑๔๓
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  นายจตุพร พรหมพันธุ (แบบสัดสวน) : ทานประธานที่เคารพ กระผม จตุพร  
พรหมพันธุ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร แบบสัดสวน พรรคพลังประชาชน วันนี้เราสามารถ
นําวิธีคิดมาไดใน ๒ สวน ๑. เร่ืองประเพณีปฏิบัติ ๒. เร่ืองขอบังคับ การที่สมาชิกทางซีก
พรรคฝายคานไดมาพูดแสดงความเห็นนั้นก็เปนวิธีเปนประเพณีในการปฏิบัติ แตวาถาดู
ขอบังคับใหทานประธานไปดูขอบังคับในขอ ๗ มีขอความดังตอไปนี้ เมื่อเลือกประธานสภา
และรองประธานสภาไดแลว ใหเลขาธิการมีหนังสือแจงไปยังนายกรัฐมนตรีโดยเร็ว  
เพื่อนําความกราบบังคมทูล เมื่อพระมหากษัตริยไดทรงแตงตั้งประธานสภาและรองประธานสภาแลว 
ใหเลขาธิการสงสําเนาประกาศพระบรมราชโองการไปยังวุฒิสภาเพื่อทราบดวย ในขอบังคับ
ถอยคํามีเพียงเทานี้ ขอกราบเรียนไปยังทานประธาน เมื่อกี้นี้ผมมีโอกาสไปรวมยืนรอ 
รับพระบรมราชโองการพรอมกับทานประธานสภาดวย มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา
โปรดกระหมอมแตงตั้งนายชัย ชิดชอบ ใหทําหนาที่เปนประธาน สภาผูแทนราษฎร 
โดยหมายพระบรมราชโองการจากสํานักพระราชวังนั ้นไดมาถึงที ่อาคารรัฐสภา  
เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา --------------------------------------------------------------------------------- 
 

              - ๖๕/๑ 
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ไดมีการอานพระบรมราชโองการ โดยเจาหนาที่ของสํานักพระราชวังผูนําหมายจาก 
สํานักเลขาธิการพระราชวังมาครบถวน แลวนายชัย ชิดชอบ ไดรับสนองพระบรมราชโองการ 
ตามที่มีพระบรมราชโองการครบถวน ในขณะที่ไปรับหมายในชั้นลางของอาคารประชุม 
สภาแหงนี้ ขอกราบเรียนไปยังทานประธาน เพราะวาประเด็นนี้ถานําไปขยายความ  
อยูที่วาจะหยิบยกไปอธิบายความในมุมใด นายชัย ชิดชอบ ในฐานะประธานสภา  
โดยการเชิญของทานประธานซึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม นายชัยเองก็เดินไป 
เขาสูที่บัลลังกตามคําเชิญของรองประธานสภาซึ่งทําหนาที่ประธานสภา ปกติที่เราได 
แลเห็นในสภาผูแทนราษฎร แมวาผมจะเขามาเปนครั้งแรกแตก็ติดตามขาวสารก็คือวา  
ผูที่จะทําหนาที่อานพระบรมราชโองการคือเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร แตวาเมื่อความ
ครบถวนผมไมอยากใหมีการใชคําวา วาที่ เพราะวามีพระบรมราชโองการโปรดเกลา 
โปรดกระหมอมออกขาวโทรทัศนครบทุกชองกอนที่หมายจากสํานักเลขาธิการพระราชวัง
ไดนํามาถึงสภาผูแทนราษฎรเสียดวยซ้ํา เมื่อกี้นี้จึงไมมีเหตุใดที่คิดวาจะมีเร่ืองที่ไมสมควร
แตอยางใด เพราะฉะนั้นขอเท็จจริงถาวาตามขอบังคับก็ไมมีเร่ืองที่มีการพูดกันอยูเวลานี้วา
จะผิดขอบังคับ แตถาเปนเรื่องประเพณีปฏิบัติเนื่องจากวาไดมีการแตงตั้งประธานสภา 
โดยการเลือกประธานสภาซึ่งอยูในระหวางการประชุมนะครับ เพราะฉะนั้นจะมีสถานการณ
ที่แตกตางไปจากการเลือกประธานสภาหรือการทําหนาที่ประธานสภาในการเปดประชุม
ครั้งแรกภายหลังจากการเลือกตั้ง เพราะฉะนั้นการเขาไปทําหนาที่ของนายชัย ชิดชอบ  
ก็ตามคําเชิญ โดยที่ทานประธานไดเห็นพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอม 
แลวนายชัยก็ขึ้นไปตามนั้น เนื้อหาขอความก็เปนเทานี้ไมมีใครไปกระทําการอะไร 
ที่เลอะเทอะ ไมเหมาะสมหรือจะเกิดอาเพศอะไร เพราะฉะนั้นผมจึงบอกวาวันนี้เปน 
การประชุมสภาวันสุดทายกอนที่จะปดสมัยประชุม เพราะฉะนั้นไมควรที่จะหาเหตุอะไร 
ที่จะมาสรางความเสื่อมเสียจากเรื่องไมเปนเรื่อง อะไรที่เห็นวามันเปนปญหาหรือทานประธาน
เห็นวาจะมีปญหา ขาดการแจงโดยการอานพระบรมราชโองการก็สามารถใหเลขาธิการ
อานพระบรมราชโองการหรืออะไรก็ได แตวาทั้งหมดกระบวนการรับพระบรมราชโองการนั้น
ไดดําเนินการมาครบถวนตามที่ผมไดกราบเรียนกับทานประธานแลวครับ 
 



 ๑๔๕
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                  สุทธาทพิ ๖๕/๒ 
 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
ทานวิเชียรครับ 
  นายวิเชียร ขาวขํา (อุดรธานี) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ ผม วิเชียร 
ขาวขํา ส.ส. อุดรธานี พรรคพลังประชาชน ทานประธานครับ โดยธรรมเนียมปฏิบัติแลว
ผมเห็นวาการทวงติงของซีกฝายคานมีเหตุมีผลที่นารับฟง เร่ืองมันมีอยูนิดเดียวก็คือวา
ทานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรและทานประธานสภาที่กําลังทําหนาที่อยูนั้นไดประสานงาน
พูดจากันกอนหรือไม การที่มาเรียนเชิญทานประธานสภาซึ่งไดรับพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาโปรดกระหมอมถูกตองตามขั้นตอนเรียบรอยแลวขึ้นไปนั้น ตามธรรมเนียม
ปฏิบัติจะตองมีการอานพระบรมราชโองการใหสมาชิกรัฐสภารับทราบ ถามวาเปนกฎหมาย
หรือไมหรือระเบียบขอบังคับหรือไมนั้นไมใชแตโดยประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติ  
ผมถึงอยากเรียนถามวาทานเลขาธิการกราบเรียนเชิญขึ้นไปแลวเหตุใดทานไมอาน  
เมื่อมีขอขัดของเรื่องระเบียบขอบังคับวาถาอานพระบรมราชโองการแลวญัตติเหลานี้ 
จะตกไปแลวทําไมไมรอกอน ประเด็นมันอยูตรงนี้ แตถามวาขัดกฎหมายไหม ไมขัด 
หรอกครับ เพราะฉะนั้นผมยอมรับวาการทวงติงของซีกฝายคานมีเหตุมีผล แตผม 
กราบเรียนวาเพื่อใหทุกอยางไมเปนประเด็นทางการเมืองตอไป ขอทานเถอะ ผมยอมรับผิดวา
ขั้นตอนนี้ทานเลขาธิการพลาดจริง ๆ ผมเรียนอยางนี้เลยนะครับ ทานเลขาธิการพลาด  
ผมกราบเรียนทานอยางนี้แหละ ถาจะอะไรก็ตามซีกรัฐบาลโดยผมเห็นวาพวกทาน 
ทวงติงถูกตองแตถามวาผิดกฎหมายหรือไม  ไมใชครับ  ทานชัย  ชิดชอบ  ได รับ 
พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลาโปรดกระหมอมและมีพระบรมราชโองการถูกตองตาม
กระบวนการทุกขั้นตอนจบแลว แตวาธรรมเนียมปฏิบัติจะอานหรือไมอยูที่ดุลยพินิจ 
ของผูจะมาทําหนาที่ประธานและทานเลขาธิการจะตองเปนผูอานครับ ขอบคุณครับ 
ทานประธาน 
 
                      - ๖๖/๑ 
 
  



 ๑๔๖
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             สุภาภรณ ๖๖/๑ 
 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
ทานสมาชิกครับ  เพื่อใหสมาชิกไดสบายใจ  เมื ่อกี ้ผมไดแจงตอที ่ประชุมวาไดมี 
พระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั ้งประธานสภาผู แทนราษฎร 
เรียบรอยแลว ถือวาผมไดแจงที่ประชุมทราบวามีพระบรมราชโองการเรียบรอยครบถวน
ตามขั้นตอนทุกประการถูกตองโดยขอบังคับและกฎหมาย เพียงแตอาจจะไมถูกตอง 
กับธรรมเนียมปฏิบัติตามที่ทานสมาชิกไดทักทวง เพราะฉะนั้นสิ่งที่ไดปฏิบัติไปเม่ือสักครู
ไมไดขัดกับขอกฎหมายและขอบังคับเพียงแตทําใหสมาชิกไมสบายใจในกรณีที่ขัดกับ
ธรรมเนียมปฏิบัติ ซึ่งก็มีเหตุคือไมอยากใหมีปญหาในเรื่องญัตติตองตกไปก็เลยไดใช
วิธีการอยางที่เมื่อสักครูนี้ แตถาทําใหทานสมาชิกไมสบายใจผมก็ขอโทษสมาชิกนะครับ 
ทานสาทิตยเชิญครับ 
  นายสาทิตย วงศหนองเตย (ตรัง) : ทานประธานครับ ผม สาทิตย วงศหนองเตย 
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตย ผมเรียนทานประธานวาเรื่องที่
ทานนิพิฏฐหยิบยกขึ้นมาเมื่อสักครูนี้ไมใชเร่ืองเล็กนอยแลวทําเปนเรื่องอยางที่มีเพื่อนสมาชิก 
บางคนพยายามที่จะอธิบายเชนนั้น และเรื่องเชนนี้เปนเรื่องที่มีความหมาย เปนความหมาย 
ที่แสดงถึงความเคารพทั้งตอสถาบันนิติบัญญัติ  ทั้งตอพระบรมราชโองการและการทําหนาที่
ของสมาชิกสภานิติบัญญัติดวย เหตุการณที่เกิดขึ้นเมื่อสักครูนี้เปนเรื่องที่แสดงใหเห็นวา 
มีความผิดเกิดขึ้นแลวอยางแนนอน ความจริงแมวาจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา
โปรดกระหมอมแตงตั้งแลวกอนหนาจะเขาหองประชุมนี้ ผมเขาใจวาตั้งแตพวกเรา 
อยูสภากันมาจนกระทั่งในวันที่ทานประธานไดรับแตงตั้งเปนรองประธาน กอนขึ้นทําหนาที่
ยังตองมีการอานพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งกอน สภาทําเชนนั้น
ตลอดมามีความหมายอยางยิ่งครับ แตวันนี้เพราะประสงคเพียงโชวตัวหรือที่เราจะตอง
ทําลายในสิ่งที่ไมถูกตองดวยความจงใจเชนนี้ เมื่อเพื่อนสมาชิกทวงติง ทานประธาน 
ก็บอกวาเพื่อความสบายใจของทุกฝายทานขอโทษ แนนอนครับ คําขอโทษของทานก็เปน
การแสดงออกวาทานก็ยอมรับวามันผิดไป แตสิ่งที่ผมจะถามก็คือวามันพอเหมาะพอสม
กับเหตุการณที่มีความผิดพลาดขณะนี้หรือครับ ใครก็ตามที่ขึ้นไปนั่งในตําแหนงที่เปน 
 



 ๑๔๗
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             สุภาภรณ ๖๖/๒ 
 
ประธานรัฐสภา ประธานสภาผูแทนราษฎร กับสิ่งที่ปฏิบัติกันมาเพียงเพื่อจะโชวตัว 
ก็ยอมที่จะทําลายในสิ่งซึ่งทุกฝายเคารพกันตลอดระยะเวลาอันยาวนานทําไดหรือครับ 
และเมื่อทําผิดไปแลวก็บอกวาขอโทษผมผิดไปแลว หรืออยากใหเร่ืองจบครับ ผมดีใจ 
ที่ทานประธานบอกวาทานจะรับผิดชอบ แตความหมายของคําวา รับผิดชอบตอเร่ืองใหญ
เชนนี้เปนอยางไรครับ แมวาเรื่องนี้ไมมีเขียนไวชัดเจนในขอบังคับ แตตําแหนงประธาน 
สภาผูแทนราษฎร ตําแหนงประธานสภานิติบัญญัติเปนตําแหนงที่มีความศักดิ์สิทธิ์  
มีความสําคัญ การพยายามโยนความผิดไปใหฝายใดฝายหนึ่งเปนฝายประจํานั้น  
ผมวาไมชอบ ทานประธานรับผิดชอบดําเนินการประชุมอยูเต็ม ๆ ความรับผิดชอบ 
ความผิดพลาด อันนี้มันปฏิเสธไมไดหรอกครับ แลวจะบอกวาขอโทษแลวเรื่องจบ 
ไมไดหรอกครับ สิ่งที่ทําผานมาแลวมันเปนความผิดพลาดครั้งใหญของสภา ผมเรียกรอง
ทานประธานนะครับ ทานประธานบอกวาตองการรับฟงความเห็นพวกเราในสภา  
นี่คือความเห็นนะครับ สมาชิกบางฝายอาจจะบอกวาเรื่องเล็กนอย แต ส.ส. อยางพวกเรา
ไมใชเร่ืองเล็กนอยแนนอนครับ ทานตองแสดงความรับผิดชอบตอเร่ืองนี้ที่ชัดเจนกวานี้ 
เพื่อนสมาชิกเขาก็เรียกรองไปแลวครับ 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :   
เชิญทานสุทินครับ  
 

                - ๖๗/๑ 



 ๑๔๘
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                             ประภาลักษณ ๖๗/๑ 
 
  นายสุทิน คลังแสง (มหาสารคาม) : ทานประธานที่เคารพครับ กระผม สุทิน 
คลังแสง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดมหาสารคาม พรรคพลังประชาชน เรื่องที่
เกิดขึ้นผมคิดวาถาหากเราไดตัดเอาเรื่องความรูสึกหรือเจตนาอยางอื่นออก เราก็พอ 
จะเหลือเหตุเหลือผลที่พอจะพิจารณากันไดวาตามขอบังคับไมผิด แตถามวาประเพณีปฏิบัติ
อาจจะมีความไมสบายใจหรือจะบอกวาผิดก็สุดแทแตจะมอง แตเอาเถอะครับ ผมคิดวา
เร่ืองอยางนี้อาจจะเปนความโชคไมดีของฝายปฏิบัติ แลวก็อาจจะเปนขอผิดพลาดบาง
โดยความไมตั้งใจ ผมเชื่ออยางนั้น ดวยวันนี้จะเปนวันที่ปดประชุมเปนวันสุดทาย  
มันผิดพลาดกันไดแตเมื่อผิดพลาดแลวเรื่องนี้ตองดูที่เจตนา ผมเชื่อวาในที่ประชุมแหงนี้ 
ไมวาจะเปนฝายคาน ฝายรัฐบาลตอประเพณีปฏิบัติเบื้องสูงไมมีใครแมแตจะคิดลวงเลย
ขั้นตอนนั้นหรอก เมื่อเกิดขึ้นแลวผมเชื่อวาทุกคนไมสบายใจแนนอน แลวไมมีใครจงใจ
หรือเจตนาจะใหเกิดหรอกครับ แตความผิดพลาดมนุษยเกิดไดแตเมื่อพลาดแลวเราไมมีเจตนา 
หลายคนถามหาความรับผิดชอบ ผมคิดวาก็ถือวาเปนการกดดันกันเกินไป แตเมื่อ 
เปนเชนนี้แลวในทางปฏิบัติผมเชื่อวาทานประธานก็ไมสบายใจ ผมก็เพียงแตจะแนะนําวา
ในทางปฏิบัติที่ทํากันมาก็มีอยู ถาจะตัดเสียกลัววาจะเอาเรื่องนี้ไปเปนเครื่องมือของคน
เอาไปขยายความเปนการเมืองครับ มันมีวิธีที่เราจะขอพระราชทานอภัยโทษตอหนา 
พระบรมสาทิสลักษณ เปนขั้นตอนธรรมดาเรียบ ๆ งาย ๆ อันนี้ถาหากเราไมเกรงวาจะเปน
ประเด็นการเมืองพิธีการอยางนี้ก็ไมจําเปน แตเพื่อตัดปญหานั้น ผมคิดวาจะทําในวาระใด 
โอกาสใด สถานที่ใดผมเชื่อวาทําได อันนี้ดวยสํานึกวา เอาละ เราไมมีเจตนาแตมันพลาดได 
เราเทิดทูนไว ผมขออนุญาตแนะนําอยางนั้น แตยังยืนยันวาทานประธาน ทานรองประธาน
ซึ่งทําหนาที่ประธานและทานเลขาธิการ แมแตทานชัยเอง ผมเชื่อวาไมมีใครมีเจตนา  
แตพลาด แลวผมเชื่อวาทุกคนเสียใจ ผมก็เสียดายโอกาสนั้น แตทางออกมีครับ เราตัด 
เรื่องนี้เสีย วันนี้คนกําลังจองเอาเรื่องนี้มาเลนกันเยอะ ผมจึงแนะนําทานประธานดวย 
ความที่อาจจะไมเหมาะสมครับ ขอกราบขอบพระคุณครับ  
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
เชิญครับ 
 



 ๑๔๙
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                             ประภาลักษณ ๖๗/๒ 
 
  นางสาวรังสิมา  รอดรัศมี (สมุทรสงคราม)  :  กราบเรียนทานประธานสภา
ที่เคารพ ดิฉัน รังสิมา รอดรัศมี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย จังหวัด
สมุทรสงคราม ดิฉันก็ชื่นชมทานประธานมาตลอดตั้งแตดิฉันยังไมไดเปนผูแทนราษฎร 
ตั้งแตสมัยทานเปนทานประธานขุนคอน แตปจจุบันนี้ดิฉันคิดวาประธานนี่เปลี่ยนไปมาก 
ไมวาการใชขอบังคับตาง ๆ ก็ไมเปนไปตามที่ดิฉันคิดแตอันนั้นดิฉันไมติดใจ ตั้งแตดิฉัน
เขามาเปนผูแทนราษฎรดิฉันก็เห็นวาพระบรมราชโองการจะตองสําคัญเหนือสิ่งอื่นใด 
ทานเปน ส.ส. มากอนดิฉันหลายสมัยและไดรับตําแหนงเปนรองประธานสภามาแลว  
มีประสบการณมาแลวแลวจะบอกวาอันนี้เปนเรื่องความผิดพลาด แตดิฉันมองดูแลว 
มันไมใชเร่ืองความผิดพลาดแตเปนเรื่องการจงใจมากกวา เพราะทานก็ทราบอยูแลววา
ประเพณีนี้ปฏิบัติมาอยางไร แลวจะมาโทษทานเลขาธิการ ถาทานประธานไมสั่งให 
ทานเลขาธิการไปเชิญทานชัย ชิดชอบ มาทานเลขาธิการจะไปเชิญไดอยางไร คือเรา
ลูกผูชายนะคะ ดิฉันเปนลูกผูหญิง คือถาเราทําผิดเราตองยอมรับผิด แลวผิดอันนี้ 
ดิฉันคิดวามันเปนความผิดมหันตที่ไมสามารถที่จะใหอภัยได เพราะวาทานจะไปโทษ
ขาราชการประจํา ปกติทานก็ตองสั ่งทานเลขาธิการใชไหมคะวา เลขาธิการอาน 
พระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้ง ------------------------------------------ 
 

 - ๖๘/๑ 
                            

 



 ๑๕๐
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              จงถนอม ๖๘/๑ 
 
แตนี่ทานใหไปเชิญโดยที่ไมอานและแถมใหทานชัยขึ้นไป ดิฉันวามันผิดปกติมากเลย  
อยู ๆ  มีคนประทวงก็ไมยอมรับฟง  แลวบอกหามปดเดี ๋ยวรอใหผมกลับมากอน  
เห็นพระบรมราชโองการเปนอะไรถึงไมใหความเคารพ เห็นงานศพสําคัญกวาสภา 
หรืออยางไร ดิฉันจึงอยากใหทานประธานรับผิดชอบ และการรับผิดชอบไมใชทําเลน ๆ 
อยางที่ทานผูทรงเกียรติเมื่อกี้นี้ไดบอกกับทานประธานวาใหขอโทษหนาพระบรมสาทิสลักษณ 
ดิฉันวามันไมถูกเลยคะ แตถาดิฉันเปนทานดิฉันลาออกคะ ขอบคุณคะ 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :
เชิญทานจุมพฏครับ 
  นายจุมพฏ บุญใหญ (สกลนคร) : ทานประธานที่เคารพครับ กระผม จุมพฏ 
บุญใหญ พรรคพลังประชาชน สกลนคร เขต ๒ ทานประธานครับ ผมเห็นวาพระบรมราชโองการนั้น
เปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราจะตองเทิดทูนไวเหนือเกลาเหนือกระหมอม และผมรูสึกถึง
ความรูสึกของทานประธานวา เมื่อประธานสภาผูแทนราษฎรไดแจงใหทราบถึงการมี 
พระบรมราชโองการ ทานประธานดวยความจงรักภักดีครับ ผมเชื่อม่ันอยางนั้น ทานจึง 
มิอาจขัดขืนตอพระบรมราชโองการ เมื่อประธานชัย ชิดชอบ ประสงคที่จะขึ้นนั่งบนบัลลังก 
หลังจากที่ไดรับทราบพระบรมราชโองการแลวจึงแจงความประสงคไปยังทานนั้น ผมเชื่อวา
เปนสิ่งที่มิไดมีความเสียหายใด ๆ ในสภาแหงนี้ แตการที่บุคคลใดที่พยายามจะพูด 
เพื่ออภิปรายแสดงใหเห็นถึงการขัดขืนตอพระบรมราชโองการนั้น นั่นคือความเสียหาย  
ที่กําลังชักนําเขาสูสภาแหงนี้ ถาจะแสดงความรับผิดชอบทานประธานตองยืนและนั่ง 
อยูในตําแหนงรองประธานตอไป ถาจะแสดงความรับผิดชอบประธานสภาผูแทนราษฎร 
ก็จะตองนั่งอยูในตําแหนงตอไป ไมใชความผิดของทานประธานที่ทําหนาที่ในการประชุม
เพราะเมื่อรับทราบพระบรมราชโองการแลวไมอาจจะขัดขืนไดหรอกครับ เมื่อประธานสภา
ซึ่งสมบูรณตามกฎหมายทุกประการจะขึ้นนั่งบนบัลลังกเพื่อแจงตอที่ประชุมทราบ แตเพื่อ
เปนการปกปองญัตติอันเปนเรื่องสําคัญ จึงมิไดอานพระบรมราชโองการใหทราบนั้น  
แมจะมีระเบียบประเพณีปฏิบัติตอมาแตเมื่อไมผิดขอบังคับการประชุมและไมผิดกฎหมาย 
ผมเปนผูแทนราษฎรสมัยแรกถาจะเอาแตระเบียบประเพณีผมไมอาจจะดําเนินการประชุม 
 



 ๑๕๑
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              จงถนอม ๖๘/๒ 
 
กับทาน ส.ส. อาวุโสทั้งหลายได เพราะผมไมทราบระเบียบประเพณีที่ทานปฏิบัติกันมา 
ไมรูวากี่สมัย ผมเพียงแตยึดขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎรที่กางไวอยูในโตะนี้ 
เพื่อปฏิบัติการประชุมใหถกูตองตามขอบังคับ ผมเพียงแตยึดรัฐธรรมนูญเพื่อปฏิบัติหนาที่
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตามที่ประชาชนไดมอบหมายมา ผมขอใหทานประธานอยูใน
ตําแหนงตอไปอยางสมศักดิ์ศรี ขอบคุณครับ 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  : 
ผมขอฟงความเห็นสักทานสองทาน ทานเฉลิมลักษณครับ 
  นางรัชฎาภรณ แกวสนิท (แบบสัดสวน) : ดิฉัน รัชฎาภรณ คะทานประธาน  
ทานเรียกดิฉันใชไหมคะ  
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  : 
ใชครับ ประทานโทษครับ 
  นางรัชฎาภรณ แกวสนิท (แบบสัดสวน) : ขอบพระคุณคะ ดิฉัน รัชฎาภรณ 
แกวสนิท ทานประธานคะ ดิฉัน ส.ส. แบบสัดสวน พรรคประชาธิปตย ดิฉัน เปน ส.ส. ใหม
เหมือนกัน เมื่อกี้นี้พอดิฉันไดยินเสียงในสภาเงียบ ดิฉันอยูที่หองอาหารดิฉันมองเห็น 
ทานแตงชุดขาวแลวก็เห็นทานประธานสภาเดินมา ดิฉันก็วิ่งเขามาเพราะคิดวาคงจะตอง
มายืนทําความเคารพ อันนี้เปนความเขาใจของดิฉันเอง แตเมื่อมาฟงอยางนี้แลวดิฉัน 
ก็รูสึกไมสบายใจ ดิฉันกําลังคิดวาสภานี้กําลังทําตัวเปนอภิสิทธิ์ชน เมื่อวานที่เราพูดกัน  
เมื่อวานนี้ที่กรรมการสอบสวนเรื่องการทํารายรางกายก็บอกวามันเปนเรื่องเล็กใหแลว ๆ 
กันไปเสียซึ่งดิฉันไมเห็นดวย การที่จะสรางภาพพจนของสภาตองทําใหถูกตอง แลวพอวันนี้
เราก็บอกวามันไมผิดขอบังคับการประชุม ไมผิดกฎหมาย มันถูกตองตามกฎหมาย  
ก็เหมือนกับจะใหเลิกแลวตอกัน หรือไมอยางนั้นก็ทําอะไรพอใหเปนพิธี เพราะไมอยางนั้น
จะมีคนเอาไปขยายผลทางการเมือง ที่จริงเรื่องนี้ถาไมเกิดขึ้นไมมีใครเอาไปขยายผล 
ทางการเมืองไดเลย ----------------------------------------------------------------------------------- 
 
                            - ๖๙/๑ 



 ๑๕๒
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)         สิริพร ๖๙/๑ 
 
เพราะฉะนั้นดิฉันก็เลยอยากจะกราบเรียนวา ดิฉันไมสบายใจ ถาเราจะบอกวาอะไรทีเ่กดิขึน้ 
ในสภาแลวก็ใหจบในสภา ถาเราพูดถึงพระราชพิธีหรือพิธีกรรมก็ตาม สิ่งที่เราทํามา 
ก็ถือวาเปนสิ่งที่จําเปนแลวก็สําคัญ เพราะฉะนั้นเราตองพูดกันดวยเหตุและดวยผล แลวก็
ดูวาอะไรที่มันเปนสิ่งที่ควรเปนสิ่งที่ไมควรแลวก็ตองยอมรับกันแลวก็ทําใหถูกตอง  
ดิฉันก็จะไมมีขอเสนอ ดิฉันดีใจที่ทานประธานบอกวาจะรับผิดชอบเพียงแตรับผิดชอบ
อยางไรขอใหเปนดุลยพินิจของทานคะ 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  : 
เชิญคุณหมอชลนานครับ 
  นายชลนาน ศรีแกว (นาน)  :  ทานประธานสภาที่เคารพครับ กระผม ชลนาน 
ศรีแกว สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคพลังประชาชน จังหวัดนาน กระผมขออนุญาต
ทานประธานตอกรณีที่ทานประธานไดอนุญาตใหสมาชิกไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เร่ืองที่เกิดขึ้นเมื่อสักครูที่ผานมา ประการแรก สิ่งที่เราไดรับฟงทานสมาชิกไดแสดง
ขอคิดเห็น กระผมขออนุญาตทานประธานจะไมเอยนาม จะไมพาดพิงถึงผูใด แตลักษณะ
การนําเสนอตองขออนุญาตกราบเรียนทานประธานวาตองแยกประเด็นครับ เพราะวา 
การนําเสนอเสมือนวาทานประธานสภาหรือสมาชิกขัดพระบรมราชโองการเสมือนอยางนั้น 
ถาฟงโดยที่ไมมีการฟงมาตั้งแตตนไมไดอยูในเหตุการณ ถามีพี่นองประชาชนไดฟง
ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งจะเขาใจเปนอยางนั้นวาทานประธานสภาผูแทนราษฎร ผมหมายถึง
ผูที่ไดรับโปรดเกลาโปรดกระหมอมเมื่อสักครูขัดพระบรมราชโองการ เพราะพี่นอง
ประชาชนไมไดเห็นกับตาวาทานประธานชัย ชิดชอบ ไดรับพระบรมราชโองการ 
เสร็จเรียบรอยแลว ทีนี้มาถึงขั้นตอนที่ ๒ การอานพระบรมราชโองการตองแยกเปน ๒ นัย  
นัยที ่ ๑  คือผู ที ่ไดรับพระบรมราชโองการดวยตัวของผู นั ้นเองก็คือ  ทานประธาน 
สภาผูแทนราษฎรไดเขาไปรับพระบรมราชโองการจากเจาหนาที่ที่มาจากสํานักพระราชวัง
ไดอานพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมเปนประธานสภาผูแทนราษฎร  
รับใสเกลาใสกระหมอมขั้นตอนนั้นถือวาสําเร็จบริบูรณ เฉกเชนนายกรัฐมนตรีไปรับ 
พระบรมราชโองการ เฉกเชนตําแหนงสําคัญ ๆ ที่ไดรับโปรดเกลาโปรดกระหมอม 
 



 ๑๕๓
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        สิริพร ๖๙/๒ 
 
ไดรับพระบรมราชโองการ ทานประธานที่เคารพครับ สิ่งที่จะเปนประเพณีปฏิบัติที่เรานิยม
กระทํากันมา นั่นคือเมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งตําแหนง
สําคัญใด ๆ แลวสภาแหงนี้ตองรับทราบพระบรมราชโองการนั้น ทานประธานจะกรุณา
บรรจุเขาสูระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองที่ประธานจะแจงตอที่ประชุมใหรับทราบ เปนการรับทราบ
พระบรมราชโองการ ถึงแมตัวผูที่จะรับพระบรมราชโองการ เชน นายกรัฐมนตรีหลังจาก 
ที่ไดรับโปรดเกลาโปรดกระหมอมรับพระบรมราชโองการแลวก็ไปทําหนาที่ของทานไป 
ในสถานที่ทํางานของทาน มิไดมาปรากฏกายอยูตรงนี้เพื่อจะมาฟงการอานพระบรมราชโองการ  
ในขั้นตอนที่ ๒ ที่ทานประธานเขาสูวาระการประชุมเพื่อแจงใหสมาชิกสภาแหงนี้รับทราบวา
มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งบุคคลนั้นบุคคลนี้เขาสูตําแหนง 
ผมขอเนนประเด็นนี้เพื่อจะไดทําความเขาใจกับพี่นองประชาชนที่รับฟงอยู เรามิไดขัด 
พระบรมราชโองการเหนือเกลาเหนือกระหมอม เปนพระมหากรุณาธิคุณอยางยิ่ง แตสิ่งที่
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองรับทราบเพราะเปนตําแหนงสําคัญ ก็เปนวาระที่ทานเอง 
ตองมาแจงใหกับพวกเราในฐานะเปนตัวแทนพี่นองประชาชนไดรับทราบก็คือมีการอาน
พระบรมราชโองการซึ่งทานประธานก็กรุณาใหทานเลขาธิการเปนผูอาน ประเพณีปฏิบัติ
ถือเยี่ยงนั้นกันมาตลอด แตประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อสักครูผมเองก็เห็นใจทุกฝายที่ไมอยาก 
จะใหภาพอยางนั้นเกิดขึ้น ธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติเมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา
โปรดกระหมอมแลวถาตัวทานประธานยังอยูในที่ประชุมก็มีการอานแลวทานก็ขึ้นไปแนะนําตัว
หรือจะทําอะไรก็แลวแตที่จะทําหนาที่ แตถามวากรณีทานเองไดรับพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาโปรดกระหมอมเสร็จเรียบรอยแลวจะขึ้นไปทําหนาที่เปนประธานสภาผูแทนราษฎร
ไดหรือไม ตรงนี้ไมมีขอหามใด ๆ ที่จะทําไมไดเพราะถือวาไดรับพระบรมราชโองการ
เรียบรอยแลว 
 

           - ๗๐/๑ 
           

   



 ๑๕๔
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               พรภิมล ๗๐/๑ 
 
   ทานประธานครับ สิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนทานประธานอีกเรื่องหนึ่ง 
ก็คือวา เมื่อสักครูทานประธานมีขอจํากัดเรื่องของวัน เวลาของการประชุม และระเบียบวาระ
ที่เรากําลังพิจารณาอยู ถึงแมทานจะเอาเรื่องใด ๆ ขึ้นมาแลวมีมติ มีความเห็นใหกระทํา 
สิ่งที่เราพิจารณาตกไปทันที ผมก็เห็นใจทานพยายามรักษาขอบังคับ พยายามรักษากติกา
ที่พวกเรายกรางกันมา ทํากันมา แลวใหสภาแหงนี้ไดพิจารณาเรื่องที่เปนประโยชนตอ 
พี่นองประชาชนเกรงวามันจะตกไปดวยสิ่งที่มันประดังเขามาในภาวะปจจุบัน แลวทานเอง
ก็ไมไดบรรจุระเบียบวาระดวยอยางนี้ก็นาเห็นใจครับ แตสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียน 
ทานประธานเปนขอเสนอก็คือวา  การแจงใหสมาชิกในสภาแหงนี ้ไดรับทราบ 
พระบรมราชโองการทานก็ไปนําแจงในวาระตอไปที่จะมีการเปดประชุมมิไดเสียหายใด ๆ 
ทานประธานชัยขึ้นไปเมื่อสักครูก็ไมไดถือวาทําหนาที่ใด ๆ จริงอยูถาใชคําพูดแบบทั่ว ๆ ไป
ก็ขึ้นไปแนะนําตัว ขออนุญาตใชภาษาอังกฤษครับ โชวตัว ซึ่งอาจจะไมเหมาะสมนัก  
แตวาไมไดผิดอะไรในวิธีปฏิบัติหรือในขอกฎหมายหรือขอบังคับใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น
ผมเองอยากจะกราบเรียนทานประธานวา ในขอจํากัดในสิ่งที่มันเปนอะไรที่เกิดขึ้นมา
ปจจุบันทันดวน ผมอยากจะใหทานประธานเองไดกรุณา จริงอยูตองรับฟงขอคิดเห็น 
ของทานสมาชิก แตสิ่งที่จะตองถือปฏิบัติหลายเรื่องหลายราวตองมีเหตุมีผล จริงอยู 
ถาทานขัดพระบรมราชโองการทานลาออกไดเลย ทานลาออกไดเลยถาทานขัดแตไมได
หมายความวาเชนนั้นทานเพียงแตอาจจะละเลยขั้นตอนปฏิบัติไปแตทานก็ปฏิบัติได  
ในคราวประชุมตอไปหรือเลิกประชุมหมดวาระญัตตินี้ทานก็เอาระเบียบวาระแจงเพื่อทราบ
เปนเรื่องอื่น ๆ มาแจงใหทราบ ใหสมาชิกแหงนี้รับทราบพระบรมราชโองการซึ่งพวกเรา
เทิดทูนอยูแลวครับ กราบเรียนทานประธานดวยความเคารพครับ  
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
เชิญทานนิพิฏฐครับ 
  นายนพิิฏฐ อินทรสมบัติ (พัทลุง) : กราบเรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 
นิพิฏฐ  อินทรสมบัติ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปตย ผมกราบ 
ขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกจากซีกรัฐบาลที่ทานไดอยูในสภานี้มาเปนระยะเวลานาน 
 



 ๑๕๕
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               พรภิมล ๗๐/๒ 
 
พอสมควรนะครับ ที่ทานไดทราบถึงขอบังคับแลวก็ประเพณีปฏิบัติที่ดีงามที่เราไดปฏิบัติ 
สืบเนื่องกันมา และทานก็ยอมรับในสิ่งที่ผิดพลาด ผมตองกราบขอบพระคุณไวในโอกาสนี้
ผมกราบเรียนทานประธานวา ทางพวกกระผมเองก็อยากใหเรื่องนี้ยุติ เราไมอยากให 
เรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ไดมีการพูดกันตอไปอยางยืดยาว อยากใหมันยุติในวันนี้ นี่เปน 
ความปรารถนาของพวกกระผมที่อยูในซีกของฝายคานซึ่งตรงกับเพื่อนสมาชิกจาก
ฝายรัฐบาลหลายทาน แตกราบเรียนทานประธานวา มีเพื่อนสมาชิกที่เพิ่งเขามาใหม
หลายทานไดกรุณาแนะนําพวกผมที่อยูในสภาและถือปฏิบัติอยางนี้มายาวนานซึ่งผม 
ไมอาจจะรับไดไมวาจะเปนทานจตุพรหรือบางทานที่ผมขออนุญาตไมเอยนาม ที่ทานพูดมา
ทั้งหมดนั้นไมใชสิ่งที่เราถือปฏิบัตินะครับ ผมกราบเรียนทานประธานวาผมพอใจที่ได
ทักทวงทานประธาน  ผมพยายามทักทวงวาทานชัยตองลงมากอน ตองรับทราบ 
พระบรมราชโองการกอน แตเมื่อผมยืนขึ้นประทวงแลวทานประธานไมเปดโอกาสใหผม 
ไดประทวง ถาผมไดประทวงตอนนั้นแลวรับฟงกันตรงนั้นสักนิดเรื่องเหลานี้จะไมบานปลาย
ถึงขนาดนี้ นอกจากผมจะกราบเรียนถึงความไมเหมาะสมที่ทานประธานไดยอมรับ 
ไปเมื่อสักครูแลว ผมเรียนถึงทานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรดวยครับ บานเมือง 
มันออนแอเพราะวาพวกเราไมเขมแข็งในเรื่องเหลานี้ สิ่งไหนที่มันเหมาะสมหรือไมเหมาะสม  
เพราะคิดวาภาคราชการ สวนราชการซึ่งทานอยูในสภาแหงนี้มานานกวาพวกเรา  
ทานตองกลาแนะนํา ผมเสียดายจริง ๆ วันนี้ขาราชการชั้นผูใหญที่อยูในสภาผูแทนราษฎร 
ทานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรก็ควรจะตองขออภัยตอสิ่งที่เกิดขึ ้นดวยเพราะวา 
ทานไดทําลายประเพณีปฏิบัติที่ดีงาม เรามีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มี
พระมหากษัตริยเปนประมุขครับ นอกจากกฎหมาย นอกจากระเบียบขอบังคับแลว 
ประเพณีที ่เกี ่ยวเนื ่องกับสถาบัน  เรายอมรับและตองถือปฏิบัติดวยความเคารพ 
เปนอยางยิ่งครับ วันนี้ผมเรียนทานประธานดวยความเคารพวาผมพอใจที่ทานประธาน 
ไดกลาวขอโทษ ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

   - ๗๑/๑ 



 ๑๕๖
 สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               ยุพเยาว ๗๑/๑ 
 
แตวาทานประธานตองขออภัยตอสิ่งที่เกิดขึ้นตอเหตุการณที่เกิดขึ้นเพื่อพวกเราในสภานี้
จะไดสบายใจ พี่นองประชาชนที่อยูขางนอกก็จะไดสบายใจดวย นอกจากทานประธาน
ตองขออภัยตอสิ่งที่เกิดขึ้นแลว ผมคิดวาวาที่หรือประธานสภาผูแทนราษฎรคนใหม 
ของเราทานก็ตองขออภัยตอสิ่งที่เกิดขึ้นดวยและตองยอมรับวาสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ 
ในอนาคตขางหนาอยาใหเกิดขึ้นอีก ตองยอมรับวาสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เปนสิ่งที่ไมบังควร
และไมเหมาะสมอยางยิ่งครับ กราบขอบพระคุณครับ 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท  (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  : 
ทานสมาชิกครับ ขอบคุณทุกทานจริง ๆ ครับ ที่จริงเมื่อกี้นี้ผมก็สับสนพอสมควรวาจะตอง
รับผิดชอบแคไหน แตฟงทานนิพิฏฐแลวผมก็สบายใจ ที่จริงทานประธานสภาผูแทนราษฎร 
ทานชัยขึ้นมาเมื่อสักครูยังไมไดปฏิบัติหนาที่ถือวาขึ้นมากลาวกับพวกเราเทานั้นเอง  
เปนการไดแจงในฐานะผมทําหนาที่ประธาน ผมไดแจงตอที่ประชุมวาไดมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งประธานสภาผูแทนราษฎรเรียบรอยแลว ก็ไดเรียนเชิญ
ทานเลขาธิการใหไปเชิญทานขึ้นมากลาวกับพวกเราซึ่งถือวายังไมไดปฏิบัติหนาที่  
เพื่อใหเกิดความสบายใจทุกฝายครับ นอกจากผมไดกลาวขอโทษในที่ประชุมแลว 
หลังจากพิจารณาญัตติตรงนี้จบก็จะเรียนเชิญทานเลขาธิการไดอานพระบรมราชโองการ
ในที่ประชุมแหงนี้เพื่อใหเกิดความสบายใจทุกฝาย แตอยางไรก็แลวแตถึงแมจะทําอยางที่
ผมไดกราบเรียนผมเองก็ไมคอยสบายใจเพราะมันเปนเรื่องละเอียดออน และเปนเรื่องที่
พวกเราเทิดทูนเหนือเกลาฯ ก็คนเรามันก็ผิดพลาดกันได ผมลูกผูชายพอเพราะฉะนั้นผิด 
ผมก็ยอมรับวาผิดแตมันไมไดผิดขอบังคับ ไมไดผิดขอกฎหมายแตนั่นไมใชขออาง  
เพราะผิดธรรมเนียมปฏิบัติที่ไมควรผิดนะครับ ผมก็ขอโทษที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง แลวก็
ขอบคุณพวกเราทุกทานดวยความจริงใจ ผมไมมีเจตนาอื่นแอบแฝงในเรื่องการทําหนาที่
ของผม ผมทําหนาที่ผมไมไดมองวาผมเปนฝายรัฐบาลหรือผมเปนฝายคาน ผมรูแตวา 
ผมตองทําหนาที่ดวยความเปนกลางอยางดีที่สุด ผมเชื่อวาพรรคประชาธิปตยนั่นแหละ 
รูดีที่สุดวาผมเปนคนอยางไร ผมเปนคนที่ทําหนาที่โดยยึดถือขอบังคับมาโดยตลอด 
อาจจะถูกใจบาง ไมถูกใจบางก็เปนเรื่องธรรมดาแตตองยอมรับนะครับคนเรามันผิดพลาด 
 



 ๑๕๗
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               ยุพเยาว ๗๑/๒ 
 
ไดทั้งนั้นไมมีใครไมเคยไมผิดพลาด เพราะฉะนั้นก็อยากจะใหเร่ืองนี้จบ เพราะมันเปน 
เร่ืองละเอียดออน ผมไมอยากใหเอาไปขยายความขางนอก ถาเรามีความเคารพเทิดทูน
อยางที่พวกเราพูดผมก็ไมอยากจะใหตัวผมเปนตนเหตุที่อาจจะตองนําไปขยายความ 
จนกระทบระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท ผมตองขอวาอยาเอาไปขยายความเลยครับ  
ก็ถือวาเพียงแตขั้นตอนอาจจะไมตามขั้นตอน ซึ่งตองอานกอนแลวถึงเชิญขึ้นแตเราเชิญ
แลวก็คอยอานทีหลัง หลังจากจบญัตติตรงนี้ เพื่อไมใหญัตติมีปญหา และก็ผมได 
กราบขอโทษ ขออภัยจากที่ประชุมแลวก็เชื่อวาทุกทานก็จะใหอภัยผม ผมก็จะไดทํางาน
ในหนาที่นี้ตอไปดวยความสบายใจและจะทําหนาที่นี้อยางเปนกลางอยางที่เคยเปนมา
โดยตลอด ขอบคุณสมาชิกทุกทานดวยความจริงใจอีกครั้งหนึ่งครับ ผมขออนุญาตเขาสู
ระเบียบวาระเลยนะครับ ทานสุชาติจบแลวครับ ขอจบเถอะครับ  
 

      - ๗๒/๑ 



 ๑๕๘
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              ณัฐชนก ๗๒/๑ 
 
  นายสุชาติ ลายน้ําเงิน (ลพบุรี) : เปนญัตติของผมตอจากคุณสุวโรช พะลัง 
ญัตติที่ ๑๓ ครับ 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  : 
เชิญครับ  
  นายสุชาติ ลายน้ําเงิน (ลพบุรี) : กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผม 
สุชาติ ลายน้ําเงิน พรรคพลังประชาชน จังหวัดลพบุรี เขต ๑ กอนอื่นผมก็ตองขอบคุณ
ทานประธานที่ใหผมนําเสนอญัตติในวันสุดทาย  เกรงวาญัตติเ ร่ืองที่ดินจะตกไป 
ตามขอบังคับ ขอ ๕๗ ทานประธานครับ ขอ ๕๗ ถาญัตติใดที่เสนอมายังสภาผูแทนราษฎร
แลวไมไดเขาในสมัยประชุมนั้นก็จะตกไปนะครับ เร่ืองนี้ก็ตองขอบคุณทานประธานที่ให
เอาญัตติเร่ืองที่ทํากินของประชาชนเปนเรื่องใหญหลวงที่สุดในประเทศ เพราะประชาชน
หวังเหลือเกินวาทําอยางไรจะมีผูแทนราษฎรที่มาแกไขปญหาเรื่องที่ดินทํากินครับ  
เร่ืองออกโฉนดที่ดิน เร่ืองออกเอกสารสิทธิใหกับเขาได ทานประธานครับ จังหวัดลพบุรี 
ของผมเปนเมืองทหาร เปนเมืองที่ มีที่ทหารมากที่สุดก็วาได เหตุการณที่ยื่นญัตต ิ
เร่ืองขอใหออกที่ทํากินใหกับประชาชนก็มีเร่ืองที่ราชพัสดุทับซอนที่ชาวบาน ที่ทหาร 
ไปประกาศเขตพื้นที่ทับที่ชาวบาน แลวก็ที่ น.ส. ๓ ยายมาเปนโฉนดไมได ที่ออกโฉนด 
แลวจะเอาไปจํานองที่ดินก็ตองไปขออนุญาตทหารกอนมีที่เดียวในประเทศไทย บางบาน
มีตั้งแต ภ.บ.ท. ๕ มีตั้งแต น.ส. ๓ ก แลวก็มีโฉนดแตไปจํานองไมไดถาจะไปจํานอง 
ก็ตองไปถามทหารกอนวาจะจํานองไดหรือไม ผมยกตัวอยางที่หมูบานทาแค จังหวัดลพบุรี 
หมูบานถนนแค หมูบานทาศาลา จังหวัดลพบุรี ซึ่งเปนเขตพื้นที่ติดกับทหารของกองบิน ๒ 
ซึ่งอยูกันมาชั่วลูกชั่วหลานปูยาตายายตั้งแตป ๒๔๓๕ เกิดกอนโฉนด เกิดกอนทหาร  
แตออกเอกสารสิทธิใหชาวบานไมไดเพราะเปนที่ราชพัสดุไปทับโฉนด ไปทับ น.ส. ๓  
แลวก็ไปทับ ส.ป.ก. ไปทับ ภ.บ.ท. ๕ ทุกอยางมีในจังหวัดลพบุรี เคยเอาเรื่องนี้มาแกไข 
ในสภาหลายครั้งก็ไมจบลง เพราะเหตุวายุคเมื่อป ๒๕๔๘ ผมก็เปนผูแทนราษฎรอยู 
ก็ไดแกไขกฎหมายฉบับนี้ที่จะออกที่ทํากินใหกับประชาชน ออกโฉนดใหกับพี่นอง  
แตก็มาเกิดรัฐประหารขึ้นในวันที่ ๑๙ กันยายน ที่ดินที่ประชาชนหวังเหลือเกินวา 
 



 ๑๕๙
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              ณัฐชนก ๗๒/๒ 
 
อยูตรงไหนก็จะไดมีที่ทํากินของตัวเอง มีเพื่อนผูแทนราษฎรหลายคนไดกลาวไวเมื่อคืนนี้
อยางเชนฝายคานทานก็พูดไวที่จังหวัดนครศรีธรรมราชหรือที่จังหวัดชุมพร เพราะออก
เอกสารสิทธิไมได บางครั้งออกเอกสารสิทธิแลวก็ยังโดนทางหลวงหรือเจาหนาที่ของ 
กรมที่ดินไปยึดหลักฐานคืน ทานประธานครับ ตรงนี้ผมถึงอยากจะฝากทานประธานไปถึง
ผูนําประเทศหรือทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเพื่อจะไดออกที่ทํากินออกโฉนดใหกับชาวบานของเขาครับ อีกที่หนึ่ง 
ก็ที่อําเภอบานหมี่ ที่บานหนองเกวียนหัก ตําบลพุคา บานหนองน้ําทิพย วัดทุงสิงโต  
เชนที่ผมเรียนทานประธานวาเปนที่โฉนดแตชาวบานไปจํานอง ธ.ก.ส. ไปจํานองแบงก
ไมได เวลาจะไปจํานองตองไปถามทหารกอนเพราะทหารถายภาพพื้นที่บนอากาศ  
แลวก็บอกวาตรงนี้เปนเขตทหารก็ไปทะเลาะเบาะแวงกันครับ บางครั้งทหารก็บอกวา 
ใหราชพัสดุไปเก็บคาเชา ลาสุดจะมีการเก็บคาเชาในจังหวัดลพบุรี เพราะบางคน 
เขาบอกเลยวาปูยาตายาย ทาน ส.ส. เอาสําเนาทะเบียนบานไปดูสิฉันมาอยูตั้งแตพอแม
ฉันยังมีชีวิตอยูตอนนี้พอแมฉันเสียชีวิตไปแลวเอกสารสิทธิก็ออกไมได จะไปจํานองก็ตอง
ไปถามทหารกอน ทานประธานครับ เร่ืองนี้ผมถึงอยากจะสรุปวาที่ทํากินในจังหวัดลพบุรี
หรือในประเทศไทยยังเปนที่ราชพัสดุ เปนที่ ส.ป.ก. และเปนโฉนด เปน น.ส. ๓ ยงัซอนกนัอยู
ยังทับกันอยูอีกมากจึงอยากจะใหรัฐบาลนี้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมา ทําไมผมถึง
บอกวาอยากจะใหตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมา ทานประธานครับ --------------------- 
 

              - ๗๓/๑ 



 ๑๖๐
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                สาริศา ๗๓/๑ 
 
เพราะวาสภาอันทรงเกียรติแหงนี้ยังตั้งคณะกรรมาธิการสามัญไมได ชวงปดสมัยประชุม
เราจะไดมีคณะกรรมาธิการวิสามัญลงพื้นที่ไปดูจริง ๆ วาจังหวัดไหนบางที่ยังมีที่ทับซอนอยู
ใชไมไดหาประโยชนไมไดพี่นองประชาชนจะไดมีความสุขความถาวรสักที บางครั้งน้ําตา
ชาวบาน น้ําตาของผูยากไรที่นายทุนอยางที่ทาน ส.ส. ชัยวัฒน ทรัพยรวงทอง ไดพูดไป 
ขับรถออกไปตางจังหวัดทานประธานคงจะเห็นบางที่มีที่รกรางวางเปลาเปนรอยเปนพันไร 
ไปถามวาเปนที่ ส.ป.ก. แตมีนายทุนไปซื้อไวจาก ส.ป.ก. ออกเอกสารสิทธิใหชาวบาน
ไมได วันนี้รัฐบาลนี้ตองกลาที่จะเอาที่คืนกลับไปแลวไปใหชาวบานไดมีที่ทํากินหรือมี 
ที่อยูอาศัยพักพิง คนจรหมอนหมิ่นที่อยูในกรุงเทพฯ ไมมีที่อาศัยอาจจะไปขอที่ทหาร 
ใหจับจองออกโฉนดที่ทํากินใหเขาสักประมาณคนละ ๒ ไร ๓ ไร หรือสิ่งที่ รัฐบาลนี้ 
จะทําไดก็แลวแตความเมตตานะครับ ตองขอวอนมาถึงรัฐบาลวาอยากจะเห็นเอกสารสิทธิ 
ที่ชาวบานรอคอยอยู จึงอยากจะใหทานประธานไดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญไวใน 
คณะรัฐบาลชุดนี้กอนจะปดสมยัประชุมสภา ขอบคุณมากครับ 
  นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :
เชิญทานเจะอามิงครับ 
  นายเจะอามิง โตะตาหยง (นราธิวาส) : ทานประธานที่เคารพ กระผม  
เจะอามิง โตะตาหยง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส พรรคประชาธิปตย  
ผมและคณะไดยื่นญัตติเพื่อขอใหสภาผูแทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
เพื่อศึกษาทบทวนการแกปญหาที่ดินทํากินของราษฎรเขตอุทยานเขาบูโด-สุไหงปาดี 
กระผมขออนุญาตเรียนชี้แจงหลักการและเหตุผลที่ผมไดยื่นญัตตินี้ตอทานประธาน 
และตอทานสมาชิกผูมีเกียรติทั้งหลายไดทราบ สืบเนื่องจากประชาชนใน ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใตซึ่งผมไดกลาวถึงเมื่อสักครูนี้ เร่ืองที่ดินทํากินในเขตอุทยานเขาบูโด
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด ๓ จังหวัด อันประกอบดวยจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปตตานี 
จังหวัดยะลา ประชาชนไดรับความเดือดรอนกันหลายพันครอบครัว เนื้อที่ที่จะตองไดรับ
ผลกระทบจากที่รัฐบาลไดประกาศทับที่ดินทํามาหากินของประชาชน ผมขออนุญาตเรียน 
ทานประธานวาสภาพที่แทจริงเดิมทีอาจจะเปนที่ดินที่ไดรับการถายทอดจากบรรพบุรุษ 
 



 ๑๖๑
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                สาริศา ๗๓/๒ 
 
มาเปนรอย ๆ ป ประชาชนไดทํามาหากินทําในผลอาสินตรงนั้น ๓ ชวงของคนแลว  
แตรัฐบาลไดประกาศเปนเขตซึ่งไปทับที่ดินทํามาหากินของประชาชนใหเปนเขตอุทยาน
แหงชาติ ปรากฏวาการประกาศทับที่ดินทํามาหากินยังไมพอดันไปทับที่อยูอาศัย 
ของประชาชนดวย ประชาชนซึ่งมีผลกระทบจากที่ผมไดตั้งญัตตินี้ไมใชมีที่ดินกันมากมาย 
กายกองอะไร คนหนึ่งมี ๕ ไร ๑๐ ไร และเปนที่ดินที่ทํามาหากินจริง ๆ และสถานที่ที่ดิน 
ที่ประชาชนทํามาหากินนี้ก็ตองยอมรับครับวา ถาไปดูผลอาสินจริง ๆ แลวไมมีเร่ืองปาไมเลย
มีแตพืชสวน มีแตสวนยาง มีแตสวนผลไม ซึ่งการประกาศอยางนี้การกระทําการใด ๆ  
ที่มีการประกาศซึ่งเปนการประกาศของรัฐมนตรีในระดับนโยบาย สวนใหญจะประกาศ 
อยูในหองกระจก วางนโยบายกันแคในหองกระจกไมไปดูขอมูลที่เปนจริง และปญหา 
ที่เกิดขึ้นมันก็เกิดจากหนวยงานของราชการนี่แหละครับ ประชาชนเขาทํามาหากิน 
มาตั้งนานเปนรอยปแตการประกาศใหเปนเขตอุทยานเพียงไมกี่ป ถามวาความเดือดรอนนี้
ใครทําขึ้น การกระทํานี้เกิดจากใครก็เกิดจากหนวยงานของรัฐ เพราะฉะนั้นการแกปญหา
ตาง ๆ เหลานี้ ผมถามวามีกระบวนการการแก มีการรองเรียนจากพี่นองประชาชน 
ในพื้นที่ตลอดและเปนประเด็นที่ประชาชนซึ่งไดรับผลกระทบในเรื่องนี้ครับ ------------------ 
 

     - ๗๔/๑ 
 

            
      



 ๑๖๒
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                   ศริิลักษณ ๗๔/๑ 
 
เกิดความไมสบายใจ เกิดความแคลงใจ แตปญหาของที่ดิน ณ วันนี้ถาเราดูกันทั่วประเทศแลว 
ปญหาเกิดจากอํานาจรัฐออกกฎออกเกณฑแลวไปทับที่ดินทํามาหากินของพี่นองประชาชน
ซึ่งมีการตั้งรกรากกันมากอนทั้งนั้นเลย ทานประธานที่เคารพครับ กระผมขออนุญาตเรียน
อยางนี้เพื่อเปนแนวทางในการแกปญหาโดยเฉพาะในที่ดินเขตอุทยานแหงชาติบูโด-สุไหงปาดี 
เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอนของราษฎรก็ควรที่จะตองมีการศึกษาและใหความสําคัญ
ในการแกปญหาอยางจริงจัง ที่จริงในระดับอําเภอก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษา 
ในระดับจังหวัดก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษา แตการศึกษาในระดับลางนั้น 
ศึกษากันหลายป อยางเชนในคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๘ มติคณะรัฐมนตรี
ก็เห็นชอบมาตรการในการแกไขปญหาเฉพาะหนาเพื่อสรางความเปนธรรมใหเกิด 
ในการใชทรัพยากรในพื้นที่ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตตามที่คณะกรรมการ กอส.  
ไดเสนอกรณีเขตอุทยานแหงชาติบูโด-สุไหงปาดีทับที่ทํากินของชาวบาน นี่เปนเรื่อง 
ที่ชัดเจนวาเมื่อมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อศึกษาขอมูลและแกไขความเดือดรอน 
ของพี่นองประชาชนก็มีขอสรุปเร่ืองเดียวกันเหมือนกับเร่ืองที่พวกกระผมไดยื่นญัตติ 
นี่ละครับ ทานประธานครับ สิ่งที่ประชาชน ณ ขณะนี้ตองการเรงดวนมากที่สุดก็คือ
ผลกระทบ พื้นที่บางพื้นที่มีการเพาะปลูก มีการปลูกสวนยางพารา การเพาะปลูก
ยางพาราเมื่อถึงวาระเวลาตองโคนราษฎรไมสามารถโคนได แนวทางในการแกไข 
อยางเรงดวน ณ วันนี้ถึงแมจะมีการตั้งคณะกรรมาธิการ รัฐบาลนาจะมีการทบทวนมติ 
ใหราษฎรซึ่งมีเขตที่ถูกทับที่จากเขตอุทยานไดสามารถโคนยางพาราเพื่อทํามาหากิน  
เพื่อปลูกยางใหมแทนยางพันธุเกากอน อันนี้เปนเรื่องเรงดวนที่จะตองทํา แตในภาพ
โดยรวมแลวรัฐบาลจะตองทบทวนทั้งระบบ เพราะฉะนั้นการแกไขปญหาทั้งระบบ 
รัฐบาลจะตองทําดวยความตั้งใจแลวก็ใหความรวดเร็วในการแกปญหา ไมใชตั้งแต  
ป ๒๕๔๐ กวา ปญหาอุทยานแหงชาติเขาบูโด-สุไหงปาดีมันเกิดปญหามาตั้งนาน  
แตวาปญหาเหลานี้ขาดการติดตาม ขาดการทํางานอยางเปนระบบ ดังนั้นผมถึงอยากจะ
บอกวาการแกปญหาในภาครัฐบาลเพื่อลดความเดือดรอนของพี่นองประชาชน ซึ่งมี
ผลกระทบในเรื่องที่ดินนี้ควรทําเปนระบบ และการแกไขปญหาใหเปนระบบนี้ตองมี 
 



 ๑๖๓
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                   ศริิลักษณ ๗๔/๒ 
 
การติดตาม ไมใชเพียงแตแกเพื่อสักแตวาจะแกแตในสภาพขอเท็จจริงการทํางานนั้นลาชา 
ผมอยากจะเรียนทานประธานวา มีความสําคัญที่ผมจะตองขอใหตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ขึ้นมาเพื่อศึกษา เพื่อเปนการแกปญหาความเดือดรอนของประชาชน และใหความเปนธรรม
กับพี่นองประชาชนในพื้นที่ ผมขออนุญาตเพื่อจะไดบันทึกในสภาผูแทนราษฎรวา  
อยางในพื้นที่บานตําบลปะลุกาสาเมาะ ตําบลกาเยาะมาตี ตําบลลุโบะสาวอ ตําบลบาเจาะ 
ของอําเภอบาเจาะ  ตําบลสุวารี ตําบลสามัคคี ตําบลรือเสาะออก  ตําบลลาโละ 
ของอําเภอรือเสาะ ตําบลตะปอเยาะ ตําบลลุโบะบายะ ตําบลจอเบาะ อําเภอยี่งอ  
ตําบลมะรือโบตก ตําบลบองอ อําเภอระแงะ ตําบลจวบ ตําบลบูกิต ตําบลเจาะไอรอง 
ตําบลริโก ตําบลโตะเด็ง ตําบลสากอของอําเภอสุไหงปาดี และพื้นที่ในตําบลเกียร  
อําเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส พรอมทั้งตําบลตะโละดือรามัน ตําบลกะรุบี ของเขต 
อําเภอกะพอ จังหวัดปตตานี ------------------------------------------------------------------------ 
 

 - ๗๕/๑ 
                   

 



 ๑๖๔
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                       บุศยรินทร ๗๕/๑ 
 
และตําบลกระหวะ ตําบลจะกวะ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ผมเห็นถึงความจําเปน 
ในการแกปญหาอยางเรงดวนปญหาที่ดินทํากินใหกับพี่นองประชาชน จึงขอเสนอญัตติ 
ที่ผมไดเสนอตอสภาผูแทนราษฎรเพื่อตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญไดพิจารณาตอไปครับ 
ขอบคุณครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : 
ผมขออนุญาตใหเจาของญัตติไดอภิปรายกอนเพราะยังเหลืออยู ๔ ญัตติที่ยังไมไดอภิปราย 
ญัตติตอไป ทานมนตชัย วิวัฒนธนาฒย แลวก็ทานนิยม ชางพินิจ คุณหมอแวมาฮาดี  
แวดาโอะ คุณมานพ ปตนวงศ คุณทศพร เทพบุตร ครับ ญัตติที่ ๖ เชิญครับ 
   นายแวมาฮาดี แวดาโอะ (นราธิวาส)  :  กราบเรียนทานประธานที่เคารพ
กระผม นายแพทยแวมาฮาดี แวดาโอะ ส.ส. จากจังหวัดนราธิวาส พรรคเพื่อแผนดิน 
ญัตติที่ผมไดยื่นนั้นเปนเรื่องเกี่ยวของกับเขตอุทยานแหงชาติเทือกเขาบูโด-สุไหงปาดี  
ซึ่งทานสมาชิกผูทรงเกียรติ ทานอารีเพ็ญ อุตรสินธุ และทานเจะอามิง โตะตาหยง  
ไดอภิปรายในเนื้อหาขอมูลตาง ๆ มาพอสมควรแลว เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะตอยอด 
ในการที่จะนําเสนอเพื่อแสดงถึงความจําเปนในการที่จะตองตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
เพื่อศึกษาเรื่องนี้นั้นคงสะทอนถึงความรูสึกของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับสิ่งที่เขาไดรับ
ผลกระทบจากการประกาศที่ดินที่อยูในเขตอุทยานแหงชาติ ผมขออนุญาตจาก 
ทานประธานเพื่อนําเสนอขอมูลโดยการใชภาพประกอบดวยนะครับ  
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :  
เชิญครับ 
   นายแวมาฮาดี  แวดาโอะ (นราธิวาส) : ทางเจาหนาที่ครับ ผมไดติดตอ 
ไปแลว อันนี้คือภาพรวมที่ ส.ส. ๒ ทานไดอภิปรายไปแลว ภาพตอไปครับ อันนี้คือ 
ภาพลาสุดที่ทางกองทัพประมาณ ๑,๐๐๐ นายไดไปคนพบบนเทือกเขาบูโด พบคาย 
ของขบวนการแบงแยกดินแดน ประกอบดวยที่พักประมาณ ๙ หลัง อาทิตยที่แลวนี้เอง 
แลวก็มีหองประชุมจุสมาชิกประมาณ ๖๐ คน แลวก็มีเครื่องอุปกรณตาง ๆ แลวในที่สุด 
ทานแพทยหญิงพรพิชญก็ไดขึ้นไปตรวจสอบหลักฐานตาง ๆ ดังที่ปรากฏในภาพ ตอไปครับ  
 



 ๑๖๕
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                      บศุยรินทร ๗๕/๒ 
 
สิ่งที่ทางประชาชนไดยืนยันวาพื้นที่ที่ทางรัฐบาลไดประกาศเปนอุทยานเขาบูโด-สุไหงปาดี 
ตั้งแตป ๒๕๔๒ นั้นเปนพื้นที่ที่ประชาชนไดอยูกอนที่จะมีการประกาศ พยานหลักฐาน 
ที่ประชาชนไดแสดงถึงอันดับแรกคือมัสยิดแหงนี้แหละครับ เปนมัสยิดตะโละมาเนาะ อายุ
ประมาณ ๓๐๐-๔๐๐ ป ซึ่งในปจจุบันก็อยูในเทือกเขาบูโด-สุไหงปาดี เปนเขตอุทยาน
แหงชาติที่รัฐบาลไดประกาศมาตั้งแตป ๒๕๔๒ ภาพตอไปครับ อันนี้คือบานเรือนที่อยู 
ในเขต เปนสิ่งที่ยืนยันวาการตั้งถิ่นฐานนั้นเกิดขึ้นกอนที่จะมีการประกาศกฎหมายฉบับนี้
ตอไปครับ อันนี้คือสวนมะพราวที่มีอายุมากกวา ๒๐ ป ตอไปครับ อันนี้คือตนยาง  
ตอไปครับ อันนี้คือหลักฐานสําคัญก็คือสุสานหรือกูโบรที ่เปนพยานหรือหลักฐาน 
ทางประวัติศาสตรที่วามีการตั้งถิ่นฐานตรงบริเวณนี้อยางแนนอนกอนที่จะมีการประกาศ
เขตอุทยานแหงชาติ ตอไปครับ อันนี้คือศาลาแลวก็เปนสุสาน ตอไปครับ การแกไข 
ปญหานั้นประชาชนไดเรียกรองมาตลอดแตไมไดรับการตอบรับจากรัฐบาลมากนัก ------- 
 

        - ๗๖/๑ 
 
 
 
 



 ๑๖๖
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                    กมลทิพย ๗๖/๑ 
 
จึงเกิดขบวนการภาคประชาสังคมดวยความรวมมือของทุกภาคสวนโดยเฉพาะไดรับ 
การสนับสนุนจาก ปอช. หรือ กอส. ที่ตั้งในอดีตนั้นเกิดเวทีชาวบานเพื่อหาแนวทาง 
ในการแกปญหา ตอไปครับ อันนี้คือเวทีตาง ๆ ตอไปครับ ผลจากการศึกษาและ 
การสํารวจโดยประชาชนเองนั้นสามารถจะพิสูจนและกําหนดพื้นที่เปนแผนที่ที่ชัดเจนวา 
พื้นที่ใดเปนพื้นที่ที่ประชาชนอยูมากอนแตถูกทับที่โดยเขตอุทยาน ตอไปครับ อันนี้ก็เชนกัน 
หนึ่งในนั้นก็เปนกูโบรหรือสุสานที่อายุประมาณ ๓๐๐ ปตอไปครับ โอเค (OK) อันนั้น 
คือทั้งหมดที่ผมพยายามจะเก็บรูปภาพยอ ๆ เพื่อที่จะแสดงวากอนที่จะมีการประกาศ 
เขตอุทยานแหงชาติ ป ๒๕๔๒ นั้นปรากฏวาพื้นที่เหลานั้นประมาณ ๙๖,๐๐๐ กวาไร 
เปนพื้นที่ที่ประชาชนไดอยูมากอน ผลกระทบจากการประกาศที่ดินเขตอุทยานแหงชาตินั้น 
มีผูสะทอนความรูสึกทานหนึ่งคือ เปาะจิดือราแมซึ่งเปนนักปราชญของเทือกเขาบูโด 
บอกวา ทัศนคติของผูบริหารและทางการนั้นสวนทางกับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ เราอยูกัน
อยางสันโดษมาชานาน เราไดทรัพยากรอันอุดมสมบูรณที่อยูในบนเทือกเขานั้นมา 
ใชประโยชนในการใชชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เปาะจิดือราแมไดพูดวา คําวา 
อนุรักษ ที่ทางการนํามาใชในเทือกเขาบูโดนั้น ดวยการประกาศกฎเกณฑตาง ๆ มากมาย
เปนคนละความหมายของคําวา อนุรักษในวิถีของชาวบาน ครับ ที่มากกวานั้นมีการสะทอน
โดยผูนําศาสนาในพื้นที่บอกวา คนที่นี่คือคนที่อยูในเทือกเขาบูโดนั้นมีรัฐธรรมนูญอยู  
๒ ฉบับ ฉบับที่ ๑ ก็คือรัฐธรรมนูญของบานเมืองหรือกฎหมายของบานเมือง และฉบับที ่๒ 
ก็คือรัฐธรรมนูญของศาสนาเพราะสวนใหญที่นั่นนับถือศาสนาอิสลาม ความรูสึกที่ไมดี 
ตอการประกาศอุทยานแหงนี้เขาบอกวาอยางนี้ครับ ถารัฐธรรมนูญของบานเมืองขัดกับ
รัฐธรรมนูญและหลักการศาสนาแลวชาวบานก็รับไมได หรือถารับก็รับแบบไมเต็มใจ
หลักเกณฑของศาสนาที่พูดถึงเรื่องที่ดินนั้นมีปรากฏอยูในหนังสือเลมหนึ่งบอกวา  
หามรัฐยึดทรัพยสินของประชาชนโดยพลการหรือยึดทรัพยสินของประชาชนมาเปน 
ของชาติ ผูปกครองไมมีสิทธิที่จะยึดสิ่งใด ยกเวนโดยใหมีการพิสูจนอยางชัดเจนวา 
ที่ดินนั้นไมใชเปนที่ดินของประชาชน จะอางความจําเปนของสาธารณะก็ไมอาจทําลาย
สิทธิสวนบุคคลได เพราะฉะนั้นความรูสึกเหลานี้มันไมหยุดเพียงแคนั้นครับ มันนําไปสู 
 



 ๑๖๗
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                   กมลทิพย ๗๖/๒ 
 
แนวคิดของการเขารวมของขบวนการแบงแยกดินแดนรอบ ๆ ของชุมชนที่อยูในเขต
เทือกเขาบูโดอยางนี้ ผูนําทองถิ่นทานหนึ่งไดพูดเมื่อป ๒๕๔๓ หลังจากที่รัฐบาลได
ประกาศเขตอุทยานแหงชาติ และเจาหนาที่อยูระหวางการปกเขตของเขตอุทยานนั้น  
เขาพูดอยางนี้ครับ ซึ่งวันนั้นผมก็ไดอยูในขบวนการในการที่จะจัดการแกปญหาของ 
ภาคประชาสังคมในการแกปญหาที่ดินนั้น เขาพูดอยางนี้ครับ อดีตเราเคยรวมขบวนการ
แบงแยกดินแดนเปนกํานันทานหนึ่งในพื้นที่ เรามีความสํานึกจึงมามอบตัวเพื่อเปน
ผูพัฒนาชาติไทย มาทําสวนยาง มาปลูกตนไมเชิงเทือกเขาบูโดพรอม ๆ กับประชาชน 
ตอมาประชาชนก็ไดเลือกเปนผูนําคือเปนกํานัน แตมาวันนี้ทางรัฐมาบุกรุกที่ทํากินของเรา 
จะมาปกแนวเขตซึ่งรุกที่ของเราที่ทํามาหากินมากอนเราจะไมยอมหากรัฐยังดื้อดึง  
เราคงตองทบทวนตัดสินใจเขารวมกับขบวนการโดยเขาปาอีกครั้งหนึ่งครับ ในเมื่อ 
เราขอสิทธิของเราเพื่อที่ดินแปลงเล็ก ๆ ใหออกเอกสารสิทธิเพื่อเปนหลักฐานที่ชัดเจนวา 
เราสามารถจะอยูบนแผนดินนี้ดวยความสงบสุข ------------------------------------------------- 
 

 - ๗๗/๑                          



 ๑๖๘
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                    กมลมาศ ๗๗/๑ 
 
รัฐก็ไมยอมออกเอกสารสิทธิ ดังนั้นเราอาจจะตองมีการทบทวนเพื่อตอสูในการที่จะได
ดินแดนคืนมาทั้งหมด อันนี้คือความรูสึกที่ไมดีของคนในพื้นที่ตอแนวทางการจัดการ 
ที่ดินของรัฐในเทือกเขาบูโดครับ คุณสุริชัย กรรมาธิการศึกษาที่ดินและปาไมของ 
สภานิติบัญญัติแหงชาติไดกลาววา ปญหาหลักของภาคใต เหตุการณความไมสงบ 
ในภาคใตนั้นมันไมใชเปนปญหาแบงแยกดินแดนแตมันเปนปญหาแบงดินแยกแดนครับ 
ขอเสนอของ กอส. ปรากฏชัดเจนในรายงานบอกวา กรณีที่ดินไดพิสูจนวาอยูนอกเขต 
ปาสงวนและอยูนอกเขตอุทยานนั้นใหราชการรีบออกเอกสารสิทธิใหกับประชาชน  
แตกรณีที่อุทยานทับที่ดินของประชาชนนั้นใหเจาหนาที่ผูเกี่ยวของทําการสํารวจใหชัดเจน 
หากพิสูจนไดวาประชาชนไดอยูในพื้นที่นั้นมากอนใหเสนอออกพระราชกฤษฎีกา 
เพื่อเพิกถอนพื้นที่เหลานั้นออกมาแลวก็มอบใหกับประชาชนตอไป อันนั้นคือขอเสนอของ 
กอส. ที่ปรากฏตอนสมัยรัฐบาลที่แลวไดตั้งขึ้นมาครับ พระราชดํารัสในหลวงรัชกาลที่ ๕ 
ความวา ที่ดินทํากินนั้นไซรมีไวเพื่อปลูกถั่วปลูกงา ครั้นมีผูใจรายแลชิงที่ชิงทาง แบงเขต
แบงแดนผูอ่ืน ผูอ่ืนจึงไลตีไลดา กระแสพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระราชทานแกคณะกรรมการจัดงานวันระพี เมื่อวันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน  ๒๕๑๖  
ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน วาในปาสงวนซึ่งทางราชการไดขีดเสนไววาเปนปาสงวน
หรือปาจําแนก แตวาเราขีดเสนไวประชาชนก็มีอยูในนั้นแลว เราจะเอากฎหมายปาสงวน
ไปบังคับคนที่อยูในปาที่ยังไมไดสงวนแลวเพิ่งไปสงวนทีหลัง โดยขีดเสนบนเศษกระดาษ 
ก็ดูชอบกลอยู แตมีปญหาเกิดขึ้นที่เมื่อขีดเสนแลวประชาชนที่อยูในนั้นก็กลายเปนผูฝาฝน
กฎหมายไปเสียแลว ถาดูในทางกฎหมายเขาก็ฝาฝนเพราะวาตรามาเปนกฎหมาย 
โดยชอบธรรม แตวาถาตามธรรมชาติใครเปนผูทําผิดกฎหมายก็คือผูที่ขีดเสนนั่นเอง 
เพราะวาบุคคลที่อยูในปานั้นเขาอยูกอนเขามีสิทธิในทางเปนมนุษย หมายความวา 
ทางราชการไดบุกรุกบุคคล ไมใชบุคคลบุกรุกกฎหมายบานเมืองครับ อันนี้คือทั้งหมด 
ที่ผมไดรวบรวมเพื่อประหยัดเวลาในการนําเสนอความจําเปนในการที่จะตองมีการตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาเรื่องนี้ ทั้งความรูสึกของประชาชนในพื้นที่ ทั้งความรูสึก
ของประชาชนในเรื่องความมั่นคงของประเทศชาติดังที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  
 



 ๑๖๙
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                    กมลมาศ ๗๗/๒ 
 
พระวจนะของทานศาสดาคือทานศาสดามูฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ซึ่งเปน
ศาสดาที่มุสลิมถือวาเปนศาสดาองคสุดทายไดพูดเมื่อ ๑,๔๐๐ กวาปบอกวา ชีวิต 
และทรัพยสินของทานเปนสิ่งที่ใครจะมาลวงละเมิดไมได เพราะฉะนั้นที่ดินที่อยูใน
เทือกเขาบูโดจํานวนทั้งหมด ๙๖,๐๐๐ กวาไร ผูเดือดรอนทั้งหมด ๖,๙๙๕ ครัวเรือน 
จาก ๓ จังหวัด ๙ อําเภอ ๒๕ ตําบล ๖๖ หมูบาน แยกเปนจังหวัดนราธิวาส ๘๙,๐๐๐ ไร 
จังหวัดยะลา ๔,๖๐๘ ไร จังหวัดปตตานี ๒,๕๗๐ ไรนั้นเปนสิทธิอันชอบธรรมที่คนเหลานั้น
จะตองไดรับกรรมสิทธิ์บนที่ดินเหลานั้น เพราะทั้งหมดนั้นเปนที่ดินที่เขาอยูมากอน 
และรัฐบาลเพิ่งประกาศเปนเขตอุทยานเมื่อป ๒๕๑๒ ความจําเปนทั้งหมดนั้นจึงขอเสนอ
ญัตติใหตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาเรื่องนี้ครับ ขอบคุณมากครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
เชิญทานทศพรครับ  
   นายทศพร เทพบุตร (ภูเก็ต)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ ผม 
ทศพร เทพบุตร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดภูเก็ต พรรคประชาธิปตย ผมไดเสนอ
ญัตติดวนรวมกับนายเรวัต อารีรอบ ดวยการสนับสนุนของเพื่อนสมาชิกในพรรคประชาธิปตย
อีกหลายทาน ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 - ๗๘/๑ 
 

 
 
 



 ๑๗๐
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)         พรรษวรรณ ๗๘/๑ 
 
รวมทั้งทานเฉลิมลักษณ เก็บทรัพย ซึ่งเปนผูหนึ่งที่ไดรับทราบปญหาของราษฎรในจังหวัด
ภูเก็ตเปนอยางดีมาโดยตลอด ขออนุญาตทานประธานเพื่อกลาวไปถึงเรื่องในอดีต 
สักระยะหนึ่งซึ่ง เปนความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพูดถึง  เนื่องดวยในป  ๒๔๖๒  
และป ๒๔๖๓ ประมาณ ๘๘ ปที่ผานมาที่ดินในจังหวัดภูเก็ตบางสวนไดมีการสํารวจ 
เพื่อออกประทานบัตรทําเหมืองแร และที่ดินที่ผมจะขออนุญาตจะกลาวถึงคือที่ดิน 
ที่บริเวณบานบางเทา ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตเปนที่ดินที่ไดมีการสํารวจ
และพบวามีสินแรอยูใตพื้นดินในที่แหงนั้นเปนจํานวนมากจึงไดมีบริษัทเอกชนบริษัทหนึ่ง 
ไดเขามาขอประทานบัตรจากทางภาครัฐ และภาครัฐในขณะนั้นคือกระทรวงเกษตราธิการ 
ก็ไดบังคับซื้อที่ดินจากราษฎรจํานวน ๒๐๗ ราย มีเนื้อที่โดยประมาณ ๗๐๔ ไร เร่ืองที่ 
ผมนํามาเรียนตอที่ประชุมแหงนี้จึงเปนเรื่องที่เรียกรองขอใหภาครัฐขายที่ดินคืนใหกับ
ราษฎรที่อยูในที่ดินที่เคยไปบังคับซื้อมาเม่ือ ๘๘ ปที่ผานมา ในป ๒๕๕๐ สัมปทาน 
เหมืองแรที่รัฐไดออกไปใหกับเอกชนรายนั้นไดหมดสิ้นลง ราษฎรที่อยูในที่ทํากินเหลานั้น
จึงไดเรียกรองขอใหทางรัฐดําเนินการดังที่เคยมีหนังสือแสดงความยินยอมกับราษฎร
เอาไว แตในปตอ ๆ มาคือเมื่อป ๒๕๒๙ มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทานหนึ่งไดนําเรื่อง 
ความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่แหงนั้นมานําเรียนตอที่ประชุมสภาและได 
ดําเนินเรื่องตอจนกระทั่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติอนุมัติใหขายที่ดินคืนใหกับผูที่อยูอาศัย 
และประกอบอาชีพในที่ดินแหงนั้นโดยมีเงื่อนไขวาใหคืนใหกับผูถือสิทธิเดิมในราคา 
ที่ผูซื้อรับภาระได สวนผูที่เปนผูบุกรุกในภายหลังใหโดยการเชา แตปญหาที่เกิดขึ้น 
ก็เพราะมีการสํารวจตรวจพบวาราษฎรที่อยูในป ๒๕๒๙ หลายคนเปนผูสืบสิทธิ หลายคน 
เปนทายาท และหลายคนก็ไมสามารถนําเอกสารมาแสดงถึงการครอบครองสิทธิตอเนื่อง
จากบุคคลเดิมซึ่งเปนผูครอบครองในขณะป ๒๔๖๒ ได ตอมาในป ๒๕๓๖ นางอัญชลี  
วานิช เทพบุตร ซึ่งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดภูเก็ตในขณะนั้นก็ไดนํา 
เร่ืองเดียวกันนี้เขามาสูสภาผูแทนราษฎรโดยนํามาหารือในสภาและไดดําเนินเรื่องตอไป
ยังทานธารินทร นิมมานเหมินท ขออนุญาตเอยนามทาน ในขณะที่ทานดํารงตําแหนงเปน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง โดยขอใหทานเขาไปสํารวจแลวก็จัดแบงกลุมราษฎร 
 



 ๑๗๑
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)         พรรษวรรณ ๗๘/๒ 
 
และมีมติใหราษฎรแบงออกมาเปน ๓ กลุม โดยใหขายคืนใหกับทายาทตามกฎหมาย 
ของผูถือสิทธิเดิม โดยใหขายคืนในราคาที่ราชการเคยไปบังคับซื้อและบวกดอกเบี้ย 
ในอัตรา ๑.๕ เปอรเซ็นตนับตั้งแตป ๒๕๕๐ ซึ่งก็คือปที่ประทานบัตรไดหมดอายุลง  
สวนราษฎรกลุมที่ ๒ ก็คือราษฎรกลุมที่ถือครองที่ดินในแปลงนี้มาอยางตอเนื่อง 
ไมนอยกวา ๓๐ ป ก็ใหขายคืนที่ดินในเงื่อนไขที่มีดอกเบี้ย ๑.๕ เปอรเซ็นตเชนเดียวกัน 
สวนราษฎรที่ถือครองในที่ดินนั้นไมเกิน ๓๐ ปก็ใหเปนการเชา แตปญหาที่เกิดขึ้น 
หลังจากที่ไดลงไปพูดคุยกับประชาชนในขณะนั้นพบวามีการถือสิทธิในที่ดินทับซอน  
แลวก็ไมสามารถแบงแยกได ดังนั้นในป ๒๕๔๐ และ ป ๒๕๔๑ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ในขณะนั้นจึงนําเรื่องเขาสูสภาอยางตอเนื่องเพื่อขอใหทานพิเชษฐ พันธุวิชาติกุล ซึ่งเปน
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังในขณะนั้นโดยกรมธนารักษใหดําเนินการสํารวจ 
และลงไปรังวัดพรอมกับตั้งคณะกรรมการรวมกันเปน ๒ สวน ---------------------------------- 
 

        - ๗๙/๑ 



 ๑๗๒
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                กลุนษิฐ ๗๙/๑ 
 
เพื่อใหกําหนดขอบเขตที่ชัดเจนในพื้นที่ทั้ง ๗๐๔ ไร โดยสามารถแบงราษฎรออกมาเปน  
๔ กลุม และมีมติออกมาอยางชัดเจนแลวดังนี้ครับ กลุมที่ ๑ คือทายาทตามกฎหมายของ
ผูถือสิทธิเดิม กลุมที่ ๒ คือผูครอบครองอยางตอเนื่องจากผูถือสิทธิเดิม และครอบครองมา
มากกวา ๓๐ ปตลอดจนทายาทตามกฎหมายของผูถือสิทธิเดิมนั้นกลุมที่ ๓ ซึ่งสําคัญ
ที่สุดในขณะนี้ก็คือกลุมผูที่รับมอบสืบทอดการครอบครอง และเปนกลุมใหญที่สุดที่อยูใน
ที่ดินแปลงนี้ในขณะนี้ บุคคลทั้ง ๓ กลุมนี้ในขณะป ๒๕๔๐ และป ๒๕๔๑ ไดมีมติ 
ใหสามารถซื้อที่ดินคืนได สวนราษฎรอีกกลุมที่ถือครองที่ดินไมเกิน ๓๐ ปนั้นยังตองเชา 
และคณะกรรมการรวมกับกรมธนารักษในขณะนั้นไดทําแผนที่และรายละเอียดตามสภาพ
ความเปนจริง และมอบใหกับราษฎรในพื้นที่เก็บไวเปนหลักฐานเรียบรอยแลว บัดนี้ 
ในป ๒๕๕๑ ระยะเวลาผานมารวมแลว ๘๘ ป ผมจึงนําเรื่องนี้มาหารือทานประธาน 
พรอมกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสภาแหงนี้ทุกทาน เพื่อแสดงเจตนาของราษฎร 
ที่อยูในพื้นที่ที่เคยถูกบังคับซื้อโดยรัฐ และราษฎรเหลานั้นก็ไดตอสูเพื่อเรียกรองสิทธิ 
อันชอบธรรมของเขาดวยความอดทนและดวยสันติวิธีเปนอยางยิ่ง ความพยายาม 
อยางยาวนานตลอดระยะเวลาที่ราษฎรไดรับความเดือดรอนและมีหนทางเยียวยาแลว 
เพียงแตยังมีความจําเปนที่จะตองศึกษาใหชัดเจนวาไมมีบุคคลซึ่งไมสมควรจะได  
และไมมีบุคคลอื่นไดไปสวมสิทธิของราษฎรเหลานั้นและหาผลประโยชนจากที่ดินแปลงนี้ 
และเพื่อใหคณะกรรมาธิการวิสามัญได เสนอแนวทางให รัฐดําเนินการตอเนื่อง 
เพื่อแกปญหาใหกับราษฎรเหลานี้ตอไป ขอขอบพระคุณทานประธานเปนอยางสูงครับ 
ขอบคุณครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
มีผูเสนอญัตติทานใดที่ยังไมไดอภิปราย เชิญทานมนตชัยครับ  
   นายนิยม ชางพินิจ (พิษณุโลก)  :  กราบเรียนทานประธานสภาที่เคารพ 
กระผม นิยม ชางพินิจ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก พรรคพลังประชาชน 
ผมไดเสนอญัตติดวนใหตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาในเรื่องของการออกเอกสารสิทธิ
สําหรับที่หลวงที่ราชพัสดุกําแพงเมืองเมืองพิษณุโลก รวมกับทาน ส.ส. มนตชัย วิวัฒนธนาฒย  
 



 ๑๗๓
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                กลุนษิฐ ๗๙/๒ 
 
สิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนใหทานประธานทราบ ผมเชื่อไดวาหลาย ๆ จังหวัดในเรื่องของ 
ปญหาที่วาโดยเฉพาะกรมธนารักษหรือกระทรวงการคลังที่ออกเอกสารสิทธิไปทับในที่
ของพี่นองประชาชนที่มีเอกสารสิทธิอยูแลว โดยเฉพาะในจังหวัดพิษณุโลก ผมเคย
ปรึกษาหารือกับทานประธานสภา โดยเฉพาะทําเรื่องถึงทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ไป ๑ คร้ังแลว และสิ่งที่สําคัญผมลงไปในพื้นที่ก็ยังไดรับเร่ืองรองเรียนอยูตลอดเวลา 
โดยเฉพาะพี่นองที่มีปญหาเดือดรอน ๔๐๐ กวารายไมวาจะเปนหอการคาก็ดี หาง รานคา
ตาง ๆ ที่เขาประกอบธุรกิจพรอมทั้งที่อยูอาศัยสิ่งนี้ถือวาเปนสิ่งที่สําคัญมาก เพราะฉะนั้น
ในการออกเอกสารสิทธิเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๐ โดยเฉพาะกรมธนารักษไดออก
เอกสารสิทธิบนที่ของพี่นองมี ๓ กลุมดวยกัน กลุมแรกคือ พี่นองที่มีโฉนดแลว มีเอกสารสิทธิ
ในสิทธิทํากินซึ่งออกมาแลว โฉนดนี้ดูจากหลักฐานออกเมื่อป ๒๔๘๐ ถือวานานมาก  
แลวอีกกลุมหนึ่งไมมีเอกสารสิทธิ และอีกกลุมหนึ่งอาจจะไปอยูในที่ของกําแพงเมือง  
ก็มี ๓ กลุมดวยกัน เพราะฉะนั้นการออกเอกสารสิทธิเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๐ 
ออกไปแลว ๓ แปลง โดยเฉพาะในบริเวณของถนนธรรมราชา ถนนเอกาทศรถ โดยเฉพาะ
ออกเลขที่ทะเบียนที่ราชพัสดุ เลขที่ ๑๐๖๗  ------------------------------------------------------ 
 
                   - ๘๐/๑ 

 
 
 



 ๑๗๔
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              ณัฐวัฒน ๘๐/๑ 
 
แลวอีก ๑ แปลง โดยจํานวนที่ดินของพี่นองประชาชนประมาณ ๑๑๕ แปลงกอ็อกเหมอืนกนั 
ทะเบียนที่ราชพัสดุเลขที่ ๑๐๖๘ และอีก ๑ แปลงอีกกลุมหนึ่ง นี่จํานวน ๕ แปลงของ 
พี่นองประชาชนออกในเอกสารสิทธิทะเบียนที่ราชพัสดุ เลขที่ ๑๐๖๙ ทั้งหมด ๓ แปลง 
ที่ออกไปแลว ทีนี้ปญหาก็จะตามมาคือพี่นองประชาชนโดยเฉพาะคณะกรรมการที่ไป
ดําเนินการในชวงของป ๒๕๕๐ ที่ผานมานี่ก็ทําใหปญหาของพี่นองประชาชนประมาณ 
๔๐๐ กวาแปลงหรือ ๔๐๐ กวารายที่มีผลกระทบไมวาจะเปนในเรื่องของที่อยูอาศัยก็ดี 
แลวก็สถานที่ตรงนี้เทียบแลว ๑ ใน ๕ ของพื้นที่ตัวเมืองเศรษฐกิจของจังหวัดพิษณุโลก  
ถามี ๕ สวน ออกมาได ๑ สวน เพราะฉะนั้นถือวาเปนฐานเศรษฐกิจของจังหวัดพิษณุโลกเลย 
ไมวาจะเปนปญหาในเรื่องของการประกอบธุรกิจ ปญหาที่อยูอาศัย แลวก็การทําธุรกรรม
เกี่ยวกับสถาบันการเงินตาง ๆ ทําไมได ตอนนี้ตองหยุดชะงักไปหมด เพราะสําคัญที่สุด
ปญหาที่จะตามมาก็คือปญหาในเรื่องของระบบเศรษฐกิจ แลวปญหาการเมือง สังคม 
ก็จะตามมา เพราะผมเชื่อไดวาพี่นอง ๔๐๐ กวารายเขาไมยอมแน ถาภาครัฐเองไมมา
ดําเนินการแกไข และการออกโฉนดครั้งนี้ออกเอกสารสิทธิแลวจะไปใหพี่นองที่วาเขามี
โฉนดอยูแลวไปทําสัญญาเชาซึ่งมันเปนไปไมได ผมมาดูจากระเบียบของกฎกระทรวง 
ซึ่งก็เปนไปไมได การที่จะใหพี่นองประชาชนเชาที่ราชพัสดุก็ตองมีที่มาที่ไป แตนี่ดูแลว
เอกสารสิทธิซึ่งออกมาเมื่อป ๒๔๘๐ ถือวานานมากแลวจะไปใหเขาเชา ซึ่งมันเปนไปไมได 
ก็กราบเรียนทานประธานนะครับ แลวผมเองคงไมไดมีโอกาสไดเปนกรรมาธิการวิสามัญ
ในการพิจารณาครั้งนี้ ก็อยากจะฝากคณะกรรมาธิการวิสามัญหรือเพื่อนสมาชิก ส.ส. 
ดวยกันชวยพิจารณาแลวใหความเปนธรรม และสิ่งที่สําคัญไปกวานั้นผมอยากใหพี่นอง
ประชาชน ๔๐๐ กวาราย ผูที่ไดรับความเดือดรอนเขามามีสวนรวมในการพิจารณา 
การแกปญหาใหกับพี่นอง เพราะอยางแปลงที่ผมเรียนใหทราบตั้งแตตอนแรกวาสวนที่ 
ไมมีโฉนด หรืออาศัยอยูในกําแพงคูเมืองจริงอาจจะไมมีปญหา แตสิ่งสําคัญที่วาสวนที่ 
พี่นองมีโฉนดตองมีปญหาแนนอน ก็อยากจะกราบเรียนรบกวนเวลาทานประธาน 
เพียงเทานี้ ขอบพระคุณมากครับ 
 



 ๑๗๕
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             ณัฐวัฒน ๘๐/๒ 
 
  นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
เชิญทานวิฑูรยครับ 
  นายวิฑูรย  นามบุตร (แบบสัดสวน) : ทานประธานที่เคารพ กระผม วิฑูรย 
นามบุตร พรรคประชาธิปตย แบบสัดสวน ทานประธานที่เคารพครับ ญัตติที่ดินที่ทํากนิถอื
วาเปนญัตติและเปนปญหาที่อยูคูฟาเมืองไทย  มันเปนเหมือนกับญัตติน้ําทวม  
ญัตติภัยแลง ซึ่งสภาเราทุกสมัยไดมีการพิจารณาและหยิบยกขึ้นมาทุกครั้ง ผมเปน
ผูแทนราษฎรมา ๗ ครั้ง สมัยที่ ๗ ผมก็ยังมาพูดถึงเรื่องที่ดินที่ทํากิน ดังนั้นจะเห็นไดวา
ปญหาดังกลาวมันเปนปญหาที่มีอยูจริง เปนปญหาที่ยังไมไดรับการแกไข หรือไดรับ 
การแกไขก็ลาชาหรือเปนจํานวนไมมากนัก เร่ืองที่ดินที่ทํากินนั้นเปนอยางที่สมาชิก 
พวกเราทั้งผูยื่นญัตติและผูที่นําเสนอปญหาตอทานประธานสภาวามีหลากหลายมากมาย
จริง ๆ ไมไดเฉพาะเรื่องที่ทํากินเทานั้นยังมีเร่ืองที่อยูอาศัย ยังมีที่อุตสาหกรรม ยังมีที่ทหาร 
ยังมีที่ราชพัสดุ ยังมีที่สาธารณะและที่อ่ืน ๆ อีกมากมายที่ยังเปนปญหาที่จะนําไปสู 
การแกไขตอไป ผมเองขออนุญาตจะพูดเฉพาะในสวนของที่ราชพัสดุและที่สาธารณะ
เพื่อที่จะใหคณะกรรมาธิการที่จะตั้งและไปศึกษาพิจารณากันตอไป -------------------------- 
 

 - ๘๑/๑ 
 



 ๑๗๖
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป.)         นิวรา ๘๑/๑ 
 
ทานประธานที่เคารพครับ ที่ราชพัสดุนั้นตองยอมรับวามีจํานวนมาก ในจํานวนที่ 
กรมธนารักษดูแลที่ราชพัสดุ ขอมูล ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๑ ที่ราชพัสดุมีทั้งสิ้น 
๑๗๔,๐๒๖ แปลง คิดเปนเนื้อที่ ๙,๒๑๙,๐๐๐ ไร ดูเปนจํานวนไมนอยทีเดียวครับ  
ที่ราชพัสดุในจํานวนเหลานี้นั้นใชในสวนราชการไปประมาณ ๙ ลานไร จัดใหเชาประมาณ 
๑๖๐ ,๐๐๐  ไร  แลวก็สงวนไวสําหรับใชในงานราชการ  ทําไมผมตองหยิบยกให 
ทานประธานไดทราบปญหาที่ราชพัสดุตรงนี้ครับ จํานวนไมนอยที่สวนราชการนําไปใชนั้น
ไมไดใชใหกอประโยชนเต็มรูปแบบ เพราะถาคํานวณราคากลางซึ่งเปนราคาของราชการ 
ไมใชราคาของเอกชนที่ซื้อขายกัน ในจํานวน ๙ ลาน ๒ แสนกวาไรที่กราบเรียนมา ถาคิด
เปนมูลคาเปนราคาประเมินที่ดินตกอยูที่ ๑,๓๒๙,๕๓๓ ลานบาท เปนจํานวนมูลคา
มหาศาล ที่ผมกราบเรียนตรงนี้ก็คือวายังมีสวนราชการอีกจํานวนไมนอยที่มีความจําเปน
ตองการใชพื้นที่ตาง ๆ แตก็ไมสามารถขอหรือจัดแบงจากสวนราชการเดิมที่ขอใชไวได 
ปญหาเหลานี้ละครับที่คณะกรรมาธิการจะตองไปดําเนินการแกไข ไมอยากใหสวน
ราชการสวนใดสวนหนึ่งไปยึดและไปครอบครองและไมสามารถเอาไปใชประโยชน  
ไมสามารถใหสวนอื่น ๆ เขาไปรวมใชประโยชนดวยกันได ทานประธานที่เคารพครับ  
ที่ราชพัสดุสวนหนึ่งที่กรมธนารักษดูแลนั้นมันเปนพื้นที่ที่ประชาชนที่ชาวบานเขาไดอยู
อาศัย เขาไดครอบครอง ปญหาที่ผมกราบเรียนขอยกตัวอยางสัก ๑ แหง ที่บานทาวารี 
ตําบลหัวดอน อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งบานทาวารีก็อาจจะเหมือนกับ 
หลาย ๆ หมูบานหลาย ๆ พื้นที่ซึ่งมีปญหาไมตางกัน สภาพปญหาคืออยางนี้ครับ  
หมูบานนี้ตั้งขึ้นมาเปนเวลานับรอยปมีชาวบานไปอยูอาศัยทําบานทําเรือน ผมไมได 
บอกวาเปนพื้นที่ทํากินนะครับ เปนหมูบานที่ประชาชนอยูอาศัยมีบานเรือนถือครอง 
ตกทอดกันมาปูยาตายายนับรอยปไมสามารถออกเอกสารสิทธิไดเพราะเปนที่ราชพัสดุ 
ทานประธาน ทางแกปญหาทําอยางไร ที่ผานมากรมธนารักษก็ไมเคยคิดที่จะมาเก็บ 
คาเชาหรอกครับ เพราะถือวาเขาอยูอาศัยกันมาตอเนื่องยาวนาน แตพอชวงหลัง ๆ  
ในเมื่อออกเอกสารสิทธิ ออกโฉนดใหกับเกษตรกรและราษฎรไมไดทางกรมธนารักษ 
ก็จะมาขอเก็บคาเชาเปนตอไร จํานวนคาเชาดูแลวก็ไมแพงครับ แตโดยความเปนธรรม  
 



 ๑๗๗
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป.)         นิวรา ๘๑/๒ 
 
โดยการถือครอง โดยการครอบครอง โดยความรูสึกของพี่นองประชาชนเหลานั้นเขามี
ความรูสึกเปนเจาของถือครองมาเปนสิบปรอยป อยู ๆ วันดีคืนดีจะตองมาเสียคาเชา
เหมือนกับที่ดินของเขา เพียงแตเขายังไมมีเอกสารสิทธิเทานั้น ปญหาอยางนี้ละครับ
คณะกรรมาธิการจะตองไปศึกษาและหาวิธีแกไขวาทําอยางไรถึงจะใหราษฎรซึ่งเขาอยู
อาศัยและสามารถสืบสิทธิกันไดวาเขาอยูอาศัยกันจริง และอยูกันมาเนิ่นนานแลวจะไดมี
กรรมสิทธิ์ในที่ดินเหลานี้ 
  ประการที่ ๒ ที่อยากขอฝากกราบเรยีนทานประธานไปยังคณะกรรมาธิการ
ก็คือ ที่สาธารณประโยชน ที่สาธารณประโยชนมีหลายอยาง ทั้งสาธารณประโยชน 
ที่ประชาชนใชรวมกันเปนบอน้ํา เปนแหลงน้ํา เปนลําธารตาง ๆ เหลานั้นเราก็ยอมรับวา
เปนที่ซึ่งควรจะตองสงวนไวสําหรับใชสวนรวม แตมีที่สาธารณประโยชนอีกจํานวนไมนอย
ที่พี่นองประชาชนเขาไปอยูอาศัยและครอบครองบางพื้นที่ บางแปลงซึ่งเปนแปลงใหญ 
ราษฎร ชาวบานปกติทั่ว ๆ ไปไปอยูอาศัย ไปขอออกโฉนดออกไมได ------------------------- 
 

  - ๘๒/๑ 
 
 



 ๑๗๘
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)      เบญจมาภรณ ๘๒/๑ 
 
แตขณะเดียวกันที่ใกลชิดติด ๆ  กันเปนที่แปลงใหญเปนที่ผืนใหญ อยูในพื้นที่สาธารณประโยชน
เชนกันกลับมีวิธีการสามารถออกโฉนดที่ดินได เรื ่องนี้ผมขอยกตัวอยางเลยครับ  
เปนขอเท็จจริงเปนของจริงที่ มีอยูจริงแลวก็มีการวิพากษวิจารณกันมากคือพื้นที่ 
ในหวยแจระแม อําเภอเมืองอุบลราชธานี พื้นที่หนองปลาปาก พื้นที่ดงคําออ พื้นที่ดอนยูง  
ซึ่งอยูในชานเมืองของจังหวัดอุบลราชธานี ที่ เหลานี้นั้นบางแหงเปนที่ผืนเดียวกัน 
เปนแปลงใหญมีจํานวนเปนพัน ๆ ไร ขณะเดียวกันครับมีลําราง มีแหลงน้ํา มีลําหวย
สาธารณะ  แตบริเวณรอบ  ๆ  หวยแจระแมซึ่งเปรียบเหมือนแกมลิงไมใหน้ําทวม 
จังหวัดอุบลราชธานี ปรากฏวาสามารถออกโฉนดที่ดินไดเปนของผูมีอันจะกิน เปนของ 
ผู มีรายได  ที่ เหลานี้พอออกโฉนดที่ดินไดมูลคา  ๕  ลานบาท  ๑๐  ลานบาทตอไร  
แตนาแปลกใจมากกวานั้นก็คือ พื้นที่ที่อยูติดกันกับลําหวยแจระแม แตเดิมเขาเรียกวา
ศูนยลาวอพยพ บริเวณศูนยลาวอพยพนั้นเปนที่สาธารณะซึ่งเปนผืนใหญ เปนเนื้อที่ 
นับพันไร เปนคลังอาวุธ เปนศูนยอพยพที่สมัยทหารอเมริกันเขามาบานเราแตกอน 
เปนจํานวนหลายรอยและเปนพันไร แตเชื่อไหมครับวาพื้นที่ตรงนี้ในขณะนั้นไมสามารถ
ออกโฉนดได มีเพียงแตชาวบานราษฎรไปอยู ไปทํามาหากินแลวปลูกเปนกระตอบ 
เปนเรือนอยูชั่วคราว แตมาถึงวันนี้พื้นที่บริเวณที่สาธารณะศูนยลาวอพยพ ขออนุญาต
กราบเรียนอีกครั้งหนึ่งครับ พื้นที่บริเวณบานดงคําออ บานดอนยูง บานหนองปลาปาก  
ซึ่งถือวาเปนชุมชนเมืองของจังหวัดอุบลราชธานี ปรากฏวานายทุนหรือผูมีอันจะกิน
สามารถไปออกโฉนดที่ดินบนที่สาธารณะที่เปนของราชการได และก็เปนจํานวนหลายสิบ
หลายรอยรายออกเปนโฉนดที่ดินไดตรงนั้นไมสําคัญครับ ผมอยากจะใหคณะกรรมาธิการ 
เขาไปตรวจสอบตอไปวาทําไมในสวนของราษฎรที่เขาไปอยูอาศัยปลูกบานปลูกเรือน 
ในพื้นที่ ๑๐๐ ตารางวา ๒๐๐ ตารางวาเขาก็อยูอาศัย เขาไปออกโฉนดที่ดินเขาไมสามารถ
ออกได พื้นที่ดังกลาวถาเนื้อที่ ๑๐ ไร ๕๐ ไรออกเปนโฉนดไดสบายเลยครับ ขางกัน ตดิกนั 
ชาวบานไปขอออกโฉนดไมได จะไปขับไลชาวบานออกทุกวันนี้ก็ขับไลไมไดหรอกครับ 
ชาวบานเขาก็อยูอาศัยกันไปแลวก็มีการซื้อสิทธิกันมาเรื่อย ๆ ไรหนึ่งไรละ ๕ แสนบาท 
ไรละ ๔ ลานบาท ๕ ลานบาท เพราะฉะนั้นผมเสียดายในพื้นที่ที่เปนที่สาธารณประโยชน 
 



 ๑๗๙
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)      เบญจมาภรณ ๘๒/๒ 
 
ที่นาจะสงวนไวเปนของราชการ หรือถาจะมีการออกเอกสารสิทธิไดก็นาจะเกิดความเทาเทียมกนั 
ในเมื่อเจาใหญรายใหญออกได รายเล็ก ๆ นี่ก็นาจะออกเอกสารสิทธิ ออกโฉนดที่ดิน
ใหกับพี่นองประชาชนเพื่อเขาจะไดมีเอกสารสิทธิไปทําเรื่องอื่น ๆ ตอไปได ผมถึงขอโอกาส
ตรงนี้ฝากทานประธานเผื่อใหคณะกรรมาธิการไปศึกษาและไปหาดูขอเท็จจริงครับ 
   นายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท (รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง)  :  
ทานซูการโนครับ 
  นายซูการโน  มะทา (ยะลา)  :  ทานประธานที่เคารพ ทานสมาชิกสภา 
ผูทรงเกียรติ ผม ซูการโน มะทา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดยะลา พรรคพลังประชาชน 
กอนอื่นผมตองขอขอบคุณทานประธานที่ไดเปดโอกาสใหผมไดมาอภิปรายญัตติดวน 
เร่ืองขอใหตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาที่ดินทํากินของราษฎรที่ถูก
รัฐบาลออกพระราชกฤษฎีกากําหนดใหเปนเขตอุทยานแหงชาติ ------------------------------ 
 

- ๘๓/๑ 
 
   
 



 ๑๘๐
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                       สายชล ๘๓/๑ 
 
ซึ่งโดยขอเท็จจริงแลวเทาที่เราไดฟงเพื่อนสมาชิกในสภาอันทรงเกียรติแหงนี้ไดอภิปรายถึง
ปญหาความเดือดรอนของราษฎรในทุกภูมิภาคของประเทศ ตองยอมรับวาปญหาที่ดิน 
ทํากิน ณ วันนี้ยังเปนปญหาที่รัฐบาลภายใตการนําของ ฯพณฯ นายสมัคร สุนทรเวช 
นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีหรือขาราชการที่มีสวนเกี่ยวของในการแกปญหาเรื่องที่ดิน 
ทํากินของพี่นองประชาชนจะตองตระหนักและหามาตรการแนวทางในการดําเนินการ
แกปญหาเรื่องที่ดินทํากินของพี่นองประชาชนอยางเรงดวนและเปนธรรมที่สุด ทานประธาน 
ที่เคารพ วันนี้ผมเปนผูหนึ่งที่เสนอญัตติขอใหตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณา
ปญหาที่ดินทํากินและที่ดินอยูอาศัยของราษฎรที่ถูกรัฐบาลออกพระราชกฤษฎีกา
กําหนดใหเปนเขตอุทยานแหงชาติเทือกเขาบูโด-สุไหงปาดี ซึ่งมีเพื่อนสมาชิกจากพื้นที่ 
ที่เกี่ยวของทั้งจังหวัดปตตานีและจังหวัดนราธิวาสไดอภิปรายในขอมูลเบื้องตนไปแลวนั้น 
ก็เปนที่ทราบกันวาปญหาที่ดินในเขตอุทยานแหงชาติเขาบูโด-สุไหงปาดีนั้นเกิดขึ้นจาก
การออกพระราชกฤษฎีกากําหนดเปนเขตอุทยานแหงชาติภายหลังจากที่ราษฎรไดเขาไป
อยูทํากิน โดยขอเท็จจริงที่ปรากฏตามเอกสารหลักฐานทั้งที่ เปนเอกสารหลักฐาน 
ที่ทางราชการเปนผูออกหรือเอกสารหลักฐานทางดานประวัติศาสตรหรือโบราณสถาน 
ตาง ๆ ที่ปรากฏตามที่เพื่อนสมาชิกไดนําเสนอเมื่อสักครูวามันเปนสิ่งที่ยืนยันและพิสูจน
ไดวาในพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาบูโด-สุไหงปาดีนั้น พี่นองประชาชนที่ไดรับผลกระทบ 
ทั้ง ๓ จังหวัด ๙ อําเภอ ๒๔ ตําบลนั้นไดรับผลกระทบจากการประกาศเขตอุทยาน
แหงชาติดังกลาวเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในการกําหนดพื้นที่ดังกลาวนั้น 
ไดครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด ๒๑๓,๑๒๕ ไร หรือประมาณ ๓๔๑ ตารางกิโลเมตร จากการที่
ออกเปนพระราชกฤษฎีกาดังกลาวนั้นสงผลกระทบใหประชาชนที่อยูกอนและประกอบ
อาชีพทําสวนยางพารา สวนพืชผล ผลไมโดยสุจริต แลวก็หาเลี้ยงดูครอบครัวมาตั้งแต
บรรพบุรุษจนถึง ณ วันนี้สืบทอดตกเปนมรดกมาถึงรุนลูกรุนหลานไดรับความเดือดรอน 
และเทาที่ผมไดศึกษาขอมูลพบวาจากการสํารวจการถือครองที่ดินของราษฎร 
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามโครงการจัดการทรัพยากรที่ดินและปาในพื้นที่ 
อนุรักษตามกฎหมายพบวาการประกาศเขตอุทยานแหงชาติเขาบูโด-สุไหงปาดี  
 



 ๑๘๑
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                                       สายชล ๘๓/๒ 
 
จํานวน ๒๑๓,๑๒๕ ไร หรือประมาณ ๓๔๑ ตารางกิโลเมตรในพื้นที่ ๓ จังหวัด ๙ อําเภอ
๒๔ ตําบลนั้นและไดทับซอนกับพื้นที่ที่ดินที่ทํากินและที่อยูอาศัยของราษฎรจํานวนถึง 
๙๖,๒๑๖ ไร มีราษฎรที่ไดรับความเดือดรอนถึง ๖,๙๘๕ ครัวเรือน โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ในพื้นที่จังหวัดยะลาซึ่งเปนพื้นที่ที่ผมเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนั้นมีอยู ๒ ตําบล  
คือตําบลจะกวะ และตําบลเกะรอ  ----------------------------------------------------------------- 
 

 - ๘๔/๑ 
        



 ๑๘๒
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        จีรนุช ๘๔/๑ 
 
ทานประธานที่เคารพ ตามขอเท็จจริงปญหาการออกพระราชกฤษฎีกากําหนดเปน 
เขตอุทยานแหงชาติในพื้นที่จังหวัดยะลานั้น พี่นองประชาชนหรือราษฎรผูประกอบ 
อาชีพสุจริตในการเลี้ยงดูสงเสียใหบุตรหลานไดรับการศึกษาอยางเทาเทียมนั้น ไมเฉพาะ 
ไดรับผลกระทบจากเขตอุทยานแหงชาติเขาบูโด-สุไหงปาดีเพียงเทานั้นนะครับ ในพื้นที่
จังหวัดยะลาเทาที่ผมไดรับการรองเรียนจากพี่นองประชาชนในพื้นที่ปรากฏวาการออก
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตอุทยานแหงชาตินั้นไดสงผลกระทบจากอุทยานแหงชาติ
น้ําตกทรายขาวทําใหพี่นองประชาชนในพื้นที่ ๒ อําเภอคือ พื้นที่ตําบลลําพะยา  
อําเภอเมืองยะลา พื้นที่ตําบลกาตอง อําเภอยะหาก็ไดรับความเดือดรอนเปนอยางมาก 
เนื่องจากการประกาศเขตดังกลาวนั้นไปทับที่ทํากินของพี่นองประชาชนในเขตพื้นที่ที่เขา
ประกอบอาชีพโดยสุจริตมากวา ๕๐-๖๐ ป แลวก็โดยสวนใหญในเขตพื้นที่ตําบลกาตอง 
ซึ่งผมเองก็เคยนําเสนอปรึกษาหารือทานประธานเพื่อผานหนวยงานที่เกี่ยวของก็คือ 
ปญหาที่ดินทํากินที่หมู ๔ บานกาตอง ตําบลกาตองนั้นมีราษฎรประมาณ ๒๐๐ กวาคน 
ประกอบอาชีพทําสวนยางพารามาตั้งแตบรรพบุรุษ แลวก็ไดประกอบอาชีพตามสิทธิ 
หรือเอกสารที่ทางราชการเปนผูออกให คือ น.ส. ๒ หรือใบจับจองตั้งแตป ๒๕๐๓ แตวา
ภายหลังจากที่มีพระราชกฤษฎีกาเรื่องเขตอุทยานแหงชาติน้ําตกทรายขาวทําใหพื้นที่
หลายพันไรในเขตตําบลกาตองทั้งที่เปนสวนยางพารา สวนผลไมหรือที่สาธารณประโยชน 
ที่ เปนสุสานหรือกูโบรและมัสยิดถูกเขตอุทยานดังกลาวประกาศทับที่ของราษฎร 
และที่ดินสาธารณะ จนกระทั่งป ๒๕๓๑ ราษฎรในพื้นที่ตําบลลําพะยาและตําบลกาตอง 
ก็ไดออกมาชุมนุมคัดคานการประกาศเขตอุทยานแหงชาติน้ําตกทรายขาว แตตลอด
ระยะเวลาตั้งแตป ๒๕๓๑ จนถึงบัดนี้ป ๒๕๕๑  ๒๐ ปการแกปญหาของรัฐบาลในการ
แกปญหาเรื่องที่ดินทํากินของราษฎรในเขตพื้นที่จังหวัดยะลาที่ไดรับผลกระทบจาก 
การประกาศเขตอุทยานแหงชาตินั้นไมไดรับการเอาใจใสดูแลอยางจริงจังและจริงใจ  
ทําใหเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๑ ทานประธานครับ ทางเจาหนาที่หนวยตํารวจ 
เฉพาะกิจ ตชด. ที่ ๔๔ ก็ไดเขาไปจับกุมนายลาริ จาะบองอ ซึ่งอยูบานเลขที่ ๒๕๕ หมู ๖ 
ตําบลกาตอง  อําเภอยะหา  จังหวัดยะลา  ในขณะที่กําลังเขาไปทําสวนยางพารา  
 



 ๑๘๓
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        จีรนุช ๘๔/๒ 
 
ทานประธานที่เคารพ และเพื่อนสมาชิกผูทรงเกียรติ การปลูกหรือการทําสวนยางพารานั้น
มีระยะเวลาของการดําเนินการตามกระบวนการของการปลูกที่เราทุกคนในพื้นที่  
๓ จังหวัดชายแดนภาคใตทราบกันดีวาเมื่อปลูกตนกลาจนถึงระยะเวลาประมาณ  
๒๐ กวาป ผลผลิตน้ํายางพารานั้นไมสามารถที่จะตอบสนองความตองการของประชาชน
ไดก็จะถึงกระบวนการตัดโคน แตเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๑ ที่ผมกลาวมาทางเจาหนาที่
ก็ไดไปจับกุมประชาชนหรือราษฎรในพื้นที่ หมูที่ ๖ ตําบลกาตอง อําเภอยะหา และไดทํา
หนังสือรองเรียนถึงผม -------------------------------------------------------------------------------- 
 
                  - ๘๕/๑ 
 



 ๑๘๔
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                  วันทนา ๘๕/๑ 
 
ผมก็ไดไปตรวจสอบขอเท็จจริง ซึ่งขออนุญาตทานประธานนําภาพถายที่ผมไดลงไปสัมผัส
ในพื้นที่ ภาพถายเหลานี้คือภาพสวนยางพาราซึ่งแสดงวาการเขาไปประกอบอาชีพทํากิน
ของราษฎรในพื้นที่ตําบลตากองนั้นเขาไดทํามากวา ๕๐ ป และเขามีกระบวนการขั้นตอน
ของการตองตัดโคนตนยางพารา พื้นที่ตรงนี้อยูในเขตพื้นที่อุทยานแหงชาติน้ําตกทรายขาว 
ซึ่งผมไปดูแลวตนไมใหญก็ไมมี แลวในสภาพขอเท็จจริงชาวบานก็ไดเตรียมการตนกลา
ยางพาราเพื่อที่จะปลูกทดแทนตนเกาที่ตัดโคนไป เทาที่ผมทราบจากราษฎรในเขตพื้นที่
ตําบลตากอง ภายหลังจากที่ผมไดหารือทานประธานในสภาแหงนี้ ตนกลาที่ผมนําแสดง 
ที่ผมไดไปถายเอาไว ซึ่งเปนตนกลาที่ราษฎรเขาเตรียมไวที่จะปลูกทดแทนตนยางพาราเกา
ที่ตัดโคนไปโดนเจาหนาที่อุทยานแหงชาติน้ําตกทรายขาวไปทําลายครับ นี่แสดงใหเห็นวา
การที่ราษฎรรองเรียนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแลวมานําเสนอปญหาความเดือดรอน 
ของประชาชนตอสภาแหงนี ้เพื ่อใหหนวยงานที่เกี ่ยวของไปดําเนินการแกปญหา 
ความเดือดรอนของราษฎรนั้น ทายที่สุดราษฎรก็ไดรับผลกระทบจนกระทั่งวันนี้เดี๋ยวนี้ 
ผมยังมีความเชื่อม่ันวาราษฎรกวา ๒๐๐ คนในพื้นที่ตําบลกาตอง หรือที่มีอาชีพในการทํา
สวนยางพาราและสวนผลไมจํานวนกวา ๑,๐๐๐ ไรไมกลาเขาไปทําอาชีพที่เคยทํามา
ตั้งแตปูยาตายายจนตกถึงรุนลูกรุนหลาน ทานประธานที่เคารพ วันนี้ผมคิดวาการที่ 
สภาแหงนี้ไดรับฟงเพื่อนสมาชิกในสภาอันทรงเกียรติสะทอนปญหาความเดือดรอน 
ของราษฎรเกี่ยวกับปญหาที่ดินทํากิน ที่ดินอยูอาศัยของราษฎร ผมคิดวาวันนี้สภาแหงนี้
ควรที่จะเห็นชอบในการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาปญหาที่ดินทํากิน 
ของราษฎรผูยากไรที่ตั้งตารอคอยความหวังในการแกปญหาจากรัฐบาล และผมคิดวา
ปญหาที่ผมนําเสนอในสภาแหงนี้จะเปนขอมูลเบื้องตนใหกับคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
ที่จะเขาไปศึกษาและหามาตรการแกปญหาดังกลาวใหโดยเร็ว ขอบคุณมากครับ 
ทานประธาน  
  (การประชุมดําเนินมาถึงตอนนี้ นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผูแทนราษฎร 
ไดขึ้นบัลลังกเพื่อดําเนินการประชุมตอไป) 
 
 



 ๑๘๕
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                 วันทนา ๘๕/๒ 
 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เหลือญัตติของทานสมชาย 
เพศประเสริฐ เจาของญัตติอยูไหมครับ แลวผูเสนอรวมมีไหมครับ เชิญเปนญัตติ ๆ ไปดีกวา 
คุณไพจิตขอความกรุณาสักนิดหนึ่งใหจบญัตติไปกอน คือทั้ง ๒๒ ฉบับ ก็เหลืออยูฉบบัเดยีว 
คุณไพจิตตัวแทนใชไหมครับ  
   นายไพจิต ศรีวรขาน (นครพนม) : ทานประธานที่เคารพ กระผม ไพจิต 
ศรีวรขาน สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครพนม พรรคพลังประชาชน พันตํารวจโท สมชาย 
เพศประเสริฐ และทานบุญเลิศ ครุฑขุนทด ไดมอบหมายใหกระผมไดนําญัตติเสนอตอ
ทานประธานแทน ซึ่งญัตติดังกลาวคือ ขอใหตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ปญหาการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) แมนมีนโยบาย 
ของรัฐบาลในการที่จะแกไขปญหาในการออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ใหเปนโอกาสของพี่นอง
ประชาชนไดเขาทํากินและมีเอกสารสิทธิ ---------------------------------------------------------- 
 

      - ๘๖/๑ 
 

 
 
 
 
 
 



 ๑๘๖
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                      รัชนีพร ๘๖/๑ 
 
แตปจจุบันไดมีกลุมนักคาที่ดินหรือผูลงทุนทางที่ดินไดใชโอกาสดังกลาวเพื่อเขาไป 
ถือครองที่ดิน มีการเปลี่ยนมือ โอนถายเปลี่ยนชื่อเขาไปถือครองอยูเปนจํานวนมาก 
ปญหาดังกลาวเจตนารมณที่แทจริงของเรื่อง ส.ป.ก. ๔-๐๑ ก็ยังอยูในหลักการที่ตองการ
ใหพี่นองประชาชนคนยากคนจนไดถือครองที่ถูกตองตามกฎหมาย วันนี้ปญหาเหลานี้
สมควรที่จะตองหาวิธีการในการที่จะปองกัน แลวก็หากมีการฝาฝนเจตนารมณในการให 
ส.ป.ก. ๔-๐๑ กับพี่นองประชาชนแลวก็จะเปนชองทางในการเขาไปแยงที่ของคนยากคนจน
ตอไป กระผมจึงขอถือโอกาสนี้ไดใหคณะกรรมาธิการวิสามัญที่จะตั้งขึ้นเพื่อที่จะนําปญหา
ดังกลาวเปนแนวทางในการแกไขปญหาอีกแนวทางหนึ่งอีกชองทางหนึ่ง ทานประธานครับ 
ขอถือโอกาสนี้ไดกราบเรียนวา แมนวามีปญหาที่เราจะพยายามชวยเหลือพี่นองประชาชน 
แตวาชองทางจริง ๆ ในสภานี้เวลาเราตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาแลวกวาที่มีผลของ
การศึกษาแนวทางแกไขปญหา บางทีขอสรุปของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่ไดรวบรวมกัน
เปนเวลาหลายสัปดาห หลายเดือนและหลายปไมไดรับการปฏิบัติหรอกครับ ผมจึง 
กราบเรียนวา ณ วันนี้มีรายงานศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญที่เกี่ยวของกับปญหา
เร่ืองที่ดินอยูหลายชุดครับ ผมเองก็เคยอยูในคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้ ปญหาใดที่มี
ขอสรุปแลวคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดที่สภาจะตั้งขึ้นก็อยาไดโปรดเสียเวลา ขอไดโปรด
นําขอสรุปที่มีขอยุติแลวนํากลับมาขอความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรโดยเร็ว แปลวา
ถาเรื่องใดมีขอสรุปที่เปนความคิดเห็นของสมาชิก สภาผูแทนราษฎรในสมัยที่ผานมาแลว
เอามาเถอะครับ ทานแสดงความคิดเห็นประกอบเห็นดวยแลวก็รายงานเปนฉบับที่ ๑  
เขามาสูสภา สวนราชการที่เกี่ยวของจะไดเอาขอยุติอันนี้ไปแกปญหาใหกับพี่นองประชาชน 
ผมคิดวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตางรุนตางวาระที่เขามาผลัดเปลี่ยนกันนี่สงมอบ
ภารกิจอันนี้ใหกับคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อที่จะไปทําตอ สภาพใดที่เปนเรื่องใหม 
ผมก็ขอใหคณะกรรมาธิการชุดที่จะตั้งขึ้นไปใชเวลาศึกษา ผมไมอยากหวังวาตองเปน 
๑๒๐ วัน ๒๔๐ วัน ก็เอาใหมันกระชับผมเชื่อในความตั้งใจ ทานประธานครับ ผมขออนุญาต
ไดฝากเรื่องปญหาการบุกรุกที่สาธารณะในเขตอําเภอธาตุพนมเปนเขตที่เปนบานเกิด
เมืองนอนของผม ก็พูดเปนครั้งที่ ๓ ที่ ๔ ในสภาแหงนี้ ที่ ๑,๒๒๔ ไรมีผูบุกรุกแลวก็ 
 



 ๑๘๗
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                      รัชนีพร ๘๖/๒ 
 
เอาที่ดินไปขายเพื่อไปปลูกยางพารา วันนี้คนยากคนจนที่อาศัยปาผืนนี้เปนที่เก็บผัก  
หักฟน เก็บเห็ด แลวก็เลี้ยงสัตวเขาไปไมได ดงคัดเคา ตําบลนาหนาด อําเภอธาตุพนม 
ตําบลพุมแก อําเภอนาแก มีปญหาครับ ผมติดตามวาฝายตํารวจจับใหหนอย ฝายพี่นอง
ประชาชนเขาไปแจงความ จับไปจับมาไมกลาดําเนินคดี ทายสุดคณะกรรมการแกไข
ปญหาที่ดินในระดับจังหวัด ทานประธานคงทราบ มีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน  
มีที่ดินจังหวัดเปนฝายเลขานุการ แลวก็ทํางานไมสามารถที่จะปฏิบัติในการแกไขปญหา  
 

                - ๘๗/๑ 



 ๑๘๘
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             สุทธาทพิ ๘๗/๑ 
 
ในทายที่สุดก็บอกวาคนบุกรุกจะตองเชา ผิดกฎหมายแลวครับ จะเชากันไดอยางไร  
ก็ตองคืนสมบัติอันนี้ใหกับคนยากคนจนเขา ผมอยากฝากเรื่องนี้ใหเปนจริงเปนจัง  
ผมขออนุญาตเอยนามทานประจักษ แกลวกลาหาญ ส.ส. ขอนแกน เมื่อทําหนาที่ 
เปนประธานคณะกรรมาธิการการปกครองก็ไดเขาไปแกไขปญหามีขอสรุปนะครับ  
แตวาวันนี้ยังเหมือนเดิม ก็อาศัยชองวางของกฎหมายในขณะที่เราไมมีประชาธิปไตยกัน 
ก็หลบชองนี้ไป เมื่ออํานาจมาเปนของประชาชนผืนแผนดินทุกตารางนิ้ว ขอใหกลับมา 
เปนของพี่นองคนยากคนจน ทานประธานครับ ก็หวังวาคณะกรรมาธิการชุดนี้ ตัวแทน
จังหวัดนครพนม ทาน ส.ส. ศุภชัย โพธิ์สุ แยงกันเปนครับทานประธาน ส.ส. อีสาน 
นั่งเจรจากันอยู ก็นั่งเจรจาขอโควตากันอยากเปน ผมภูมิใจนะครับ ในขณะที่ทาน 
ทําหนาที่ประธานวิป  ทานอนุญาตบอกวาเอาญัตติ เ ร่ืองที่ดินมาแลวพิจารณา 
ตั้งคณะกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการอยาเปนมวยลมตมคนดูนะครับ เขาไปแลว 
นําผลงานออกมาใหปรากฏ ผมสนับสนุนญัตตินี้แลวก็ขอใหกําลังใจในการไปทํางาน 
เพื่อพี่นองประชาชน ขอบพระคุณครับ  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
ทุกทาน เนื่องจากวาที่ประชุมเราก็มีภารกิจกันไมอยูในหองประชุมบาง อะไรบาง 
ก็อยากจะขอความกรุณาเนื่องจากวาเราไดพิจารณากันในเรื่องการอภิปรายญัตติ 
ของแตละทานทั้ง ๒๒ ฉบับเปนการสิ้นสุดแลว ตอไปก็เปนการดําเนินการอภิปราย
สนับสนุนญัตติ แตผมคิดวาญัตติทั้ง ๒๒ ฉบับมีญัตติที่ไมตั้งคณะกรรมาธิการคือสงให
รัฐบาล ๗ ฉบับ แลวก็ตั้งคณะกรรมาธิการ ๑๕ ฉบับก็มากพอสมควรนะครับ แตผมวา 
คงจะสมควร  
    (นายเทพไท เสนพงศ ไดยืนและยกมือขึ้น) 
   นายเทพไท เสนพงศ (นครศรีธรรมราช) : ทานประธานครับ หารือครับ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ผมปรึกษาสักนิดหนึ่ง
เพราะวาผมเพิ่งมานั่งครับ ตามสัญญาที่วาผมจะพยายามไปแลวเอากุศลมามอบให 
ทาน ส.ส. สมุทรสงครามดวย กระผมก็เอากุศลที่ผมไปสรางกุศลมาเมื่อสักครูแบงภาระ 
 



 ๑๘๙
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             สุทธาทิพ ๘๗/๒ 
 
กุศลอันนั้นมอบใหทานครึ่งหนึ่งของผมครึ่งหนึ่ง ก็คิดวาคงจะไมมีปญหาอะไรนะครับ  
คุณเทพไทเชิญครับ ปรึกษา ๑ นาทีนะครับ 
   นายเทพไท เสนพงศ (นครศรีธรรมราช) : ทานประธานที่เคารพ กระผม 
เทพไท เสนพงศ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปตย  
ขอหารือกับทานประธานนิดหนึ่งเพื่อจะไดบันทึกความถูกตองในที่ประชุมแหงนี้ เมื่อกี้
ระหวางผมเดินทางมาสภา กลับจากการรวมงานคุณแมของทานรองประธานสภาแลว  
ผมไดฟงการอภิปรายในสภา แลวทานรองประธานสมศักดิ์ทานไดพูดกับที่ประชุมวา 
ทานไดขอโทษเรื่องเหตุการณที่เกิดขึ้น แลวทานก็จะยอนรอยไปบอกวาหลังจากกอนที่
ทานชัยจะทําหนาที่ก็จะอานพระบรมราชโองการอีกครั้งหนึ่ง  แตวาขอตกลงนั้น 
หรือเงื่อนไขนั้นมันเปลี่ยนไปแลวก็คือทานมานั่งทําหนาที่แลว ผมไมทราบวาขอตกลง 
หรือเงื่อนไขที่ทานรองประธานสภาคนที่หนึ่งทานวางไวจะยกเลิกหรือเปลา ถาจะยกเลิก
ผมก็ไมวาอะไร เพราะวามันพลาดมาแลว  
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : คืออยางนี้คุณเทพไทครับ 
ขอประทานกราบเรียนดวยความเคารพ ก็คงจะตองอาน คือถึงผมมานั่งแลวผมนั่งตาม
พระบรมราชโองการที่ผมไดรับจากหองโถงขางลางผมถือวาสมบูรณแลว แลวผมก็ได 
มานั่งครั้งหนึ่งแลวก็ถือวาสมบูรณแตเพื่อใหสมบูรณยิ่งขึ้นกอนที่จะปดการประชุมก็ตอง
อานพระบรมราชโองการฉบับดังกลาว เพื่อใหพี่นองประชาชนทั้งประเทศไดเขาใจ 
อีกครั้งหนึ่งตามที่ทางฝายคานไดกรุณาใหขอเสนอแนะตอสภาก็จะปฏิบัติอยางนั้นครับ 
    นายเทพไท เสนพงศ (นครศรีธรรมราช) : ก็หมายความวาทานจะทําหนาที่
ไปกอนแลวก็คอยอานตอนปดอยางนั้นใชไหมครับ 
   นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เพราะเวลามันจํากัดนะครับ 
 

 - ๘๘/๑ 
    



 ๑๙๐
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)              สุภาภรณ ๘๘/๑ 
 
  นายเทพไท เสนพงศ (นครศรีธรรมราช) : ก็แลวแตทานประธาน ทานประธาน
ตองรับผิดชอบเองแลวกัน ขอบคุณมากครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ผมรับผิดชอบครับ ทําหนาที่นี้
รับผิดชอบ ขอความกรุณาเนื่องจากมีรายชื่อของทานที่ยกมือแลวตามลําดับขอทานละ
นาทีสองนาทีไดไหมครับ มีอยูหลายทาน อยากจะขอความกรุณาเรียงตามลําดับที่กระผม
มาใหมก็เห็นตามรายชื่อ มีทานเฉลิมลักษณ เก็บทรัพย เชิญครับ ขอสักนาทีสองนาที 
เพื่อกลอมเกลาบรรยากาศในสภาใหมันชื่นมื่นดีขึ้นนะครับ ขอบคุณครับ 
  นางสาวเฉลิมลักษณ เก็บทรัพย (แบบสัดสวน) : กราบเรียนทานประธานสภา
ที่ เคารพ  ดิฉัน  เฉลิมลักษณ  เก็บทรัพย  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  แบบสัดสวน  
พรรคประชาธิปตย ตัวจริงเสียงจริงคะทานประธาน ที่ตองบอกอยางนี้เพราะกอนหนา 
ทานประธานมาดําเนินการ ทานประธานคนกอนไดเรียกชื่อทานสมาชิกผิดไป ๒ ทาน 
เรียกเปนชื่อดิฉันคะ ทานประธานคะ ดิฉันขออนุญาตที่จะใชเวลาเพียง ๒–๓ นาทีอยางที่
ทานประธานตั้งใจอยากจะขอสนับสนุนญัตติของเพื่อนสมาชิกคือคุณทศพร เทพบุตร  
ที่ไดเสนอญัตตินี้เพื่อใหสภาไดแกไขปญหาของราษฎรบานบางเทา ตําบลเชิงทะเล  
อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ดิฉันอยากเรียนเพิ่มเติมที่ทานสมาชิกไดอภิปรายไปกอนหนา 
ก็คือวา ในสวนของรายละเอียดที่จะตองขายคืนที่ราชพัสดุแปลงดังกลาวนี้ใหกับราษฎร
บานบางเทานั้นตอนนี้รายละเอียดไมวาจะเปนระวางแผนที่ รายชื่อผูที่มีสิทธิหลังจาก 
ที่ไดมีการสอบสวนสิทธิกันเสร็จแลว ราคาที่จะตองขายคืนพรอมทั้งอัตราดอกเบี้ยตรงนี้ 
ในสวนกรมธนารักษไดทําเสร็จเรียบรอยแลว แตวันนี้เหตุผลที่ยังขายคืนที่เหลานี้ใหกับ 
พี่นองบานบางเทาไมได เนื่องจากวาติดขัดตรงที่แปลงนั้นกลายเปนที่ ราชพัสดุ  
แลวปจจุบันมีกฎหมายที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ ไดบังคับไววาการโอนกรรมสิทธิ์ 
ในที่ราชพัสดุนั้นจะทําไดก็ตอเมื่อไดออกเปนพระราชบัญญัติ ดิฉันจึงอยากเรียน 
ทานประธานวา ขณะนี้ดิฉันไดเสนอรางพระราชบัญญัติฉบับนี้เขาสภาเรียบรอยแลว  
ก็หวังเพียงแตวาใหทางทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดชวยสงพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้เขามาในสภาเพื่อสภาแหงนี้จะไดมีโอกาสพิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
เพื่อเปนประโยชนกับพี่นองตอไป ขอขอบคุณคะ 



 ๑๙๑
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)             สุภาภรณ ๘๘/๒ 
 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : สภาจะตามเรื่องนี้ใหครับ 
   นางสาวเฉลิมลักษณ เก็บทรัพย (แบบสัดสวน) : ขอบคุณทานประธาน 
อีกครั้งคะ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : จะพยายามทําใหเร็วที่สุด 
ที่จะเร็วได เนื่องจากคุณอิสสระ สมชัย ตอเนื่องก็คิดวาคงไมนานสัก ๑ นาทีนะครับ  
เชิญครับ 
  นายอิสสระ สมชัย (อุบลราชธานี)  :  ทานประธานที่เคารพครับ กระผม 
นายอิสสระ สมชัย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี พรรคประชาธิปตย 
ทานประธานที่เคารพครับ กระผมจะขออภิปรายสนับสนุนญัตติทั้ง ๒๒ ฉบับ แมวาจะเปน
ซีกฝายคานหรือฝายรัฐบาลเสนอกรณีเร่ืองที่ทํากินของราษฎรและที่อยูอาศัยตลอดจนกระทั่ง
การขอออกเอกสารสิทธิใหกับที่ทํากิน ทานประธานครับ เปนที่นาเสียดายญัตติที่มี
ความสําคัญอยางนี้รัฐมนตรีที่มีความรับผิดชอบนาจะมานั่งฟงอยางนอย ๆ ๓ กระทรวงคือ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ทานอิสสระ สมชัย ครับ 
มีทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มีหลายรัฐมนตรีนั่งฟงทานอยูครับ  
  นายอิสสระ สมชัย (อุบลราชธานี)  :  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังครับ
ไมทราบวาไปนั่งที่ไหนครับ ความจริงที่นั่งรัฐมนตรีขางบนก็มี ที่ผมอยากใหมาฟงจะได
รับทราบปญหาเพื่อวาจะไดนําไปเปนแนวทางในการแกไข เพราะวาทุกคนที่อภิปราย 
ในวันนี้ไมไดเปนกรรมาธิการทุกคนหรอกครับ ไปเปนกรรมาธิการเพียงบางสวนแคนั้นเอง 
เพราะฉะนั้นกระผมจึงอยากกราบเรียนกับทานประธานวาปญหาเรื่องที่ทํากินของพี่นอง
เกษตรกรจังหวัดบุรีรัมยของทานประธานก็ไมแตกตางจากจังหวัดอื่น ๆ ที่ประชาชน
เดือดรอน เนื่องจากวาเดี๋ยวนี้ยังไมรูวาราษฎรบุกรุกที่ปาสงวนหรือปาสงวนบุกรุกที่ราษฎร 
 

   - ๘๙/๑ 
 



 ๑๙๒
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)                                                             ประภาลักษณ ๘๙/๑ 
 
ทานประธานที่เคารพครับ กระผมเห็นโครงการของรัฐบาลมานานแลวก็คือการปฏิรูปที่ดิน 
การปฏิรูปที่ดินโดยหลักการนั้นเปนหลักการที่ดีมาก เพื่อจะแกไขปญหาใหกับพี่นอง
เกษตรกรที่มีที่ทํากินแตไมมีเอกสารสิทธิและถูกกลาวหาวาไปบุกรุกที่ปาสงวนแหงชาติก็ดี 
หรือที่ดินสาธารณะก็ดี การที่มีสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้นก็คือการไป
แกไขปญหาใหพี่นองไดมีที่ทํากินที่ถูกตองตามกฎหมายมากขึ้น ทานประธานครับ 
หลักการดีแตวิธีปฏิบัติของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเทาที่ผานมากระผม
ไมเห็นดวยหลายอยางครับ อยากจะเรียนวาวิธีการมันไมดีก็เนื่องจากวาในการประกาศ
เขตปฏิรูปที่ดินนั้นแทนที่จะประกาศในพื้นที่ซึ่งเปนที่ปาสงวนเสื่อมโทรม แตสภาพที่ 
เปนจริงนั้นประกาศครอบคลุมพื้นที่ทั้งอําเภอ ทั้งตําบล ทั้งจังหวัดครับ เมื่อประกาศเชนนี้
แลวมันก็เลยเกิดปญหาในทางปฏิบัติ เพราะเหตุวาการประกาศเชนนั้นเขตพื้นที่ปฏิรูป
ที่ดินของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้นมันไปครอบคลุมเอาพื้นที่ของ 
พี่นองประชาชนซึ่งบางรายมีใบ ส.ค. ๑ บางรายมี น.ส. ๓ กรณีมีใบ น.ส. ๓ นั้นก็ถือวา
เปนเอกสารสิทธิสามารถโอนถายเปลี่ยนมือกันไดทางทะเบียน แตกรณีที่เปนใบ ส.ค. ๑ 
นั้นมันตกทอดไดเฉพาะทางมรดกเทานั้น รับไดเฉพาะทายาทเทานั้นเอง และมีปญหา 
ในการที่ราษฎรเอาใบ ส.ค. ๑ ไปขอออกเอกสารสิทธิ จะไปออกโฉนดก็ดี จะไปออก 
ใบ น.ส. ๓ ก็ดีก็ปรากฏวาใบ ส.ค. ๑ ที่มีอยูนั้นถูกเขตปฏิรูปที่ดินครอบคลุมเอาไปเสียแลว 
ถาหากวาจะไปดําเนินการขอออกเอกสารสิทธิอยางที่วานั้นจะตองไปยื่นเรื่องใหสํานักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกันเขต ส.ค. ๑ ออกจากเขตปฏิรูปที่ดิน นี่คือปญหาใหญ
ราษฎรบางรายจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ไมสามารถออกเอกสารสิทธิได เนื่องจากวาเขตปฏิรูป
ที่ดินนั้นมันครอบคลุมเอาพื้นที่ทํากินของพี่นองเกษตรกรซึ่งมีใบ ส .ค. ๑ กระผม 
จะยกตัวอยางครับ กระผมเคยยื่นกระทูถามในสภาผูแทนราษฎร มีรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงมหาดไทยซึ่งทานดูแลกรมที่ดินมาตอบผมในสภาแหงนี้ กรณีราษฎรตําบล 
โพธิ์ใหญและตําบลคําขวาง อําเภอวารินชําราบ ๒ ตําบลนี้รวมทั้งหมด ๒,๔๐๐ ราย 
ไดนําใบ ส.ค. ๑ ไปยื่นขอออกโฉนดที่ดิน มีการชําระเงินคาธรรมเนียมในการรังวัดก็ดี  
ในการปกหมุดก็ดี คาธรรมเนียมซึ่งเปนคาใชจายของพยานซึ่งเปนผูปกครองทองที่ก็ดี  
 



 ๑๙๓
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ชําระเงินไปแลวคนละ ๑,๔๕๐ บาท ยื่นไปตั้งแตป ๒๕๔๗ จนกระทั่งถึงบัดนี้ยังไมไดรับ
โฉนดทั้ง  ๆ  ที่ ไปรังวัด  ปกหมุดเสร็จเรียบรอยหมดแลว  ทานรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงมหาดไทยซึ่งมีหนาที่ดูแลกรมที่ดินไดมาตอบผมที่สภาแหงนี้ไดบอกวา 
จะดําเนินการใหเสร็จภายใน ๓ เดือน เดี๋ยวนี้เดือนที่ ๓ ครับ เดือนที่ ๓ แลวยังไมคืบหนา 
แตสิ่งซึ่งทานตอบผมในวันนั้นทานบอกวาติดขัดอยูที่ผูวาราชการจังหวัดยังไมไดลงนาม 
ในโฉนด กระผมไปพบผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานีทานบอกวาเดี๋ยวนี้ผูวาราชการ
จังหวัดไมไดลงนามในโฉนดนานแลว ไมไดเกี่ยวของกับการลงนามในโฉนดเลย เปนเรื่อง
ของอธิบดีกรมที่ดิน ผมเลยไมรูจะเชื่อใครดี ระดับเสนาบดีมาตอบในสภา แตในที่สุดแลว
จนเดี๋ยวนี้โฉนดก็ยังไมไดเหมือนเดิมเดือนที่ ๓ แลว และสิ่งหนึ่งซึ่งทานตอบผมวันนั้น  
มีที่ดินของราษฎรบางรายไปมีพื้นที่ติดกับเขต ส.ป.ก. อยูในระหวางกันเขตพื้นที่ นี่ละครับ 
ผมจึงกราบเรียนกับทานประธานวา หลักการดี ---------------------------------------------------
                                     

 - ๙๐/๑ 



 ๑๙๔
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส.ทั่วไป)              จงถนอม ๙๐/๑ 
 
แตวิธีการในการออกเอกสารสิทธิจะเปนโฉนดก็ดี ใบ น.ส. ๓ ก็ดี หรือแมกระทั่ง ใบ ส.ป.ก. 
๔-๐๑ ก็ดีไมไดดําเนินการอยางสอดคลองกันเลยทําใหพี่นองประชาชนเกิดความสับสน 
นั่นคือเร่ืองที่ดินของ ส.ป.ก. และที่ดินของกรมที่ดิน 
  อีกเรื่องหนึ่ง ที่ดินราชพัสดุ มีเพื่อนผูแทนราษฎรหลายทานไดอภิปราย 
เร่ืองที่ดินราชพัสดุ ที่ดินราชพัสดุนั้นเราตองยอมรับความจริงวาปจจุบันนี้กรมธนารักษนั้น 
มีที่ดินอยูในความดูแลทั่วประเทศหลายลานตารางกิโลเมตร ผมจะยกตัวอยางที่ดิน 
บางแหงซึ่งเปนที่ราชพัสดุ อยูที่อําเภอพิบูลมังสาหาร ที่ดินนั้นเปนที่ตั้งของบานแกงยาง 
ตําบลดอนจิก เปนที่ตั้งบานโนนเจริญ บานโนนพัฒนา ตําบลกุดชมภู ๒ ตําบลนี้อยูที่
อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี หมูบานนี้มีอายุประมาณ ๒๐๐ ปมาแลว  
เขาอยูตกทอดกันมา ๔-๕ ชั่วอายุคนแลว เมื่อเร็ว ๆ นี้ไดมีเจาหนาที่ของสํานักงาน 
ธนารักษพื้นที่ออกไปทําการรังวัดบานของราษฎรซึ่งปลูกอาศัยอยูแตละหลัง ๆ เขียนเปน
พื้นที่แบบผังเมืองในหมูบานนั้น เสร็จแลวเรียกใหราษฎรในบานแกงยางก็ดี บานโนนเจริญก็ดี 
บานโนนพัฒนาก็ดีใหมาทําสัญญาเชาที่บานพักอาศัยนั้นกับสํานักงานธนารักษจังหวัด 
เขามาปรึกษาผม บอกวาเขามาอยูที่นี่ตั้งแตพอแมปูยาตายายพามาอยูจนถึงวันนี้บอกวา
จะมาใหทําสัญญาเชา สิ่งซึ่งเขาเรียกรองเขาบอกวาแทที่จริงนั้นเปนที่ใครเขาไมทราบ  
รูแตวาพอแมพามาอยูอาศัยจนกระทั่งปจจุบันนี้มีโรงเรียน มีวัด ผมก็มีแตไดแนะนําวา
อยาเพิ่งไปลงนาม อยาเพิ่งไปเซ็นสัญญา ผมเชื่อวารัฐบาลคงไมใจรายที่จะมาบังคับ 
เอาคาเชาที่ดินสําหรับปลูกบานพักอาศัยของราษฎรหรอกครับ ผมเลยอยากจะฝากเรื่องนี้ 
ไปใหเจาหนาที่ราชพัสดุไดไปดูแลวากรมธนารักษนั้นซึ่งมีหนาที่ดูแลสิ่งเหลานี้ไดโปรดให
ความเปนธรรมกับพี่นองประชาชนดวย ทานประธานครับ ผมจึงเห็นดวยเปนอยางยิ่ง 
ที่จะใหมีการตั้งคณะกรรมาธิการและเห็นดวยเปนอยางยิ่งวาคณะกรรมาธิการนั้น 
ควรจะมีการศึกษาอยางรอบคอบ อยางรอบดาน และควรจะใชเวลาอันเร็วดวยนะครับ 
ไมเชนนั้นแลวปญหาอยางนี้ผมมาอยูสภานี้ครั้งไหน ๆ ก็เจอแตญัตติลักษณะอยางนี้  
แตแกปญหาไมเคยสําเร็จลุลวงไปแมแตครั้งเดียว ครั้งนี้ผมก็หวังวาคงจะเสร็จโดยสภา  
ซึ่งมีทานประธานเปนผูนํา และวันนี้ผมอยากจะกราบเรียนวา ผมถือวาเปนเกียรติยศ 
 



 ๑๙๕
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส.ทั่วไป)              จงถนอม ๙๐/๒ 
 
แกตัวผมเองเปนอยางยิ่งที่ทานประธานทานไดแตงตัวชุดขาวเต็มยศมาทําหนาที่เปนประธาน 
ขอกราบขอบพระคุณทานประธานครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : ขอบคุณมากครับ ขอบคุณ
คุณอิสสระครับ ผมขอเรียนที่ประชุมใหทราบตอนนี้มีผูที่จะขออภิปราย ฝายซีกซายคือ
ฝายพรรคประชาธิปตยมีคุณสมเกียรติ พงษไพบูลย คุณผองศรี ธาราภูมิ คุณประกอบ  
คุณรังสิมา แลวก็ฝายซีกทางขวาของมือผมมีคุณจุมพฏ คุณชูวิทย คุณวรศุลี คุณศุภชัย  
ก็หลายทานดวยกัน ทานนัจมุดดีนไมมีชื่อครับ ในจอไมออกก็แสดงวาไมไดยกมือตั้งแตตน 
ก็ถือวาเปนอันพับไป ก็ขอความกรุณาสลับกันนะครับ เพราะวาไหน ๆ เราก็จะจากกัน
ชั่วคราวในคืนนี้แลว เราก็ประสานประโยชนซึ่งกันและกันใหมันเกิดประโยชนมากที่สุด 
ที่จะมากได เชิญทานจุมพฏครับ   
  นายจุมพฏ บุญใหญ (สกลนคร) : ทานประธานที่เคารพ ผม จุมพฏ บุญใหญ 
พรรคพลังประชาชน จังหวัดสกลนคร เขต ๒ ทานประธานครับ ผมจะใชเวลาประมาณ  
๓ นาที ไมใชมาก -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                            - ๙๑/๑ 



 ๑๙๖
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)         สิริพร ๙๑/๑ 
 
ทานประธานครับ อันเนื่องมาจากดินทํานาของพี่นองชาวอําเภอพรรณานิคม อําเภอนิคมน้ําอูน 
อําเภอวาริชภูมิ แลวอําเภอพังโคนไดมีการสรางเขื่อนน้ําอูนที่บริเวณ ๕ อําเภอนี้ ซึ่งเปน
เขื่อนใหญและเปนแหลงกักเก็บน้ําอันดับที่ ๑ ใหญกวาหนองหานอีกในการกักเก็บน้ํา  
พี่นองของกระผมใน ๕ อําเภอนี้ไดถูกน้ําทวมนา ทวมบานเพราะการสรางเขื่อนน้ําอูน 
เขื่อนน้ําอูนไดสรางเสร็จเมื่อป ๒๕๑๖ ทางรัฐไดจัดนิคมน้ําอูนขึ้นมาแลวก็หาที่ทํากินให 
แตก็ยังไมสามารถหาที่ทํากินใหกับพี่นองที่ถูกน้ําทวมนา ไมมีบานอยูจวบจนกระทั่งบัดนี้ 
คนที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดม็อบเดินม็อบก็ไปม็อบไดที่ดิน สําหรับคนที่ไมอยาก 
ไปเดินม็อบแตใชวิถีทางที่ไดรับการจัดสรรที่ดินตามธรรมดาโดยไมไปใชขบวนการ 
ของกฎหมูนั้นมีอยู ๙๗๑ ครอบครัวยังไมไดรับการทดแทนที่ดินทํากินใหกับชาวนาที่ถูก
เขื่อนน้ําอูนสรางเสร็จแลวน้ําทวมนาเหลานั้น ในขณะนี้มีอยู ๔๒ ครัวเรือนซึ่งไมสามารถ 
ที่จะเขาไปแยงที่ดินทํากินในนิคมน้ําอูนไดตองมาอาศัยอยูแถวบานดงคําโพธิ์ ตีนเขื่อน  
ไมมีที่ทํากินครับ ในบานบะแตก็ไมมีที่จะทํากิน จึงอยากจะฝากใหคณะกรรมาธิการ
วิสามัญซึ่งจะไดรับการตั้งขึ้นโดยสภาแหงนี้ไดเอาประเด็นนี้ฝากทานรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังซึ่งเมื่อกี้มานั่งอยูที่นี่ครับ กรุณาหาที่ดินทํากินหรือจัดเงินทดแทนใหกับ 
พี่นองของกระผมจํานวน ๙๗๑ รายนั้นดวย นอกจากนั้นการจัดรูปที่ดินหรือการออก
เอกสารสิทธิที่ดินตามโครงการแปลงสินทรัพยใหเปนทุน ทานประธานครับ ผมไดมาหารือ
ในที่ประชุมแหงนี้ปรากฏวามีอยูประมาณ ๖๐๐ กวารายเซ็นโฉนดที่ดินแลวแตไมจายให
สักที อันนี้ก็ฝากดวยครับ โดยเฉพาะสํานักงานจัดรูปที่ดินที่สกลนครนั้นไมใหยื่นหนังสือ 
ไมลงเอกสารรับ บอกวาจะไปรังวัดออกโฉนดที่ดินใหนั้นตามอารมณถาพอใจใคร 
ก็จะไปออกให ขอใหคณะกรรมาธิการวิสามัญไดพิจารณาดวยวาการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาหนาที่ตาง ๆ ในการออกเอกสารสิทธิที่ดินทํากินใหกับประชาชนนั้นควรที่จะทําให 
มันถูกตองโดยไมมีลักษณะใตโตะไดหรือไมครับ ขอขอบคุณครับ 
  นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผูแทนราษฎร) : เชิญอาจารยสมเกียรติ 
พงษไพบูลย ครับ เชิญตามลําดับไปเลยครับ 
 
 



 ๑๙๗
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)        สิริพร ๙๑/๒ 
 
  นายสมเกียรติ พงษไพบูลย (แบบสัดสวน) : ขอบคุณทานประธานครับ ผม 
สมเกียรติ พงษไพบูลย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคประชาธิปตย เปนผูเสนอญัตติ  
ผมอยากจะพูดสั้น ๆ วาสภาแหงนี้ไดตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาเรื่องที่ดินมานับสิบชุด  
ถาเราไปตรวจสอบดูในหองสมุดจะพบวามีขอมูลเพียงพอที่จะออกนโยบายแกปญหาได 
การตั้งญัตติเพื่อศึกษาในเรื่องเดิม ๆ ทั้ง ๆ ที่มีปญหาหลักของชาติอยู แลวขอสรุป 
อันแหลมคมแทบทุกฉบับไดสะทอนวามันตองการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายอยู ๓ เร่ือง 
ผมใครใชเวลาสั้น ๆ รายงานผานทานประธานไปยังทานสมาชิกและพี่นองประชาชน 
ที่กรุณารับฟงอยูวา ขณะนี้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีที่ออกหนังสือพิมพวันนี้วาจะจัดการ
เด็ดขาดกับผูที่บุก รุกพื้นที่ของรัฐทั้ งพื้นที่ปาและที่ ราชพัสดุรวมทั้ งที่สาธารณะ  
และในขณะเดียวกันรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยก็ระบุวาขณะนี้มีผูบุกรุกอยู  
๖ ลานไร หนังสือพิมพที่เพิ่งอานวันนี้นะครับ แตตัวเลขป ๒๕๔๔ ที่ผมไดเคยวิจัยมา  
เราไดอางอิงกรมปาไมไดระบุวาป ๒๕๔๔ ประชาชนไปอยูในพื้นที่ปาแลว ๘ ลานไร 
ตัวเลขขององคกรพัฒนาเอกชน ๑๐ ลานไร ถาทานประธานจะกรุณาใหผมไดยกตัวเลข
เพื่อใหเห็นความรุนแรงของภาคตาง ๆ ก็จะทําให ส.ส. แตละภาคไดตระหนักถึงปญหา
ของภาคชน --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
                  - ๙๒/๑ 

 
 
   
 



 ๑๙๘
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               พรภิมล ๙๒/๑ 
 
ขณะนี้ความรุนแรงจํานวนผูไรที่ดินมากที่สุดปรากฏอยูในภาคเหนือ ๓๑๓,๑๗๙ ครัวเรือน 
เปนผูไรที่ทํากินไมใชมีเพียงเล็กนอยแตไมมีเลย รองลงมาก็คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๑๔๔,๙๐๔ ครอบครัว แลวภาคกลางบางสวนระดับ ๓๘,๐๐๐ ครอบครัว ภาคใตบางสวน
ระดับ ๓๗,๐๐๐ ครอบครัว สิริรวมแลวจํานวนผูไรที่ดินทํากินเพียงป ๒๕๔๔ ของ
สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ๕๓๐,๐๐๐ ครอบครัว ถาเรายอนดูภูมิภาค 
ที่ยากจนที่สุดเราจะพบวาจังหวัดที ่เขาไปอยู ในพื ้นที ่ปามากที ่สุดปรากฏอยู ใน 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแทบทั้งสิ้น โดยเฉพาะภาคที่เขาไปอยูในพื้นที่ปาเปนอันดับ ๑ 
ของประเทศไทยคือจังหวัดเลย ถึง ๔๕๒,๐๐๐ ไร จังหวัดชัยภูมิ ๑๖๐,๐๐๐ ไร แลวผม 
จะไมอานนะครับ จังหวัดบุรีรัมยก็อยูในระดับสูง โคราชก็อยูในระดับสูง ที่ผมเรียนอยางนี้
ก็คือวาความรุนแรงของที่ดินไดเกิดอยางสูง เพียงการตั้งคณะกรรมาธิการไมเพียงพอครับ
วันนี้ผมอยูในหองสมุดทั้งวันเลยไปถายเอกสารมา ผมอยากจะรูวาผมเคยเขียนบทความ
ในเนชั่นสุดสัปดาหในเดือนพฤศจิกายนกอนตัดสินใจลงสมัครผูแทนราษฎร ซึ่งอยากจะ
ตราไวในที่ประชุมแหงนี้วาสมัชชาคนจนถูกจับกุมทั้งหมด ๓๓๙ รายเรื่องที่ดินยังอยูใน 
คดีชั้นศาลและชั้นตํารวจอยู ความรุนแรงของการประทวงตั้งแตรัฐบาล พลเอก ชวลิต  
ยงใจยุทธ เปนตนมา อันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปดูภาคใตครับ เครือขายปฏิรูปที่ดิน
เพื่อคนจนภาคใตอยูในศาลจังหวัดกระบี่ และศาลจังหวัดสุราษฎรธานี ๔๕ คดี จําเลย 
๒๓ คน บางคนคนเดียวหลายคดี และลาสุดไดมีการสลายพี่นองภาคใตราว ๓,๐๐๐ คน 
ในนามองคการพัฒนาที่ดินเพื่อการเกษตรภาคใต มาดูภาคเหนือนิดหนึ่ง ผมอยากจะ 
ยกใหทานประธาน เพื่อจะเห็นความรุนแรงเชิงโครงสรางประเทศของเราวามันไมเปนธรรม
จริง ๆ ภาคเหนือสรุปรายงานของสหพันธเกษตรกรภาคเหนือ ขณะนี้ที่ศาลจังหวัดลําพูน 
มีชาวบานที่บุกรุกพื้นที่ปาถูกดําเนินคดีทั้งหมด ๑๔๕ คน ถูกจําคุกไปแลวจํานวน ๑๕ คดี 
ที่ผมเพียรพยายามเสนอมานี้ก็คือจะบอกวาทุกภาคเกิดวิกฤติถวนหนา ถาเปนภาคใต 
ยิ่งหนัก ยกเวนจังหวัดพัทลุงอยางเดียวที่ผมไดเขียนรายงานไปในบทความเรื่อง แผนดินเดือด
ในสงครามพื้นที่ปา ๑,๐๐๐ คดี ที่เนชั่นสุดสัปดาห เขาระบุวาเฉพาะ ๔ ราย ศาลจังหวัด
พัทลุงไดสงคําบังคับใหชาวบาน ขออนุญาตยกรายชื่อชาวบานจริง ๆ สักรายหนึ่ง ๔ ราย 
 



 ๑๙๙
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               พรภิมล ๙๒/๒ 
 
ทั้งหมด ๑๓ ลานบาท ถูกจําคุกไมพอถูกปรับดวย ยกตัวอยางทานแรกกอน ขอโทษดวยครับ 
นายวิโรจน สวางรัตน มีสวนยาง ๓๕ ไร ภ.บ.ท. ๕ เทือกเขาบรรทัด ถูกศาลสั่งบังคับ 
ใหเสียคาปรับ ๔ ลาน ๔ แสนบาท เพราะมี ภ.บ.ท. ๕ แตคนอีสานแถวเขายายเที่ยง  
แถวสีคิ้วที่ราชพัสดุไมโดนครับ ทั้ง ๆ ที่ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ เขาบอกวาบุคคล 
ยอมเสมอกันในกฎหมาย และถูกคุมครองโดยกฎหมาย แตพี่นองภาคใตถูกจําคุกไมพอ 
แลวยังถูกปรับดวย ที่จังหวัดชัยภูมิก็ถูกปรับ ศาลจังหวัดภูเขียว คดีหมายเลขแดงที่ 
๑๕๗๙/๒๕๕๐ ผมจะไมเอยชื่อจําเลยเพราะเปนคนอีสานมาหาผมแลวถูกปรับไป  
๒ ลาน ๔ แสนบาท ผมเห็นวาเรื่องนี้เราควรศึกษา ๒ ประเด็น  
  ประเด็นแรก นํารายงานกรรมาธิการประมาณ ๑๐ กวาชุด รกหองสมุด 
เต็มไปหมดเลยมาสังเคราะหใหมวาเขาเสนออะไรบาง อันที่ ๒ ตั้งคณะกรรมาธิการ 
ชุดใหมไปศึกษา ไดขอมูลอะไรเพิ่มเติมบางแลวเอามาผนวกกัน เมื่อผนวกกันแลวตองขอ
กราบเรียนไปยังทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ผานทานประธานและทานนายกรัฐมนตรี  
 

 - ๙๓/๑ 
                  

 
 



 ๒๐๐
สผ ๒๖/๒๕๕๑ (ส. ทั่วไป)               ยุพเยาว ๙๓/๑ 

 
เพราะวาในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๕ ระบุวา บุคคลที่ไรที่อยูอาศัยยอมไดรับความชวยเหลือ
จากรัฐ นี่เปนเรื่องแนวนโยบายแหงรัฐที่จะตองปฏิบัติ เพราะฉะนั้นเราตองสํารวจเลยวา
ใครบางที่ไมมีที่ดิน ที่ผมบอกวาประมาณ ๕ แสนกวาครัวเรือนปรากฏใน ๓ แสนกวาครัวเรือน 
ที่ภาคเหนือที่เปนวิกฤติที่สุดในขณะนี้เราจะตองดําเนินการอยางไร  
  ประเด็นที่สอง  รัฐบาลชุดนี้ ไดประกาศไปแลววาจะนํารัฐธรรมนูญ 
หมวดวาดวยแนวนโยบายแหงรัฐ มาตรา ๘๔ วาดวยการปรับปรุงระบบภาษีกาวหนา  
ถาไมมีการเก็บภาษีกาวหนาการบุกรุกพื้นที่ปาเพิ่มขึ้น ผมเคยศึกษาเรื่องนี้มา ๒๐ กวาป
ของการเปนที่ปรึกษาสมัชชาคนจนและที่ปรึกษาสมัชชาเกษตรกรรายยอยรวมทั้งพี่นอง
ภาคใต เคยประทวง เคยเปนกรรมการระดับชาติตั้งแตทานนายกรัฐมนตรีบรรหาร 
เปนตนมาทุกนายกรัฐมนตรีเลยจนกระทั่งถึงนายกรัฐมนตรีคนที่ผานพนไปแลว  
สรุปก็คือวามันไปผูกพันกับหนี้สินครับ ตามรายงานของสํานักงานกองทุนฟนฟูและพัฒนา
เกษตรกรขณะนี้เปนหนี้สินอยู ๕ แสนลานบาท และเอาที่ดินไปจํานองอยูในธนาคาร 
และสถาบันการเงิน ๓๘ ลานไร มีที่ดินเสมือนไมมีที่ เลยมันถูกจํานองไปหมดแลว 
เพราะฉะนั้นผมถึงคิดวารัฐโดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
กรุณานําแนวนโยบายแหงรัฐ มาตรา ๘๔ วาดวยการปรับปรุงระบบภาษีกาวหนาในที่ดิน
ที่เคยเสนอมาตั้งแตรัฐบาล พันตํารวจโท ทักษิณ ชุดที่ ๑ ป ๒๕๔๕ ไปสัมมนาที่โรงแรม
ขอนแกน ขออนุญาตเอยนามทานนะครับ นายแพทยกระแสตอนนั้นเปนรัฐมนตรีใน
รัฐบาลทักษิณก็เชิญผมไปดวย ก็เห็นบานเมืองจะดีขึ้นเมื่อเราเสนอกฎหมายเก็บภาษีที่ดิน
ในอัตรากาวหนา แลวในขณะเดียวกันประโยคสุดทายที่อยากจะเรียนก็คือวาในมาตรา ๘๕ 
ของรัฐธรรมนูญเขาใชภาษาอยางนี้เลยนะครับ รัฐตองกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน 
อยางเปนธรรมเพื่อใหประชาชนมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รัฐตองกระจาย 
สิทธิการถือครองที่ดินอยางเปนธรรม มาตรานี้เปนมาตราที่แสดงเจตจํานงมาตั้งแต
รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ แลวป ๒๕๑๗ แลวที่เกิดกระบวนการนิสิตนักศึกษา ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ 
ผมจะลงทายจบอยางนี้ครับ ดวยความเคารพอยางสูงตอทานประธานและสภาแหงนี้ครับ 
ตองขอพูดตราไวในนี้เลยวาที่ดิน ส.ป.ก. เลขที่ ๑๗๒๑ บานหวยผึ้ง ตําบลอินทขิล 
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